
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประชุม ศบค.ชุด

ใหญ คลายล็อกรับเปดประเทศเต็มรูปแบบ 

1 พ.ค. ยกเลิก “เทสตแอนด โก” ตรวจแค 

ATK ก็เที่ยวไดเลย หวังฟน ศก.ทองเที่ยว 

พรอมปรับโซนสีใหมเหลือแคเหลือง-ฟา นั่ง

ด� มในรานไดถึงเที่ยงคืน สั่งเรงฉีดวัคซีนใน

เด็ก-บุคลากรครู รับเปดเทอมแบบออนไซต 

17 พ.ค. “โฆษก ศบค.” ชี้ปรับโควิดเปนโรค

ประจําถิ่น ตัวเลขผูติดเชื้อตองต่ํากวา 0.1% 

สองสัปดาหติดกัน ตอนนี้ยังอยูที่ 0.31% 

“หมออุดม” รับผิดคาดหลังสงกรานต โควิด

ยอดไมพุง เช� อถึงชวงขาลงแลว

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 22 เม.ย. 

1พ.ค.เปดประเทศเต็มรูป

ชี้โควิดไทยอยูชวงขาลง!

ในหลวง-ราชินีเสด็จฯ

ทรงหมผา‘ภูเขาทอง’

ปริญญ ไครซิส‘วิทยา’ไขกอก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินทรงหมผาองคพระเจดียบรมบรรพต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในงาน 

“ใตรมพระบารมี 240 ป กรุงรัตนโกสินทร” เม� อวันศุกรที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2565

อางปารีณาหาคนไมทัน/ปชป.สุดมั่นใจ‘สจ.เส็ง’เขาวินแน�
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เมื่อ ‘สันติสุข’ ในเดือน ‘รอมฎอน’
ยัง ‘เปอนเลือด’ 

เมื่อ ‘สันติสุข’ ในเดือน ‘รอมฎอน’
ยัง ‘เปอนเลือด’ 

             
|

ปอมปราบศัตรูพาย • “ในหลวง-พระราชินี” 

เสด็จข้ึนภูเขาทอง ทรงหมผาองคพระเจดีย                                                       

เน� องในโอกาสครบ 240 ป กรุงรัตนโกสินทร 

พสกนิกรช� นชมพระบารมีสองพระองคเนือง

แน�น

เม� อวันศุกรที่ 22 เมษายน พุทธ 

ศักราช  2565 เวลา 17.51 น. พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนาง

เจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะ

พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต 

(ภูเขาทอง) เน� องในโอกาสที่กระทรวงวัฒน                                                     

ธรรมจัดงาน “ใตรมพระบารมี 240 ป กรุง                                                       

รัตนโกสินทร” ณ วัดสระเกศราชวรมหา                                                            

วิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหา 

นคร โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงกลาโหม, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.

วัฒนธรรม, นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม, นายเกรียงศักดิ์ บุญ

ประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ขาราชการ 

และประชาชน เฝาฯ รับเสด็จเนืองแน�น

 ครั้นเสด็จเขาพระอุโบสถ พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงจุดธูปเทียนเคร� อง

นมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีหวชิรมุนี 

พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงจุด                                                         

ธูปเทียนเคร� องทองนอยถวายราชสักการะ

พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระบูรพมหา

กษัตริยาธิราช ทรงกราบ แลวประทับพระ

ราชอาสน ทรงศีล ประธานสงฆถวายศีล 

จบ นายอิทธิพลเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวาย

สูจิบัตรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 

นายเกรียงศักดิ์เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวาย

สูจิบัตรแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินี, นางยุพาเขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวาย                                                                

ของที่ระลึกแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู 

หัว, นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง

ปลัด วธ. เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายของ

ที่ระลึกแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินี

จากนั้น พล.อ.ประยุทธกราบบังคม

ทูลรายงานวัตถุประสงคของการจัดงานใต

รมพระบารมี 240 ป กรุงรัตนโกสินทร จบ

แลว เจาพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษา

โยง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ 

ไปทรงทอดผาไตร 10 ไตร ประทับพระ

ราชอาสน พระสงฆสดับปกรณ ทรงหลั่ง

ทักษิโณทก พระสงฆถวายอนุโมทนา  ถวาย

อดิเรก เจาหนาที่กรมการศาสนาอาราธนา

พระปริตร พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 

กรุงเทพฯ • “ทนายตั้ม” รอง ผบช.น. 

ตรวจสอบ “พล.ต.ต.” แทรกแซงคดีอดีต

รองหัวหนาพรรคผูตองหาขมขืน เตรียมออก                    

หมายจับเพ่ิม “ปริญญ” สัปดาหหนา เอาผิด

ไฮโซลูกนัท 2 ขอหาหมิ่นประมาท   “ทนาย

เดชา” บอกใบงานนี้คดีพลิก! ดาน “วิทยา 

แกวภราดัย” ทิ้งประชาธิปตย จี้ กก.บห.รับ

ผิดชอบปม “ปริญญ” เตือนอยาใหพรรคช้ํา

จนไมเหลือช� อประชาธิปตย ถาไมเปลี่ยนก็

จะไมเหลือพรรค 

วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่กองบัญ 

ชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) นายษิทรา                  

เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนาย

ประชาชนฯ เดินทางเขาย� นหนังสือถึง พล.ต.ท. 

สําราญ นวลมา ผบช.น. เพ� อใหตรวจสอบ                                                        

กรณีมีอดีตตํารวจยศ “พล.ต.ต.” เขาแทรก 

แซงในคดีนายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย

นายษิทราเผยวา วันนี้มาย� นหนังสือ

ขอใหทาง พล.ต.ท.สําราญตรวจสอบการ

ใช โทรศัพทของแมเหย� อวาใชเบอร ไหนคุย

กับ พล.ต.ต.คนนี้ และ พล.ต.ต.คนนี้ ไดมี

การตอสายไปยังคนของพรรคการเมืองใด

การเมืองหนึ่งหรือไม โดย พล.ต.ต.คนดัง

กลาวเกษียณอายุราชการไปแลว เคยเปนผู

บังคับการตํารวจจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวัน

ออก ถามีการตรวจสอบการใช โทรศัพทชวง

วันที่ 11 เม.ย.-ปจจุบัน น�าจะพอทราบ ถา

มีการโทร.คุยกับแม่เหย่ือหรือคนของพรรค 

การเมืองก็จะไดมีการสืบสวนตอไปวามีการ

คุยเร� องอะไร

เหตุที่คิดวามีการแทรกแซงคดี เม� อ

วันที่ 13 เม.ย. ไดมีการพบกับครอบครัวผู

เสียหาย ซึ่งเขาไดบอกวามีอะไรก็ปรึกษา

กับตํารวจคนนี้อยูตลอดเวลา พักหลังเวลา

แนะนําอะไรไปเขาจะบอกวาตองปรึกษากับ

ตํารวจคนดังกลาวกอน ทายที่สุดก็ไมไดทํา

ตามในสิ่งที่ควรทํา ไมยอมไปที่ศาลเพ� อขอ

คัดคานการประกันตัว โดยเขาอางวาตํารวจ

คนนี้เปนลุง แตคิดวาน�าจะเปนการนับถือ 

คงไมเกี่ยวของกับสายเลือด  

สวนที่วาเหย� อจะกลับคําใหการหรือ

ไมนั้น ยังไมถึงขนาดนั้น แตในอนาคตไม

แน�ตองกันไวกอน ตองเปดออกมาใหไดวา 

พล.ต.ต.คนน้ีเก่ียวของอยางไร ตีกันไมใหเขา                                                             

ทําในอนาคตดวย สวนจะเขาขายการขมขู

หรือไม ตํารวจตองสอบสวนมีการขมขูบัง 

คับจิตใจพยานหรือไม ถาพบวามีการเช� อม

โยงการใช โทรศัพท ตํารวจก็คงตองไปสอบ 

ถามวามีการพูดในลักษณะใด   เปนผลเสียตอ                                                                

รูปคดีหรือเปลา

นายษิทรากลาวอีกวา พล.ต.ต.คนนี้                          

เขามาเก่ียวของต้ังแตวันเกิดเหตุถูกลวนลาม 

แตทราบมาวากอนที่จะมาปรึกษาตนวันที่ 

12 เม.ย. ยังไมมีใครมาแนะนําใหดําเนินคดี 

ไทยโพสต • “พปชร.” ทิ้งสนามเลือกตั้ง

ซอมราชบุรี อาง “ปารีณา” เตรียมคน

ไมทัน “ปชป.” มั่นใจ “ส.จ.เส็ง” เขาวินแน� 

แจง ปชป.ไมไดเสียมารยาท รอแชมปเกา

จนวินาทีสุดทายแลว “บิ๊กปอม” โตบินพบ 

“แมว” อางไมมีเร� องอะไรตองเจอ “ชัยวุฒิ” 

ลั่นรัฐบาลพรอมรับมือซักฟอกทุกเวลา

เม� อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 

ที่ที ่ทําการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ถ.รัชดาภิเษก พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรค 

พปชร. เปนประธานการประชุมคณะกรรม 

การบริหารพรรค (กก.บห.) เพ� อพิจารณา

กรณีสงผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 3 

จ.ราชบุรี แทน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต อดีต 

ส.ส.ราชบุรี พปชร. ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษา

ใหพนจากตําแหน�ง ส.ส. โดยใชเวลานาน

กวา 2 ชั่วโมง

จากนั้น นายสันติ พรอมพัฒน รมช.

การคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. 

เปดเผยภายหลังการประชุมวา ที่ประชุมมี

มติไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 3 

จ.ราชบุรี เน� องจากมีเร� องของคุณสมบัติของ

ผูสมัครที่เปนสมาชิกพรรคไมครบ 90 วัน

ตามกฎหมาย โดยบุคคลที่เสนอช� อมาเปนพี่

หรือนองของ น.ส.ปารีณา แตจากการตรวจ

สอบคุณสมบัติพบวายังเปนสมาชิกพรรคไม

ครบ 90 วัน โดยไดสอบถาม น.ส.ปารีณา ก็

ไมคิดวาจะเกิดเหตุการณกับตัวเอง 

ลุยแลนดบริดจ 

4 แสนลาน

แจงวัฒนะ • “กกต.กทม.” ดีเดย 12 พ.ค. 

ขนบัตรเลือกต้ังเขาเซฟลับ “สุชัชวีร-ชัชชาติ” 

วางแผนลุยหาเสียงเขม 30 วันสุดทาย หวั่น

บัตรเลือกตั้งทําคนกรุงสับสน “วิโรจน” ขู 

กกต.ซ้ํารอยสุรพล เขี่ย “พีรพล” พนผูสมัคร 

ส.ก. เล็งฟองอาญาและแพง

เม� อวันที่  22 เม.ย.2565 นายสําราญ 

ตันพานิช ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

(กกต.กทม.) ใหสัมภาษณถึงการจัดทําบัตร                                                                                      

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.และสมาชิกสภากรุง                                                        

เทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตยที่ 22 

พ.ค.วา บัตรเลือกตั้งผูวาฯ กทม.จะมีขนาด                                               

ใหญ A4 สวนบัตรเลือกตั้ง ส.ก.มีขนาด                                                       

เล็กกวา A5 โดยวันที่ 12 พ.ค. จะไปติด                                  

ตามการตีพิมพบัตรเลือกต้ังท่ีโรงพิมพทหาร                                                                     

รักษาดินแดนคลอง 9 จังหวัดปทุมธานี โดย

สํานักงานเขตทั้ง 50 เขตจะไปรับบัตรเลือก

ตั้งในวันนั้นกอนนําไปเก็บในที่ปลอดภัย

“สํานักงาน กกต.กลางกําลังพิจารณา

จํานวนจัดทําบัตรเลือกตั้งใหเพียงพอสอด

รับกับจํานวนผูมีสิทธิ 4,374,136 คน และ

ตองจัดเผ� อไวใหหน�วยเลือกตั้งอีกหน�วยละ                                                

1 เลม และสํารองไว 5-10% เน� องจาก  

การจายบัตรตองจายมากกวาจํานวนผูมี

สิทธิแตละหน�วย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  7  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล
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อานตอหนา 16
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อานตอหนา 16
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9292

อิสรภาพแหงความคิด

สีบัตรเลือกตั้ง

นํ้าตาล-ผูวาฯ

ชมพูเลือกส.ก.
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‘ผบ.ปด’ การันตี!

เม� อ Lawrence Wong 

ถูกวางตัว

เปนผูสืบทอดตําแหนง

นายกฯ ลอดชอง

พปชร.ท้ิงเกาอ้ีราชบุรี
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2 ในประเทศ

ต้องระวัง‘คนละครึ่ง’ซินโดรม

ตัดสินใจบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

งไม่มีความแน่ชัดว่ารัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 หรือไม่ เพราะเริ่มมีกระแสวิพากษ์

วิจารณ์แตกเป็น 2 ฝ่าย ว่ามาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังกล่าว แม้จะสร้าง

ความพึงพอใจให้กับคนในสังคมเป็นจำานวนมากในการลด

ภาระค่าใช้จ่ายประจำาวัน ทั้งมนุษย์เงินเดือน คนหาเช้ากินค่ำา 

ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขาย แต่ก็สร้างภาระด้านงบประมาณ

มหาศาล กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขเงินกู้ของประเทศที่

อยู่ในระดับปริ่มน้ำา จนทำาให้นักเศรษฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเงินออกมากระตุกเตือนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้

ความรอบคอบในการพิจารณา

ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวว่า ยอมรับว่าโครงการนี้

แม้จะส่งผลดีทำาให้เงินหมุนเวียนหลายเท่า ต้องใช้เงินจำานวน

มาก จึงติดปัญหาอยู่ที่จะนำางบประมาณมาจากไหน ขณะที่ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ก็ออกมาย้ำาว่า นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังไปพิจารณา

แหล่งเงินเพื่อนำามาใช้จ่ายในโครงการที่มีความจำาเป็น ไม่ใช่ทำา

โครงการคนละครึ่ง ส่วนเฟส 5 นั้นยังต้องพิจารณาว่าจำาเป็น

หรือไม่ เพราะเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณสูง และกระตุ้น

เศรษฐกิจได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ขณะที่การแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายให้ประชาชนนั้น ก็ช่วยในระดับหนึ่งในช่วงที่ยังเผชิญ

ปัญหาเรื่องรายได้ แต่ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังระบุว่า รัฐบาล

ไม่ได้พุ่งเป้าที่การกู้เงิน และได้สั่งการให้สำานักงานเศรษฐกิจ

การคลังไปพิจารณารายละเอียดต่างๆ รวมถึงการประเมิน

ภาวะเศรษฐกิจ และความจำาเป็นในการเข้าไปดูแล หรือออก

มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มเติม ซึ่ง

ล่าสุดรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบเจาะจงเฉพาะ

กลุ่มไปแล้ว และส่วนใหญ่ใช้งบกลาง เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็

จะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป ซึ่งเท่ากับ

ว่าการเดินหน้าโครงการดังกล่าวนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้

ลดลงทั้งภาระเงินกู้ ดังนั้นต้องหันมาดูเรื่องของวินัยการเงิน

การคลังด้วย แม้ขณะนี้รายได้ของรัฐจะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วง

เดียวกันปีงบประมาณ 2564 ก็ตาม

โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิใน

ช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณในเดือนตุลาคม 64 - มีนาคม 

65 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,091,156 ล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 68,890 ล้านบาท หรือ 

6.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 6.8% ส่วนใหญ่เป็นผล

จากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการ 

เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของการนำา

เข้า และรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจากสภาวะ

เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ 852,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่จัดเก็บรายได้อยู่

ที่ 737,240 ล้านบาท ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพ

สามิตจัดเก็บรายได้ 276,452 ล้านบาท ต่ำากว่าช่วงเดียวกันปี

ก่อน 1.8% และต่ำากว่าประมาณการ 5.8% เนื่องจากการลด

อัตราภาษีสรรพสามิตสำาหรับน้ำามันดีเซลลง เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำามันดิบ

ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์

แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการบริโภคใน

ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

ซึ่งหากเป็นไปตามข่าวและข้อมูลดิบที่นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ และคนในหน่วยงานรัฐได้กล่าวมาข้าง

ต้น ก็ยังเชื่อได้ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลตั้งอยู่บนประโยชน์

ของส่วนรวม และคำานึงถึงผลกระทบระยะยาว อีกทั้งรับฟัง

ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ที่อยู่ในภาคส่วนการเงิน การคลัง 

ไม่ได้มองแค่เรื่องฐานเสียง หรือความต้องการของนักการ

เมืองที่หวังใช้ โครงการนี้ ไปเรียกคะแนนนิยมให้ตัวเอง และ

ก็ขอให้รัฐบาลยืนอยู่บนหลักการดังกล่าวอย่างมั่นคง ไม่หวั่น

ไหวต่อกระแสต่างๆ จนทำาให้รัฐบาลเปลี่ยนหลักการ.

โธ่! บอกแล้ว และไม่ได้เจอนายทักษิณ มาตั้งแต่ปี 

2548 ผ่านมากี่ปีแล้ว แล้วผมจะไปพบเรื่องอะไร ไม่มีเรื่อง

อะไรต้องไปพบ”.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

งครามรัสเซียยูเครนวันนี้เขย่าขวัญโลกมากทีเดียว เป็น

สงครามที่ปะทุขึ้นท่ามกลางวิกฤต covid-19 ที่กระหน่ำาโลก

สาหัสสากรรจ์อยู่แล้วจนไม่รู้ว่าจะลืมตาอ้าปากได้ใหม่ใน

ทิศทางไหน? อย่างไรต่อไป? นี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังดูกันยาวๆ

อันที่จริงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ไม่ใช่สงคราม

ระหว่าง 2 ประเทศนี้จริงๆ! มูลเหตุสงครามก่อขึ้นจากความหวง

อำานาจสถานะการเป็นเจ้าโลกของอเมริกา ที่

มองเห็นถึงพลานุภาพการขยายตัว-ปรับตัว

ของภูมิเศรษฐกิจใหม่ของจีนและการเปลี่ยน

ไปของภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ที่ส่งผลต่อโลกตะวัน

ตกโดยรวม! 

วันนี้..จีนพาโลกตะวันออกฉายแสง

เจิดจรัส จนแสงที่ฉานฉายนั้นกดข่มรัศมี

ของอเมริกา! ทำาให้วิธีคิดตามโลกทัศน์ของ

อเมริกันชนทนไม่ได้กับการเติบโตของจีน 

รวมถึงความใกล้ชิดกับรัสเซียที่อเมริกาเคย

กระทำาให้แตกยับไปช่วงสงครามเย็น! ในยุคที่

รัสเซียมี มิคาอิล กอร์บาชอฟ ผู้ที่ได้รางวัลโน

เบลสาขาสันติภาพ ในปี 1990 เป็นผู้นำา-เป็น

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย ซึ่งเป็น

ยุคที่อเมริกาคุยกับรัสเซียได้มากที่สุด!!!

“ยูเครน” เดิมเป็นเมืองที่อยู่ในร่มเงา

รัสเซีย ชุมชนด้านตะวันตกใกล้ชิดกับยุโรป 

ชุมชนฝั่งตะวันออกใกล้ชิดกับรัสเซีย-ใช้ภาษา

รัสเซีย สถานภาพทางการเมืองของยูเครน

หลังแยกตัวจากรัสเซีย ยูเครนวางตัวเป็น 

กลาง-เป็นรัฐกันชนระหว่างรัสเซียกับยุโรป 

เป็นด่านความมั่นคงที่มีนัยต่อดุลอำานาจ

ทางการทหาร-ความมั่นคงระหว่างรัสเซียกับยุโรป รัสเซียก็เฝ้าระวัง

เรื่องนี้ใกล้ชิดเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันการขยายความร่วมมือ

ของนาโตและสหรัฐ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัสเซีย! ซึ่ง

รัสเซียยอมไม่ได้กับการขยายอิทธิพลของอเมริกาและนาโตที่มีท่าที

คุกคามบ้านเมืองตน!

โลกยุคหลังสงครามเย็น อเมริกาครองอำานาจเดี่ยว การเติบโต

ยิ่งใหญ่ของอเมริกาไม่ได้พัฒนาสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจตัว

เองแบบที่จีนสร้างตัวตนขึ้นมา แต่มาจากการกอบโกยทรัพยากรจาก

หลายมุมโลกในฐานะของผู้ชนะสงครามและในแบบอาณานิคมสมัย

ใหม่ โดยเฉพาะพลังงานน้ำามันมหาศาลจากกลุ่มตะวันออกกลาง ฯลฯ 

ระหว่างการมีอิทธิพลสุดขั้วของอเมริกา ได้มีการจัดตั้งองค์กรโลกบาล

ขึ้นหลายองค์กร องค์กรเหล่านี้รับใช้อเมริกา ทำาให้ผลประโยชน์ของ

โลกกับของอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเนียนๆ เป็นแกนความ

เคลื่อนไหวที่กำากับเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การเงินโลก ทำาให้

อเมริกาอยู่เหนือชาวโลกตลอดเวลา! 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การการค้าโลก องค์กรการเงินโลก และ

องค์กรที่คอยกำาหนดชี้วัดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ของโลก รวมถึงการ

มีอิทธิพลในองค์การสหประชาชาติหลากหลายสาขาตั้งแต่การเมือง 

ความยุติธรรมระหว่างประเทศ จนถึงสิทธิมนุษยชน ฯลฯ องค์กร

โลกบาลเหล่านี้หนุนให้สหรัฐเติบโต-มีอำานาจคุมกลไกโลกหลากมิติ 

รวมทั้งการเงินโลก มีการใช้เงินดอลลาร์-ออกระเบียบให้ดอลลาร์

สหรัฐเป็นเงินกลาง-ใช้พันธบัตรทดแทนการผูกค่าเงินกับทองคำา 

แถมออกกฎบัตร-ข้อตกลงด้านการเงิน-การคลัง-การค้า-การจัดการ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศหลากหลายรูปแบบ จนสหรัฐมีอิทธิพลคับ

โลก-ควบคุมกลไกเศรษฐกิจโลก-การค้า-ความมั่นคง และยังส่งออก

สงคราม-การปฏิวัติประชาธิปไตยตามแนวการเมืองของสหรัฐ ที่อ้าง

ความมั่นคงโลกไล่ล่าทำาลายกลุ่มเห็นต่างพังพินาศตลอดเวลาที่ครอง

โลก!!!

อเมริกาใช้องค์กร CIA เคลื่อนไหวแทรกแซง-บ่อนทำาลายกลุ่ม

ประเทศที่มีการเมืองเห็นต่างจากสหรัฐ-ไม่ก้มหัวให้สหรัฐ หรือกลุ่ม

ประเทศที่สหรัฐต้องการแสวงประโยชน์ ทำาเช่นนี้กับทุกมุมโลก การ

ทำางานนอกประเทศของ CIA ส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และการจัดปรับภูมิรัฐศาสตร์ที่อเมริกาได้ประโยชน์ที่สุด! และขับ

เคลื่อนระเบียบโลก-ชี้นำาการเปลี่ยนแปลง-ความเคลื่อนไหวในบริบท

ต่างๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่อเมริกากำาหนด จนเศรษฐกิจอเมริกา

มั่งคั่งจากอุตสาหกรรมความมั่นคง-อุตสาหกรรมสงครามตลอดช่วง

เวลาที่ผ่านมา

สำาหรับโลกยุคหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น เมื่ออเมริกาพุ่งเป้า

จับมือกับจีน มุ่งหวังแยกจีนออกจากรัสเซีย-ปิดฉากโลกคอมมิวนิสต์

ให้หมดจากโลกนี้ โดยประธานาธิบดีนิกสันเยือนจีนและจับมือกับ

ผู้นำาจีน ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้จีนพัฒนาเป็นโรงงานของโลก โดย

อเมริกาหันไปพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน IT และเทคโนโลยี

สื่อสารยุคใหม่ ความก้าวหน้าใหม่ของจีนจึง

เจิดจรัสขึ้น

จีนพัฒนาตัวเองเติบโตอย่างรวดเร็ว

ไม่เพียงเรื่องเศรษฐกิจในโหมดอุตสาหกรรม

เท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าในทุกด้าน-เติบโต

อย่างรวดเร็ว จนวันนี้จีนสามารถหยุดความ

ยากจนของคนจีนที่เคยทุกข์ยากขาดแคลน

ในโลกคอมมิวนิสต์กว่า 700 ล้านคนลงได้! 

ประเทศจีนวันนี้ผงาดกลายเป็นประเทศที่มี

เศรษฐกิจแข็งแกร่ง-ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในระดับสื่อสารกันในแบบ 5g ล้ำาหน้ากว่า

สหรัฐอเมริกาอีก 

อเมริกาไม่อาจเห็นความเติบโตล้ำาหน้า

ของจีนได้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีน

กับรัสเซียก็ไม่ได้ตัดขาดกันตามที่อเมริกาวาด

หวังไว้ แถมการเติบโตของจีนยังส่งผลต่อการ

ปรับสร้างภูมิเศรษฐกิจขึ้นใหม่และขับเคลื่อน

ส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อย่างมีนัย

สำาคัญ! และยังสร้างพันธมิตรใหม่ขึ้นรอบ

โลกผ่านจากเอเชียไปยังยุโรปและเชื่อมต่อถึง

แอฟริกา เรียกว่าอ้อมโลกทีเดียว แถมแนบ

แน่นด้วย! การจ้องทำาลายจีนและรัสเซียจึง

เกิดขึ้น แต่น่าจะเป็นเรื่องยากเหลือกำาลังของอเมริกาที่จะกระทำาใน

เวลาเดียวกัน แม้จะใช้นาโตเป็นฐานก็ตาม เพราะการผูกพันทางการ

เมืองถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่อาจสู้ความผูกพันกันเรื่องปากท้อง อาหาร 

พลังงานได้ ฯลฯ 

วันนี้แสงเฉิดฉายจับขอบฟ้าตะวันออก จากการจับมือกันของ

กลุ่ม BRICS และความแน่นแฟ้นของมิตรภาพและผลประโยชน์ใหม่

ของรัสเซีย-จีน-อินเดีย กลายเป็นพลังใหม่ที่ค่อยๆ ปรากฏพลานุภาพ

ใหม่ขึ้นแทนที่ความผุกร่อนยุคเก่าที่เลือนรางอยู่ในโลกฟากตะวันตก...

นที่สุด รอมฎอน ของปี 2565 ก็ยังคง ซ้ำารอย กับเดือน

รอมฎอนของปีที่ผ่านๆ มา นั่นคือยังเป็น รอมฎอนเลือด 

เหมือนเดิม ทั้งที่ รอมฎอน 

ปี 2565 เป็นความหวัง

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า และเป็น ความหวัง 

ของ พล.วัลลภ รักเสนาะ 

หัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพ

ฝ่ายไทย พล.ท.เกรียงไกร ศรี

รักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.กอ.

รมน.ภาค 4 และเป็น ความ

หวัง ครั้งสุดท้าย ก็ที่จะเกษียณ

อายุราชการของ พล.ท.ธิรา แดหวา 

แม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะ ผอ.ศูนย์สันติวิธี 

ที่ต้องการสร้างผลงาน ยุต ิหรือดับ ไฟใต้ ด้วย นโยบาย นักรบพบ

รัก ซึ่งเจ้าตัวมั่นอกมั่นใจว่าจะเป็น หนทาง ให้ แนวร่วม วางอาวุธ 

ละทิ้ง อุดมการณ์ เพื่อกลับมาอยู่กับครอบครัว 

ซึ่งการที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ตัดสินใจปล่อย แนวร่วม 

ที่ควบคุมตัวอยู่ในค่ายทหารทุกแห่ง ให้กลับไปร่วมกิจกรรม

ในเดือน รอมฎอน กับครอบครัว และรับปากให้ แนวร่วม 

ที่มี หมายจับ จำานวนเกือบ 200 คน ที่ หลบหนี มาเดิน 

เฉิดฉาย ในพื้นที่ หลังจากที่ได้มีการ ลงนาม ในการ หยุด

ยิง ระหว่าง บีอาร์เอ็น กับ.กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ถือว่า

เป็นการวาง เดิมพัน และการ ซื้อใจ ครั้งสำาคัญที่สุดของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หรือฝ่ายความมั่นคง โดยมีความ 

มั่นใจ อย่างสูงว่า 40 วันในห้วงของเดือนรอมฎอน สันติสุข 

จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำาเภอของ จ.สงขลา 

อย่างแน่นอน 

แต่หลังจากที่ ระเบิดแสวงเครื่อง สนั่นขึ้น พร้อมกับ

ชีวิตของคน ไทยพุทธ ที่ ปลิดปลิว ไปกับเสียงระเบิดที่ หลอก

ล่อ ให้เจ้าหน้าที่ชุด เก็บกู้ เข้ามาในพื้นที่ และเหตุการณ์

ก็ ซ้ำารอยเดิม คือ เจ้าหน้าที่ถูกกับระเบิดแสวงเครื่องที่ แนว

ร่วม วางกับดักไว้ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย เหตุทั้งหมดเกิด

ที่ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เป็นการเกิดเหตุ ระเบิดแสวง

เครื่อง ครั้งแรก หลังจากการเข้าสู่เดือนรอมฎอนราว 15 วัน 

ระเบิดแสวงเครื่องครั้งนี้มี ยี่ห้อ ของขบวนการ 

พูโล 5 จี แสดงเป็น สัญลักษณ์ ในที่เกิดเหตุ และด้วยเกรง

ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เชื่อว่าเป็นการกระทำาของ พูโล 5 จี จึงทำาให้                 

คัสตูรี มะห์ โกตา ประธานขบวนการ พูโล 5 จี รีบออกแถลงการณ์

ว่าเป็นการกระทำาของตนเอง แถมด้วยการอธิบายถึง สัญลักษณ์ 

รูปภาพและตัวอักษรว่า พูโล 5 จี มีด้วยกัน 5 ปีก ในการปฏิบัติการ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และถัดมาไม่กี่วันก็มีผู้พบเห็นการ แขวนป้ายผ้า ในพื้นที่ 

ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ที่เขียนอักษรว่า “ปัตตานีไม่ใช่

สยาม มึงออกไป” ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า เป็นการกระทำา

ของ แนวร่วม จากขบวนการ พูโล อีกขบวนการที่ แตกแยก จาก

ขบวนการ พูโลเก่า ที่เรียกตัวเองในปัจจุบันว่าเป็นขบวนการ พูลา ที่

มี ซำาซูดิง คาน เป็นประธาน 

เพียงไม่ถึง 20 วันของการ ลงนาม เพื่อสร้าง สันติสุข เพียง 

ชั่วคราว ในเดือนรอมฎอน ก็มีเหตุการณ์ในการ ก่อการร้าย และ

การ ไอโอ เพื่อแสดง ตัวตน ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนไป

แล้ว 2 ขบวนการ และกว่าจะครบ 40 วันของ สัญญาหยุดยิง ยังไม่

ทราบว่าจะมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนอื่นๆ เข้ามา วางระเบิด ใช้ 

อาวุธ หรือใช้วิธีการ พ่นส ีบนถนน และ แขวานป้ายผ้า เพื่อการแสดง 

ตัวตน ให้เจ้าหน้าที่ รับรู้ ว่าพวกเขาเป็นพวกที่ ตกขบวนการพูดคุย

สันติสุข และหากไม่ได้รับความ สนใจ จาก รัฐไทย ก็จะดำาเนิน

การ ก่อกวน สร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้น เหมือนจะบอกว่า บี

อาร์เอ็น ไม่ทำา พูโล และขบวนการอื่นๆ ก็จะปฏิบัติการด้วย

ความรุนแรงได้เช่นเดียวกัน 

เพราะขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ นอกจาก บีอาร์เอ็น แล้ว ยังมีขบวนการ 

พูโล ในชื่อต่างๆ อีก 3 ขบวนการ และยังมี มูจาฮีดินอิสลาม

ปัตตาน ีนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนการ หรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่นๆ 

รวมแล้วไม่ต่ำากว่า 6 กลุ่ม ที่ถึงแม้จะไม่มี กองกำาลังติดอาวุธ ในพื้นที่

เหมือนกับ บีอาร์เอ็น แต่ทุกขบวนการก็ยัง เคลื่อนไหว มีสำานักงานใน

ต่างประเทศเพื่อทำางานด้าน ไอโอ ในการแสดง ตัวตน และแน่นอนว่า

ทุกขบวนการต้องการที่จะ มีส่วน ในการเป็นส่วนหนึ่งของ โต๊ะพูดคุย

สันติสุข หรือการ เจรจาสันติภาพ และหลายกลุ่มก็เคยได้รับการ เชื้อ

เชิญ ให้เข้าร่วม โต๊ะพูดคุย ในครั้งที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายก

รัฐมนตรี และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เป็นเลขาธิการสภาความ

มั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และเป็นหัวหน้าคณะ พูดคุยสันติภาพ ก่อน

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะทำาการ ยึดอำานาจ เพื่อเป็น นายก

รัฐมนตรี ที่มาจาก คสช. 

ที่บอกชัดเจนที่สุดคือ ประธาน พูโล 5 จี นายคัสตูรี มะห์ โกตา 

ที่ออกมายอมรับว่าระเบิดแสวงเครื่องครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของ 

พูโล 5 จี ซึ่งจะเป็นเรื่อง เท็จหรือจริง ยังต้องมีการ พิสูจน ์และมีการ 

พูดคุย ระหว่างฝ่ายไทยกับบีอาร์เอ็น ที่หน่วยงานความมั่นคงเอง หลาย

คนก็ คลางแคลง ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมีความเชื่อว่า ถ้ามี

การ โจมตี ด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง ต้องเป็น ฝีมือ ของ บีอาร์เอ็น และ

มักจะเชื่อว่า พูโล ที่มี คัสตูรี เป็น ผู้นำา ทำาได้แค่เรื่องแสดง สัญลักษณ์ 

ด้วยการ พ่นส ีการ แขวนป้ายผ้า และที่เคยพบคือทำา ระเบิดจรวด 

กลางถนน ที่ จ.ปัตตานี เมื่อหลายปีก่อน ส่วนการที่ คัสตูรี ออกมารับ

ว่าเป็นผู้ โจมตี ทหารที่ ดุซงญอ เมื่อปี 2564 น่าจะเป็นการ รับสมอ้าง 

มากกว่าเป็น ของจริง ระเบิดที่ ต.แป้น ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดอาจจะ

เป็นของ บีอาร์เอ็น ที่ พูโล เข้ามาอ้างความรับผิดชอบก็เป็นไปได้ 

แต่....ก็อย่าลืมว่า ในอดีตสมัยที่ ยิ่งลักษณ ์เป็น นายก

รัฐมนตรี และพูโลต้องการแสดง ตัวตน ว่ามี ศักยภาพ มี กอง

กำาลัง ขบวนการ พูโล ของ คัสตูรี ก็เคยส่ง แนวร่วม ที่ รับจ้าง ไป

ก่อเหตุร้ายด้วย ระเบิด ใน กทม.มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่

สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุใน กทม.ได้ 5 คน และติดตามจับกุมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 5 คน และผู้ถูก จับกุม ต่างรับ สารภาพ 

ว่าผู้ ว่าจ้าง คือ คัสตูรี มะห์ โกตา  

ปัญหาของการดับ ไฟใต้ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงอาจจะไม่ 

ราบรื่น อย่างที่คิด เพราะ คัสตูรี ยืนยันชัดเจนว่าต้องการเข้าสู่ โต๊ะ

การพูดคุย ซึ่งคงเช่นเดียวกับ ซำาซูดิง และอาจหมายรวมถึงกลุ่มอื่นๆ 

ที่รอจังหวะในการแสดงตน หลังการมาของ คัสตูรี และ ซัมซูดิง 

ในขณะที่ บีอาร์เอ็น ก็เคยยื่นคำาขาดว่าจะไม่มีการ เจรจา กับ 

รัฐไทย ถ้าใน โต๊ะการเจรจา มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอื่นๆ ร่วมอยู่

ด้วย ซึ่ง สอดคล้อง กับรัฐไทยที่ไม่ต้องการ พูดคุย กับกลุ่มขบวนการ 

อื่นๆ ที่เชื่อว่าเป็น รถเปล่า มีเพียง คนขับ แต่ไม่มี ผู้ โดยสาร หรือมี

เพียง แกนนำา แต่ไม่มี กองกำาลังติดอาวุธ ซึ่งผู้ที่ทำาการ พูดคุย กับ

ฝ่ายอำานวยความสะดวกของรัฐบาลมาเลเซียที่ขอ พูดคุย 

กับ บีอาร์เอ็น เพียงขบวนการเดียวคือ เสธ.เมา พล.อ.อุดมชัย 

ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และอดีตหัวหน้าคณะ พูด

คุยสันติสุข คนที่ 3 นั่นเอง ซึ่งหลายฝ่ายเห็นพ้องด้วย เพราะ

ถือว่าผู้ที่มี กองกำาลังติดอาวุธ และมีแผนปฏิบัติการในการ 

จุดไฟใต้ คือขบวนการ บีอาร์เอ็น ส่วนขบวนการอื่นๆ ไม่ได้มี 

ศักยภาพ ในการ ก่อการร้าย มีเพียงงานด้าน ไอโอ เท่านั้น 

ดังนั้นประเด็นที่ต้องให้ความสำาคัญ และติดตามต่อ

ไปคือ ระเบิดแสวงเครื่อง ที่เกิดขึ้นในเดือน รอมฎอน ที่ 

ต.แป้น เป็นฝีมือของใคร ระหว่าง บีอาร์เอ็น กับ พูโล และ

ก่อนที่จะครบกำาหนด หยุดยิง จะมีการก่อเหตุร้าย หรือการใช้ 

สัญลักษณ์ เพื่อแสดงความเป็น ตัวตน ของขบวนการต่างๆ 

อีกหรือไม่ และหลังจากครบกำาหนด หยุดยิง ใน 40 วัน และ

สถานการณ์จะเดินต่อไปอย่างไร คนที่มี หมายจับ 180 กว่า

คน ที่ถูกปล่อยให้กลับมา เพ่นพ่าน ในพื้นที่ จะทำาอย่างไร จะ

ถูก จับ หรือ ไม่จับ ผู้ต้องสงสัยที่ถูกปล่อยจาก ศูนย์ซักถาม 

และหน่วยงานต่างๆ จะถูกนำากลับมา ควบคุมตัว อีกหรือไม่ 

และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะมีการ บังคับใช้กฎหมาย 

ในพื้นที่อย่างไรกับ กองกำาลังติดอาวุธ รวมทั้ง บีอาร์เอ็น จะ

กลับมาก่อเหตุเพื่อสร้างความรุนแรงอีกหรือไม่ ทั้งหมดคือ คำาถาม 

ของคนในพื้นที่ ซึ่ง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ คณะพูดคุย

สันติสุข ต้องมี คำาตอบ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

และที่สำาคัญ หน่วยงานความมั่นคงจะ จัดการ อย่างไรกับ

ขบวนการ พูโล และ พูลา รวมทั้งขบวนการอื่นๆ ที่ ตกขบวนรถการ

พูดคุย ที่ออกมา ฟาดหัวฟาดหาง อยู่ในขณะนี้ จะ จัดการ อย่างไร 

หรือต้องรอให้ องค์กรต่างชาต ิเข้ามาดำาเนินการให้อีก อย่างใน

กรณีของ บีอาร์เอ็น ที่วันนี้ผู้กำาหนด เกม ทั้งหมดเป็น องค์กรของ

ฝรั่ง ที่สามารถเข้ามา แทรกแซง ปัญหาของการดับ ไฟใต้ ได้ตาม

ความต้องการแล้วนั่นเอง ซึ่งหลังจากนี้ ไปยังมีสิ่งที่ ซ่อนเร้น ที่อาจ

จะเป็น กลไก และ กับดัก ที่หน่วยงานความมั่นคงต้องระวัง อย่า

ดีใจกับความ สำาเร็จ เพียง ชั่วคราว และ ทึกทัก ว่า เราเดินมาถูก

ทางแล้ว”.

เมือง ไม้ขม รายงาน

เมื่อ ‘สันติสุข’ ในเดือน ‘รอมฎอน’ ยัง ‘เปื้อนเลือด’ 

แล้ว กอ.รมน.ภ.4 สน. จะเดินหน้าอย่างไร 

ใ

ยั
ส

ตะวันตกเสื่อม อเมริกาขาลง!!!

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

งนับนิ้วรออยากใหถึงวันอังคารที่ 26 เม.ย.65 ไวๆ  อยากจะ

รู อยากจะฟง การแถลงปดคดีการเสียชีวิตของ “แตงโม” นิ

ดา พัชรวีระพงษ ดาราสาว ที่พลัดตกเรือเสียชีวิตในแมน้ํา

เจาพระยา 

เกิดจากสาเหตุใดแน�???

เกือบ 2 เดือนที่คดีแตงโมเกิดขึ้น ขอมูล ขาวสาร ตางๆ ที่

ทยอยออกมาจากทุกสารทิศ ดูจะสับสน ดูจะวุนวาย จนกลายเปนคดี 

“ปริศนา” การจมน้ําเสียชีวิต 

ทุกๆ คนที่ติดตามตางก็อยากจะรูบทสรุปแหงคดี

โดยเฉพาะจาก “ตํารวจ” ในฐานะเจาพนักงาน ที่รวบรวม

พยาน-หลักฐานมาอยางตอเน� อง จะไขปริศนาคดีนี้ออกมาอยางไร จะ

ตอบขอสงสัย จะตอบทุกๆ คําถามของสังคมไดกระจางแจงมากนอย

แคไหน อยางไร 

เพราะคดีแตงโม กลายเปนคดีมหาชนที่ทุกคนเฝาติดตามการ

ทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ เพราะผูที่เกี่ยวของคดีนี้มีสถานะทาง

สังคม

ไมธรรมดา!!!

ถือเปนการทาทายองคกรตํารวจ ตนธารกระบวนการยุติธรรม

ไทยครั้งสําคัญ

ยิ่ง “บิ๊กอุย” พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผูบัญชาการตํารวจภูธร

ภาค 1 ตีปบเอาไวลวงหนา

“มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้วาสามารถเอาผิดผูตองหา

ทั้งหมดได ซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ไดมีการทําในรูปของ

คณะกรรมการตั้งแตวันเกิดเหตุ ซึ่งเปนเวลากวา 1 เดือน จึงเช� อมั่นใน

พยานหลักฐานทั้งหมดที่มี”

พรอมทั้งบอก...

“ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ จะมีการชี้แจงทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน ใน

ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจ ไมวาจะเปน เร� องของเหตุการณ

เรือลําเกิดเหตุ ความผิด อัตราโทษ ขอเท็จจริง ไปจนถึงประเด็นการ

ปสสาวะ โดยขณะนี้พยานหลักฐานบงชี้ ไดวาเปนความผิดฐานกระทํา

โดยประมาทเปนเหตุใหผูอ� นถึงแกความตาย ซึ่งไมไดเปนการทําราย

รางกาย เน� องจากบาดแผลตามรางกายนั้นเขากับใบพัดเรือ จึงมีความ

เห็นสรุปสํานวนเชนนี้ และมั่นใจวาสามารถชี้แจงใหประชาชนหาย

สงสัยได อยางไรก็ตาม หากอัยการมีขอสงสัยที่ตองการใหสอบสวน

เพิ่มเติม ตํารวจก็ยินดี”

แค “บิ๊กอุย” ออกแขกโหมโรง ก็อยากเอาเกาอี้ ไปนั่งรอหนาวิก

ตั้งแตตอนนี้เลย

แถมบอกเอาสํานวนไปรายงานให “ผบ.ปด” พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข ผบ.ตร.พิจารณาแลว ซึ่งไมไดสั่งการใหสอบสวนประเด็น

ใดเพิ่มเติม เน� องจากเห็นวาพยานหลักฐานครบถวนสมบูรณแลว

หัวใจยิ่งเตนแรง ต� นเตน อยากใหวันนี้ วันพรุงนี้ เปนวันแถลง

สรุปคดี เพราะหาก “นักสืบ” ระดับ “ซือแป” เรียกพี่อยาง “ผบ.

ปด” เซยเยสกับสํานวนของพนักงานสอบสวน  แบบไมสั่งใหไปสอบ

ประเด็นอะไรเพิ่มเติม หรือไปหาพยานหลักฐานอีก 

นั่นบงบอกถึงความสมบูรณของสํานวน พยานหลักฐาน ครบ

ถวน และมั่นใจตอบคําถามสังคมได

คงไมเอาช� อเสียง “นักสืบ” ไมเอาศักดิ์ศรี “ผบ.ตร.” มาเสี่ยง มา

ทิ้ง กอนที่ตัวเองจะเกษียณอายุราชการในอีกไมกี่วันขางหนาแน�ๆ.

‘ผบ.ปด’ การันตี!

นั่

‘อัครพงศ’รอดรวยผิดปกติ

ทางรอดที่ ‘จุรินทร’ ไมทํา

ข� อนศรัทธา” ประชาธิปตย 

ดูทา “แตกแน�”!

เพราะ “กระแสเส� อม” จากปริญญไหลเช่ียวกราก ลนสัน

เข� อน-ลนสปลเวย โถมกระแทก แหกทําลาย ทุกอยางท่ีขวางหนา 

ขืนใชแคคํา “ขอโทษ” เบ่ียงทางนํ้า

ท่ีเลขาพรรค “เฉลิมชัย ศรีออน” บอกวา เลือกต้ังคร้ังหนา 

การันตี ๕๑ ท่ีน่ัง น้ัน

ท่ีฝน “ไมใช ส.ส.”

แตจะเปน “แตงโม” ใตนํ้า ซ่ึงน่ันละ ท่ีจะเปนจริง!?

วันน้ี (๒๓ เม.ย.๖๕) ประชาธิปตย จะประชุมใหญวิสามัญ

ประจําปท่ีพรรค ขางโรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

ประชุมเชาวันน้ี........

แตบายวาน (๒๒ เม.ย.) “นายวิทยา แกวภราดัย” ย� นใบลา

ออก จากสมาชิกพรรคไปอีกคน!

นายวิทยา อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช อดีตรัฐมนตรี อดีต 

กก.บห.พรรค และอดีตนิสิต นิติจุฬาฯ ท่ีรวมชุมนุม ๖ ตุลา จนถูก

ยิงบาดเจ็บท่ีธรรมศาสตร

น่ัน...เม� อเอยช� อ “วิทยา แกวภราดัย” จึงนอยคน ท่ีจะไมรู

จักช� อน้ี

ก็ไมมีใครคิดวา “ลูกหมอ” ประชาธิปตยระดับอาวุโสอยาง

นายวิทยา จะลาออก 

แตเม� อฟงเหตุผลท่ีลา ทุกคนพยักหนา

ไมใชเพราะเห็นเข� อนกําลังจะแตก จึงฉวยโอกาส “ท้ิง

พรรค” หนีเอาตัวรอด ซ่ึงน่ัน มิใชวิสัย “แกวภราดัย” อยูแลว

หากแต “ลาออก”เพ� อใชปฏิกิริยาน้ี....

สงเปนสัญญาณไปถึงรัฐมนตรีจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

“หัวหนาพรรค” และกรรมการบริหารพรรค ท้ัง ๓๗ คน ให 

“สะดุดตอมคิด”

วาการแสดง “ความรับผิดชอบ” ในกรณีนายปริญญ แค

ออกมาขอโทษ แลวต้ังกรรมการสอบหาขอเท็จจริงอยางท่ีทําน้ัน

มัน “ย่ีเกแกบน”!

ขนาดเขา “คนประชาธิปตย” ยังทนดูไมได แลวคิดซิ 

ประชาชน โดยเฉพาะคนเคยเลือกประชาธิปตย 

เขาจะทนดู-ทนรับไหวหรือ?

ฟงท่ีนายวิทยาเขาแถลงดูเถอะ.......

“สาเหตุท่ีตัดสินใจลาออก เพราะผมอยูพรรคการเมือง

มาหลายพรรค แตอยูกับพรรคประชาธิปตย นานท่ีสุดในชีวิต

การเมือง 

ท่ีผานมา เกิดเหตุการณหลายอยางข้ึนในพรรค โดยเฉพาะ

กรณี ‘นายปริญญ พานิชภักด์ิ’ อดีตรองหัวหนาพรรค

รวมท้ังหมด ๓๗ คน

เอา...ดูช� อท้ังหมดก็ได วามีใครบาง?

-นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนาพรรค 

-นายนราพัฒน แกวทอง, นายไชยยศ จิรเมธากร, นายสาธิต 

ปตุเตชะ, นายเดชอิศม ขาวทอง, นายองอาจ คลามไพบูลย,

นายนิพนธ บุญญามณี, นายสามารถ ราชพลสิทธ์ิ, คุณหญิง

กัลยา โสภณพนิช, นายอลงกรณ พลบุตร,

นายกนก วงษตระหงาน, นายสรรเสริญ สมะลาภา, นายอัศวิน 

วิภูศิริ, นายปริญญ พานิชภักด์ิ รองหัวหนาพรรค และ

-นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค

-นางสาวจิตภัสร (ต๊ัน) กฤดากร, นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ, นาย

ชัยชนะ เดชเดโช, นางศรีสมร รัศมีฤกษเศรษฐ, นายธนา ชีรวินิจ, พัน

โท สินธพ แกวพิจิตร รองเลขาธิการพรรค และ

-นายสุทธิ ปญญาสกุลวงศ เหรัญญิกพรรค 

-นายวิรัช รมเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรค

-นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค 

-นางขนิษฐา นิภาเกษม, นางกษมา วงศศิริ, นายชวลิต รัตน

สุทธิกุล, นายถนอมศักด์ิ แปะเสง, นายทวีโชค ออกกังวาล, นางเจิม

มาศ จึงเลิศศิริ,

นางสุพัชรี ธรรมเพชร, นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล, น.ส.ผอง

ศรี ธาราภูมิ, น.ส.รัชดา ธนาดิเรก,

น.ส.พิมพรพี พันธุวิชาติกุล, น.ส.อรอนงค กาญจนชูศักด์ิ และ 

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค

เอากันชัดๆ เลยนะ.......

เทาท่ีสดับ เลือดเน้ือเช้ือไขประชาธิปตย โดยตรง สวนหน่ึง ถา

จะบอกวา “สวนใหญ” ก็คงไมผิด

เขาอยากเห็น “นายจุรินทร” ในฐานะหัวหนาพรรค รับผิดชอบ

ดวยการ “ลาออก” จากตําแหน�ง “หัวหนาพรรค”

หรือไมก็ กก.บห.ลาออกท้ังคณะ!

เปดทางให “ลางพรรค-ถายเลือด” เปนประชาธิปตยสูศตวรรษ

ใหม แบบน้ันแหละ ท่ีจะรักษาพรรคใหรอด โดย “เข� อนศรัทธา” 

ประชาธิปตย ไมแตก!

สละตําแหน�ง-อํานาจในพรรค ใหบรรดาสมาชิกเขาไดตัดสิน

ใจ “แปงพรรค” กันใหม

สวนตําแหน�งรัฐมนตรี-รัฐมนแตะ อะไรน่ัน ถาอยากกอด ก็

กอดไปใหสมอยากจนครบพรรษา แลวคอยไปวากัน

แลวคิดวา “ใคร-คนไหน” ท่ีมีบารมี สามารถเรียกศรัทธา

ประชาธิปตยกลับมาไดละ พอเห็นหนา-เห็นตัวกันหรือยัง?

จะเอา “นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ” กลับมาเปนเรอะ?

ผมก็วา ใครก็ไมตองไปกันทางคุณอภิสิทธ์ิหรอก ถึงสงเทียบ

เชิญไป คุณอภิสิทธ์ิเขาก็ไมรับ

ถึงรับกลับมาเปนหัว

ก็ “คาเทากัน” กับท่ีคุณจุรินทรเปนอยู ซํ้าจะ “เกิดปญหา-

ซอนปญหา” เขาตํารา ความวัวยังไมทันหาย ความควายเขามา

แทรก!

หรือจะไปเรียก “ศิษยอาวุโส” อยาง คุณหมอวรงค เดช

กิจวิกรม, คุณพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค หรือ คุณกรณ จาติกวณิช 

กลับมา 

แลวใหแขง “ตําแหน�งหัวหนาพรรค” กันใหม?

ผมก็วาดี......

แต “มันเปนไปไมได” แลวตอนน้ี เพราะแตละแขนงท่ีแตก

ออกไป ตางเปนกอ-เปนลําใหญ ระดับ “เจาสํานัก” กันไปหมดแลว!

แลวจะเอาใคร-ท่ีไหนละ มาตานรับกระแสปริญญท่ีเช่ียว

กราก กระแทก “เข� อนศรัทธา” ประชาธิปตยจะแตก-มิแตกแหล

ตอนน้ี?

ผมเห็นมีอยูคนเดียวท่ีจะเปน “เข� อนศรัทธา” รักษาพรรค

ประชาธิปตยใหรอดไดเวลาน้ี

คือ ประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย”

อดีตนายกฯ ท่ีเคยกอบกูวิกฤตประเทศใหรอดมาแลวถึง 

๒ สมัย 

นอกจากทานชวนแลว.........

ผมมองไมเห็นใคร ในภาวะ “วิกฤต-ฉุกเฉิน” น้ี ท่ีสังคม และ

ประชาชนทุกฝาย จะใหเครดิตทางเช� อถือ “ดวยศรัทธา”

แลวคลายเกร้ียวเกลียวคล� นท่ีจะกลืนประชาธิปตย ชะลอ

แขยงท่ีเปนแรงสาดซัด ให โอกาสยืนหยัด ฟนประชาธิปตย ไดซบ

หนาสาบานตอแมพระธรณีบีบมวยผมอีกคร้ัง

ผมเดาใจได ทานชวนปฏิเสธแน�!

แตถา คุณจุรินทรพรอมคณะ กก.บห.พรรค ผูหลัก-ผูใหญ

ท้ังอดีตและปจจุบัน พรอมกันไปออนวอน ขอใหทาน “เสียสละ” 

อีกสักคร้ัง

รับร้ังตําแหน�งหัวหนาประชาธิปตยแทนไปจนครบวาระ ป 

๒๕๖๖ จากน้ัน คอยวากันใหม

ทานชวน “อาจจะ” รับ....

เพราะยังไงๆ ทานยอมไมไดท่ีจะเห็นประชาธิปตยตอง

พินาศแตกสลายไปตอหนา-ตอตาของทาน!

แลวใครละ ท่ีจะอาสาไปขอรองทาน?

เน้ือท่ีผมนอย ไมตองออยสอยพูดละ เอากันตรงๆ เลย

คุณจุรินทรพรอม กก.บห. ๓๗ คน น่ันแหละ

ตัดหัว “ใสพาน”

ลําเลียงเขาไปกราบกราน “ทานชวน” เด๋ียวน้ีเลย!

อยากให ‘กรรมการบริหารพรรค’ แสดงความรับผิดชอบ และ

แสดงสปริตกับเร� องท่ีเกิดข้ึนใหมากกวาน้ี 

เพราะเร� อง ‘มาตรฐานจริยธรรม’ ตองสูงกวากฎหมาย ‘พรรค

ไมผิด’.......

แตมี ‘คนผิด’ ดังน้ัน ตองมีคน ‘รับผิดชอบ’ 

เน� องจาก กก.บห.ชุดน้ี เปนคนชักจูงนายปริญญเขามาอยูใน

พรรค 

ถือเปน ‘ความรับผิดชอบทางการเมือง’ ตอประชาชน จะ

ปฏิเสธความรับผิดชอบไมได

...............อยาใหพรรคชํ้าจนไมเหลือช� อประชาธิปตย ถาไม

เปล่ียน ก็จะไมเหลือพรรค 

คําวาประชาธิปตย ไมไดเปนแบบน้ี เพราะเราถูกสอนมาวา 

ตองรูจักรับผิดชอบตอสังคม และความรูสึกของประชาชน 

ไมใชเกาะเก่ียวเหนียวติดอยูกับตําแหน�ง 

ผมถูกฝกมาอยางน้ัน พรรคเปนของทุกคน พรรคก็เปนของ

ผม แตผมตองหาคนรับผิดชอบใหได เม� อไมมีใครรับผิดชอบ ผมตอง

เลือก ‘ปกปองพรรค’

ท้ังน้ี ‘ผูบริหารพรรค’ ควรแสดงสปริต ‘ลาออกท้ังคณะ’ 

เพ� อแสดงความรับผิดชอบ เพราะพรรคถูกทําราย พรรค

ประชาธิปตยเปนสถาบันการเมืองมายาวนาน ผมอยากเห็นพรรค

อยูตอไปได 

แตเม� อคนในพรรคทําผิด ผูบริหารพรรคก็ตองรับผิดชอบดวย 

เพราะสมัยท่ีผมเปน รมว.สาธารณสุข เคยถูกพาดพิง ก็แสดงความ

รับผิดชอบ”

“เปลือยกลางแดด” ใหเห็นจะจะอยางน้ีแลว คงไมตองใหผม

หรือใครตองพากยตอวา ท่ีนายวิทยาพูดน้ี

สงแมสเสจถึงใคร?

ถาไมใชหัวหนาพรรคช� อ “จุรินทร” และ กก.บห.อีก ๓๖ คน 

“เ

เอกชัยนอนคุก

เซนโพสตลามก

เร� องในเรือนจํา

รัชดาภิเษก • เม� อวันศุกร ท่ีศาล

อาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอานคําส่ัง

ในคํารองขอปลอยช่ัวคราวของศาล

ฎีกา ในคดีดํา  อ.1032/62 ท่ีพนักงาน

อัยการคดีอาญา 5 เปนโจทกย� นฟอง 

นายเอกชัย หงสกังวาน อายุ 47 ป นัก

เคล่ือนไหวทางการเมือง 

เปนจําเลยในความผิดฐานเผยแพร

ขอความลามกอนาจาร ตาม พ.ร.บ.วา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550 มาตรา 

14 (4) จากกรณีท่ีนายเอกชัยโพสต

ขอความเก่ียวกับประสบการณเลา

เร่ืองเพศสัมพันธ์ในเรือนจําผ่าน                               

เฟซบุกสวนตัว

คดีน้ีศาลช้ันตนพิเคราะหแลว

เห็นวา การกระทําของนายเอกชัย 

จําเลยมีความผิดจริง พิพากษาจําคุก 

1 ปโดยไมรอการลงโทษ โดยศาล

ศาลอุทธรณอานคําพิพากษาเม� อวัน

ท่ี 19 เม.ย.พิพากษายืนจําคุก 1 ปไม

รอลงอาญา ตอมาญาติไดย� นคํารอง

พรอมหลักทรัพยขอปลอยช่ัวคราว

นายเอกชัยระหวางฎีกา โดยศาล

อาญาสงคํารองขอปลอยช่ัวคราวให

ศาลฎีกาพิจารณา

นายกฤษฎางค  นุตจรัส 

ทนายความประจําศูนยทนายความ

เพ� อสิทธิมนุษยชน กลาววา วันน้ีศาล

ฎีกามีคําส่ังไมอนุญาตใหประกันนาย

เอกชัย โดยใหเหตุวาเน� องจากจําเลย

เคยตองโทษจําคุกมากอนและยังถูก

ฟองอีกหลายคดี ศาลช้ันตนและศาล

อุทธรณพิพากษาใหลงโทษจําคุกหน่ึง

ป หากไดรับการปลอยช่ัวคราวจําเลย

อาจหลบหนี คดียังไมเห็นสมควรได

รับการปลอยช่ัวคราวระหวางฎีกา 

ยกคํารอง

สวนวันน้ีท่ีศาลอาญามีการ

ไตสวนคํารองฝากขัง น.ส.ทานตะวัน 

ตัวตุลานนท์ นักเคล่ือนไหวอิสระ 

อดีตสมาชิกกลุมทะลุวัง ผูตองหา

คดีดูหม่ินสถาบันฯ ตาม ป.อาญา  

มาตรา 112 ฐานตอสูขัดขวางเจา

พนักงาน ม.368 ฐานไมปฏิบัติตาม

คําส่ังเจาพนักงานและความผิดตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร โดยคร้ังน้ีศาลมี

คําส่ังอนุญาตใหฝากขังคร้ังท่ี 5 อีก 

12 วัน ต้ังแตวันท่ี 23 เม.ย.-5 พ.ค.

65 โดยศาลระบุวาถาในคร้ังหนายัง

ไมมีความคืบหนาเร� องการสอบสวน 

ศาลก็อาจพิจารณาไมอนุญาตใหฝาก

ขังผูตองหาในคร้ังตอไป.

ศรีสุวรรณจี้‘บิ๊กปาไม’สอบ14ส.ส. 
กรุงเทพฯ • เม� อวันศุกร ท่ี

กรมปาไม นายศรีสุวรรณ 

จรรยา  เลขาธิการสมาคม

องคการพิทักษรัฐธรรมนูญ

ไทย ไดเดินทางมาย� นคํารอง

ต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือขอ

ใหตรวจสอบท่ีดิน  ภ.บ.ท.5 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จํานวน 14 คน ท่ีย่ืนบัญชี

ทรัพยสินและหน้ีสินไวตอ 

ป.ป.ช. และแสดงรายการ

ทรัพยสินวามีท่ีดินประเภท 

ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเปนท่ีดินมือเปลา

ไวดวยน้ัน ซ่ึงอาจอยูในเขตปา

สวนแหงชาติหรือไม

ท้ัง น้ี สืบเน่ืองจาก

การท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษา

กรณีการยึดถือครอบครอง

ท่ีดิน ส.ป.ก.โดยไมมีสิทธ์ิของ 

ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต โดยตัด

สิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต

ไปแลวน้ัน  แตเน� องจากยังมี 

ส.ส.อีกอยางนอย 14 คนท่ีแจง

บัญชีทรัพยสินไวตอ ป.ป.ช.วา

มีท่ีดินประเภท ภ.บ.ท.5 อยู

ดวย  ซ่ึงท่ีดินประเภทดังกลาว

เปนเพียงเอกสารการเสียภาษี

บํารุงทองท่ี (ภาษีดอกหญา) 

ซ่ึงทองถ่ินจะจัดเก็บ ไมเก่ียว

กับวาใครเปนเจาของท่ีดิน 

ไมใชเอกสารแสดงสิทธิครอบ

ครองท่ีดิน เพราะเจาของท่ีดิน

ก็ยังคงเปนของทางราชการ

อยู  เพียงแตอาจจะใหมีการ

ใชประโยชนช่ัวคราว แตไม

ถือวาผูท่ีใชประโยชนน้ันเปน

เจาของท่ีดิน ซ่ึงปจจุบันมีคําส่ัง

กรมการปกครองเม� อป 2551 

ไดส่ังใหยกเลิกการเก็บภาษีดัง

กลาวแลว เพราะปญหาคือ

สวนมากอยูในเขตปาสงวน

แหงชาติ  การแจงเสียภาษีก็

แจงกันเองโดยไมรังวัด พบวา

มี ส.ส.บางรายครอบครองเปน

รอยไรอยูชายขอบของปา ซ่ึง

การท่ี ส.ส.มีเอกสารสิทธิเปน 

ภ.บ.ท.5 มาแสดงยอมไมใช

เอกสารสิทธิตามประมวล

กฎหมายท่ีดินแตอยางใด

นายศรีสุวรรณกลาว

วา อยางไรก็ตามเคยมีคํา

พิพากษาศาลฎีกาท่ี 676/2519 

กําหนดบรรทัดฐานไวแลววา 

“ผู้ท่ีมีช่ือในใบเสร็จเสียเงิน

บํารุงทองท่ีเปนเพียงหลักฐาน

แสดงวาผูน้ันเปนผูเสียภาษี

เทาน้ัน ไมใชหลักฐานแสดง

วาผูน้ันมีสิทธิครอบครอง” 

ดังน้ัน การท่ีเหลา ส.ส.อยาง

นอย 14  คนไดย� นบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหน้ีสิน

ตอคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) กรณีเขารับ

ตําแหน�งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร  ซ่ึงปรากฏโดยชัดแจง

วามีท่ีดิน ภ.บ.ท.5 อยูดวย จึง

ไมถือวามีฐานะยากจนหรือ

เปนเกษตรกร หรือผูยากไร ซ่ึง

ขัดหรือแยงตอ พ.ร.ฎ.กําหนด

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ

เปนเกษตรกร พ.ศ.2535 

โดยตรง

“ดวยเหตุดังกล าว 

สมาคมองคการพิทักษรัฐ 

ธรรมนูญไทยจึงไดเดินทาง

มารองเรียนตออธิบดีกรมปา

ไม เพ� อขอใหตรวจสอบท่ีดิน 

ภ.บ.ท.5 ของเหลา ส.ส.ท้ัง 14 

คนวาอยูในท่ีดินของรัฐ หรือ

ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติหรือ

ไมอยางไร  หากพบวาอยูใน

เขตพ้ืนท่ีปาใหดําเนินการแจง

ความรองทุกขกลาวโทษตาม

ครรลองของกฎหมายตอไป” 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ระหวาง

แถลงมาตรการผอนคลายในการเขาประเทศเพ� อความสะดวกในการทองเท่ียว

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า 

เม� อปลายเดือน มี.ค.65 คณะ

กรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ  

(ป.ป.ช.) มีมติเปนเอกฉันท 

จํานวน 8 เสียง (มีกรรมการ 

ป.ป.ช. 1 รายมิไดเขารวม

ประชุม) ยกคํารองกลาวหา

นายอัครพงศ ชวยเกล้ียง 

หรือทีปวัชระ หรือนายอัฐฐิติ

พงษ ทีปวัชระ เม� อคร้ังดํารง

ตําแหน�งเลขานุการกรม และ

เม� อคร้ังดํารงตําแหน�งผูอํานวย

การสํานักบริหารการคาขาว  

หรือผูอํานวยการกองบริหาร

การคาขาว มีพฤติการณรํ่ารวย

ผิดปกติ

โดยกรณีน้ีคณะกรรม 

การ ป.ป.ช.ดําเนินการสืบ

เน่ืองจากการไต่สวนข้อเท็จ

จริงเร� องกลาวหา กรณีกลาว

หาการทุจริตโครงการรับจํานํา

ขาวและการระบายขาว คณะ

กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา

แลวเห็นวาการกระทําของผู

ถูกกลาวหามีมูลความผิดทาง

วินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้

เกิดความเสียหายอยางราย

แรงแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการโดยทุจริต ตามพระ

ราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 

85  (1) และมีมูลความผิดทาง

อาญา ฐานตกลงรวมกันในการ

เสนอราคา เพ� อวัตถุประสงคท่ี

จะใหประโยชนแกผูหน่ึงผูใด

เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหน�วย

งานของรัฐ โดยหลีกเล่ียงการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม

หรือโดยการกีดกันมิใหมีการ

เสนอสินคา หรือบริการอ� นตอ

หน�วยงานของรัฐ หรือโดยการ

เอาเปรียบแกหน�วยงานของ

รัฐ อันมิใชเปนไปในทางการ

ประกอบธุรกิจปกติ

ฐานเปนเจาหนาท่ีใน

หน�วยงานของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจ

หรือหนาท่ีในการอนุมัติ การ

เสนอราคารายใดใหเปนผูมี

สิทธิทําสัญญากับหน�วยงาน

ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ

วาดวยความผิดเก่ียวกับการ

เสนอราคาตอหน�วยงานของ

รัฐ  พ.ศ.2542 มาตรา 4 มาตรา 

10 และมาตรา 12 และฐาน

เปนเจาพนักงาน มีหนาท่ีซ้ือ 

ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย

ใดๆ ใชอํานาจในตําแหน�งโดย

ทุจริต อันเปนการเสียหายแก

รัฐ หรือเจาของทรัพยน้ัน

และฐานเปนเจาพนัก 

งานปฏิบัติหรือละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ� อ

ใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึง

ผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 151 และมาตรา 157 

ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จาก

การไตสวนไมปรากฏพยาน

หลักฐานวานายอัครพงศมี

ทรัพยสินมากผิดปกติ หรือ

มีทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นมาก

ผิดปกติ หรือมีหนี้สินลดลง

มากผิดปกติ หรือไดทรัพยสิน

มาโดยไมมีมูลอันจะอางได

ตามกฎหมายสืบเน� องมาจาก

การปฏิบัติตามหนาที่หรือใช

อํานาจในตําแหน�งหนาที่แต

อยางใดมีพฤติการณร่ํารวย

ผิดปกติ ตามที่กลาวหา ขอ

กลาวหาไมมีมูล ใหขอกลาว

หาตกไป

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า 

กอนหนาน้ีการไตสวนคดี

รํ่ารวยผิดปกติ ผูถูกกลาวหาท่ี

พัวพันในคดีปลอยปละละเลย

การทุจริตในโครงการรับจํานํา

ขาว และคดีทุจริตการระบาย

ขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) น้ัน 

แบงเปน 2 ชุด ไดแก 1.ผูถูก  

กลาวหาท่ีเปนนักการเมือง 

ไดแก น.ส.ย่ิงลักษณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี นายบุญ

ทรง เตริยาภิรมย อดีต  รมว.

พาณิชย นายภูมิ สาระผล อดีต 

รมช.พาณิชย  2.ผูถูกกลาวหา

ท่ีเปนอดีตขาราชการระดับสูง 

ในกระทรวงพาณิชย ไดแก 

นายมนัส สรอยพลอย อดีต

อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีต 

ผอ.สํานักบริหารการคาขาว 

และนายอัครพงศ ชวยเกล้ียง 

อดีตเลขานุการกรมการคาตาง

ประเทศ ดังน้ันกรณีของนาย

อัครพงศ ชวยเกล้ียง ถือเปน

รายแรกท่ีถูกคณะกรรมการ  

ป.ป.ช.ตีตกในขอกลาวหาน้ี 

สวนรายอ� นยังอยูระหวางการ

ไตสวน.

สนามบินนํ้า • หน่ึงใน 3 บ๊ิกขาราชการโยงจีทูจี “อัครพงศ” 

อดีตเลขานุการกรมการคาตางประเทศ รอดคดีรวยผิดปกติ 

หลัง ป.ป.ช.ตีตกคํารอง ช้ีไมมีหลักฐานเพียงพอ
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4 บทความ

แ

คนดีๆ ใครเขาจะพูด  

กรณี “ปริญญเอฟเฟกต” ไมใชแคพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) เสียหาย ยังเขยาไปถึงคณะกรรมการบริหารพรรคในยุค 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนหัวหนาพรรค ที่แสดงความรับผิดชอบ

ออกมาแลว แตสังคมยังมองวาชาและ

ไมเพียงพอหรือไม  

เร� องนี้ ไมไดหยุดแค ปชป. แต

สะเก็ดไฟยังลามไปถูกคนในรัฐบาลที่ไม

เกี่ยวของดวย เชน อ.วิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ ที่ถูกเฟกนิวสเลนงานเต็มๆ 

ดวยอินโฟกราฟฟกระบุขอความ “จะ

ขมขืนใครก็ไมถือเปนความผิด เพราะ

เขาเปนคนดี เขารักชาติ” พรอมติด

โลโกสํานักขาวชองหนึ่ง

จึงทําให อ.วิษณุ ออกมาปฏิเสธทันควันวา เปนเฟกนิวส 

ขาวเท็จ ขาวปลอม ขาวบิดเบือน บลาๆ...  พรอมระบุวา “เกิด

มาไมเคยพูดเลยเร� องนี้ ถือเปนเร� องแปลกประหลาดมาก เพราะ

ผมกําลังจะเปนประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ ตามที่นายกฯ มอบหมาย

แทนนายจุรินทร ที่แถลงลาออกจากตําแหน�งนี้ ไปเม� อวานอยู

เชียว” พรอมย้ําวา “คนดีๆ ใครเขาจะไปพูดแบบนี้” 

แหะๆ สงสัยเกรียนโซเชียลคิดวาตําแหน�งที่หัวหนาพรรค

ปชป.ลาออกแสดงความรับผิดชอบจะสําคัญมากๆ จึงไมอยากให 

อ.วิษณุ ไปนั่ง 555

   

เราดีขึ้น

ชวงน้ี พรรคประชาธิปตย เหน� อยหน�อย เพราะมีแตเร� อง

ราว เพ่ิงจะเกิดขาวฉาวโฉกระแสยังไมทันหาย ลาสุด นายวิทยา 

แกวภราดัย ส.ส.หลายสมัยของพรรค 

ย� นจดหมายลาออกจากพรรคซะอีกน่ี 

เรียกวาเจอพายุถาโถม แต นายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ ในฐานะหัวหนาพรรค ก็

พยายามนําพาพรรค และทําใหสังคมเห็น

วายังมีคนอีกจํานวนมากท่ีสนับสนุนอยู

เม� อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผานมา     

จุรินทร ควงขุนพลภาคใต นายนิพนธ 

บุญญามณี ในฐานะรองหัวหนาพรรค 

ไปพบปะสมาชิกพรรค จ.สงขลา 

โดยหัวหนาพรรค ปชป. กลาว

ตอนหนึ่งวา “ดีใจที่ ไดมี โอกาสมาพบกับพวกเราทุกคนอีกครั้ง 

และทราบวาอยากมากันมากกวานี้ แตดวยขอจํากัดเร� องสถาน

ที่ ซึ่งเปนกําลังใจไดมาก ดวยการตอนรับที่อบอุน และผม

ซาบซึ้งใจอยางยิ่ง เทียบกับ 3 ปโดยประมาณที่ผานมา ผมรับ

ตําแหน�งหัวหนาพรรคใหมๆ เทียบกับวันนี้ เราดีขึ้น”

เออ... ถาดีขึ้นจริงๆ ก็ยินดีดวยนะ หุ หุ    

    

อยาทิ้งพี่นะ

ควันหลงวันประกาศลาออกจากตําแหน�งผูชวยรัฐมนตรี

ประจํานายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการขับเคล� อนการ

แกปญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกิน

กวาที่กําหนด ของ “แรมโบ”-เสกสกล 

อัตถาวงศ เพ� อไปเคลียรปมคลิปเสียง

โควตาหวย 

ดวยความที่ แรมโบ ทํางานกับ

รัฐบาลมานานพอสมควร และมีความ

คลุกคลีกับส� อมวลชน มีขาวโตการเมือง

ใหส� อทุกวันไมมีขาด เรียกวาต� นมาตอง

เห็นขาว พี่แรมโบ ออนไลนทุกเชา พอ

ถึงวันตัดใจจากลาหนาที่ เจาตัวก็ออก

อาการใจหายเล็กนอย!@ 

แตก็ยืนยันวา ถึงจะไมไดมีตําแหน�งและหนาที่ภายใน

รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม แตก็พรอมปกปองและโตการเมืองอยูภายนอก

กอนจากลาทําเนียบฯ เจาตัวยังร่ําลาส� อมวลชน พรอม

บอกทิ้งทายดวยวา “อยาทิ้งพี่นะ พี่รักทุกคน!@” 

แหม! นับจากนี้ส� อทําเนียบรัฐบาลก็ขาดขาวโตการเมืองดุ

เดือดของ “พี่แรมโบ” ไปอีกคน ก็คงมีเหงาๆ กันบางละ อิ อิ 

     

ถาเสกได 

ปฏิทินการเมืองตั้งแตพฤษภาคม 

มีวาระรอนๆ รอถลมรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา หลายเร� อง 

หนึ่งในนั้น การเปดอภิปรายไมไววางใจ

รัฐบาล พรรครวมฝายคานกําลังจะนัด

ประชุม เตรียมกําหนดวันย� นญัตติ ล็อก

เปารัฐมนตรีที่จะถูกซักฟอก

ไมกี่วันกอนไดพูดคุย ‘สมคิด 

เชื้อคง’ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ� อ

ไทย เลยไดกระเซาถาม ฝายคานล็อก

เปารัฐมนตรีไวกี่คน  

เสี่ยสมคิด ตอบอยางอารมณดีแบบทีเลนทีจริง ‘ถาผมเสก

เองไดนะ เอาแค 3 คนก็พอ คือ 3 ป. ครบเลย พูดถึงนายกฯ 

คนเดียว เราก็อภิปรายไดทุกคนแลว ไมตองเอามาก แตขอรอ

ใหพรรครวมฝายคานไดหารือรวมกันกอนแลวคอยสรุปอีกที!@’  

แหะๆ แนวคิดของ สมคิด ก็น�าสนใจ ไมตองย� นอภิปราย

ใหมากคน ล็อกเปาชัดๆ เนนๆ ยิ่งอภิปรายมากคน เยิ่นเยอ ไมมี

ทีเด็ดอะไร ชาวบานปดทีวีหนีเอานะทาน (อิ อิ)

วิษณุ  เครืองาม

เสกสกล อัตถาวงศ

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

สมคิด เชื้อคง

ความนํา

คงตองเทาความไปถึงเฮสเสียดในฐานะผูเริ่มปรัชญาศาสนา

ของชาวกรีก โดยเปดเผยวา “แตแรกเริ่มเดิมทีมีแตสารสารพัดรูป

ดั้งเดิม (Chaos ซึ่งจะตีความเปนสารไรรูปก็ได หรือจะตีความเปน

สารรวมรูปก็ไดดวย และการตีความตางๆ นานานี่แหละคือปรัชญา

ขนานแทของนักปรัชญา) นักปรัชญากรีกกอนเพลโทวพากันตีความ

วาเปนสารรวมรูป (holistic form) คือเปนที่รวมของรูปนานาชนิด

ซึ่งคอยๆ คลี่คลายออกมาเปนสิ่งตางๆ สารสารพัดรูปจึงเปนตน

กําเนิดของทุกสิ่งตั้งแตเทพสูงสุดลงมาจนถึงมารรายกาจสุดๆ ทุกสิ่ง

จึงเปลี่ยนรูปเปนอีกสิ่งหนึ่งไดจนถึงที่สุดกลับเปนสารสารพัดรูปตาม

เดิมเพ� อพรอมที่จะแปรสภาพเปนสิ่งตางๆ ตอไป

มาถึงสมัยของซาคเขรอถิส มีกลุมซาฟเฝสทที่สอนวาทุกสิ่งที่

ออกมาจากสารสารพัดรูปมีแตคุณภาพลบ มีกิเลส อันเปนพลังผลัก

ดันสูความเห็นแกตัว มีคนเช� อและประพฤติตามเปนจํานวนมาก 

ซาคเขรอถิสมองเห็นวาเปนทางสูความหายนะของสังคมเอเธนส 

จึงพยายามสอนวา สิ่งที่ออกมาจากสารสารพัดรูปนั้นมีคุณภาพดี

บางเลวบาง (กลับไปหาฐานความคิดดั้งเดิมของชาวอารยันดั้งเดิม

ตามที่เฮสเสียดบันทึกไว) ในมนุษยปญญาเปนสารที่มีคุณภาพ

ดี สวนรางกายมาจากสารที่มีคุณภาพเลวเรียกวากิเลส ใครเดิน

ตามปญญาจะมีความสุขแท ใครเดินตามกิเลสจะไดความสุขเทียม

ลงทายที่ความทุกข มีลูกศิษยลูกหานําเอาคําสอนไปตั้งสํานักคนควา

และสอนวิธีบรรลุถึงความสุขแทหลายสํานัก เชน สํานัก 

สโทวอิค สํานักซีนนิค และสํานักอาคาเดเมียของเพลโทว 

ไมแน�ใจวาซาคเขรอถิสไดสอนอะไรไวบาง เพราะลูกศิษย

อางตางๆ กัน ที่แน�ๆ คือสอนวา “จงรูตัวเองเปนปฐม” 

เพ� อรูจักแยกสวนที่ดีออกจากสวนที่เลว และที่แน�ๆ อยาง

หนึ่งในชีวิตก็คือ สอนตอตานสิ่งเลวๆ ของนักการเมือง

เลวๆ จนถูกตัดสินประหารชีวิต

เกี่ยวกับสารสารพัดรูปนั้น เพลโทวเสนอความเห็น

ใหมวา “แตแรกเริ่มเดิมที่มีสารสารพัดรูปแยกกันเปน 2 

แดน เรียกวาโลกแหงสสารและโลกแหงมโนคติ” โลก

แหงสสารมีอยูเฉยๆ โดยไมเปนอะไรเลยจนกวาผูสราง 

(Demiurge) จะเอาแบบจากโลกแหงมโนคติมาสวมใหจึง

ปรากฏเปนรางกายและวัตถุตางๆ เปนชนิดๆ ไป สวน

โลกแหงมโนคติก็มีรูปแบบตางๆ และมีจิตที่เปนปญญา

รูมโนคติตางๆ จิตเหลานี้หากทําผิดกฎของสังคมเทพ

ก็จะถูกลงโทษใหจุติมาเกิดในโลกแหงสสารโดยผูสราง

จะสรางรางกายให เม� อพนโทษจะทิ้งรางไวในโลกแหง

สสารเพ� อไปอยูในสังคมเทพตอไปตามเดิม เรียกวาวิมาน

สวรรคก็ได (โปรดสังเกตวาโลกแหงมโนคติของเพลโทว

มีแบบดีๆ ความเลวเปนการขาดความดี สวนโลกแหง

สสารคือกากของสารสารพัดรูป ไมดีไมเลวในตัว จุดออน

คือรับแบบมาบกพรองแคไหนก็เลวแคนั้น ความเลวคือ

การพรองความดี ซึ่งแอรเริสทาทเถิลจะรับทอดไปขยาย

ความตอ

ในบทสนทนาช� อ Protagoras เพลโทวขอยืมช� อ 

Protagoras ซึ่งเปนนักปรัชญากลุมซาฟเฝสทที่รูจักกันดี

ทั่วเอเธนสในขณะนั้น เอามาเปนคูสนทนาของซาคเขรอ                 

ถิสเพ� อยืนยันหลักการของซาคเขรอถิสวา จงรูตัวเอง 

เพ� อแสดงวาความดีความชั่วอยูในตัวของตัวเอง รูได โดยศึกษา

ภายในตัวเอง Virtue is Knowledge คุณธรรมคือความรูที่มีอยูใน

ตัวเอง ศึกษาจากตัวเองอยางซ� อสัตยตอตัวเองก็จะรูได ที่เลือกเอา

เผรอแทกเกอเริสมาเปนคูถกปญหาก็เพราะเผรอแทกเกอเริสเปน

เจาของทฤษฎีที่รูจักกันดีวา Man is the measure of all things คน

แตละคนเปนมาตรการวัดทุกสิ่ง เพลโทวตองการจะศอกกลับความ

คิดนี้วาไมเปนจริงเชนนั้นเสมอไป

เพลโทวเริ่มบทสนทนาโดยเทาความถึงเร� องปรัมปราในคัมภีร

ศาสนาของชาวบานกรีกวา เม� อเทพเทวีทั้งหลายไดแปรสภาพจาก

สารสารพัดรูปกันเรียบรอยแลว เทพ Epimetheus ก็ดําริจะสราง

สัตวและมนุษยขึ้นตามความสามารถของตนโดยใหแตละประเภท

มีเอกลักษณของตนชัดเจน เชน ความสามารถบินเร็ว-ชาและทน

ตางๆ กัน ความใหญ-เล็กและประเปรียวตางๆ กัน จนหมดความ

สามารถของตน แลวจึงนึกไดวาลืมไปวามนุษยยังไมมีอะไรพิเศษ

แมเพ� อความอยูรอดของตนเอง หมดปญญาที่จะทําอะไรไดดีกวา

ไปขอความชวยเหลือจากเทพที่เปนสหายกันคือ Prometheus ซึ่ง

ก็เต็มใจชวยในขอบขายของความสามารถของตน จึงไปขโมยไฟ

มาจากสวรรคและสอนใหมนุษยรูจักใชไฟเพ� อความอยูรอด แลวก็

เลยพลอยสอนใหรูจักใชไฟเพ� อสรางเทคนิคและศิลปกรรม ทั้งยัง

สอนใหรูจักทําเคร� องนุงหมชวยผิวหนังอันออนบางดวย เทวราช

ซูสเห็นเชนนั้นก็เลยพลอยผสมโรงยกฐานะของมนุษยใหมีฐานะ

ชวยพระองคดูแลสิ่งสรางทั้งหลายโดยประทานปญญาใหมีความ

ยุติธรรมตอกัน (dike) และมีความเคารพยําเกรงตอเทพ จริยธรรม

และศาสนาจึงเกิดขึ้นตั้งแตบัดนั้น เพราะทําใหมนุษยรูสึกในตัววา

ตองมีศาสนาและตองอยูในสังคมที่ปกครองดวยกฎหมายยุติธรรม 

การรูตัวเองจึงไดความรูตรงกันวาตองเช� อวามีโลกแหงจิตและ

โลกแหงมโนคติ ไมตองถกเถียงกันในเร� องนี้ใหเสียเวลา สวนเร� อง

กฎหมายปกครองสังคมมีความคิดเห็นแตกตางกันได จึงตองมีการ

จัดระเบียบการศึกษาและฝกใหพลเมืองทุกคนรูจักระเบียบการ

ประชุมและฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ� อหาขอสรุปเพ� อนําไป

ปฏิบัติอยางไดผลตอคนสวนมากและปรับปรุงใหดีขึ้นไดเร� อยๆ ไป

เพลโทววิเคราะหความรูของซาคเขรอถิสออกเปน 2 

ประเภท ประเภทแรกเปนความรูที่ไดจากการรูตัวเอง ประเภทหลัง

ไดรับจากการศึกษาอบรมเปนระบบดวยประสบการณและเหตุผล 

ตอไปนี้เปนความคิดที่สมมุติวาเปนของซาคเขรอถิส “การอบรมบม

นิสัย (education) และการตักเตือนสั่งสอน (admonition) เริ่มตั้งแต

เด็กมีอายุรูความเร� อยไปจนถึงอายุเปนผูใหญ (อายุประมาณ 30 ป) 

แมและพี่เลี้ยง พอและครู ตองแขงกันพัฒนาความรูของเด็กทันที

ที่เด็กเริ่มรูความ เด็กจะตองไมพูดหรือทําอะไรจนกวาจะไดเรียนรู

เกี่ยวกับเร� องนั้นวา อะไรถูกและอะไรผิด อะไรทําไดและอะไรทําไม

ได จงทําอยางนี้และอยาทําอยางนั้น ถาเด็กทําตามก็ใหชมวาดี มิ

ฉะนั้นใหตําหนิวาไมดี พรอมกับขูวาหากทําอีกจะถูกลงโทษราวกับ

วาเด็กนั้นเปนไมออนดัดงายไมแกดัดยาก ครั้นเม� อเด็กโตพอจะเขา

ชั้นเรียนได ใหหาครูรับผิดชอบสอนเต็มเวลาและตองคอยเช็กดูวา

ครูไมเพียงแตสอนวิชาการอยางอานเขียนและดนตรีเทานั้น หรือ

อะไรๆ ที่ครูอยากจะสอนแตใหสอนคุณธรรมดวย และเม� อเด็กได

เรียนวรรณกรรมตางๆ และเริ่มจะเขาใจไดดวยตนเองวา กอนที่

จะใหเด็กแสดงความคิดเห็นสวนตัว เขาควรไดเรียนรูบทกวีโดย

ฟงคําบรรยายของครูใหถองแทเสียกอนซึ่งจะตองมีทั้งคําตักเตือน

สั่งสอน นิทานเปรียบเทียบ และคําสรรเสริญเยินยอนักปราชญ

เกาแกซึ่งเด็กควรไดเรียนรูจนขึ้นใจได จนสามารถทองบนไดตรงๆ 

หรือ International Congress and Convention 

Association (ICCA) ซึ่งเปนสมาคมนานาชาติที่กอตั้งขึ้นใน                                                                        

ป พ.ศ.2506 (ค.ศ.1963) เพ� ออุตสาหกรรมการประชุมนานา                                                                                  

ชาติ มีเครือขายสมาชิกสมาคมในทุกภาคสวนของอุตสาหกรรม

การประชุมนานาชาติใน 86 ประเทศทั่วโลก.

ICCA

และขยายความไดอยางถูกตองถึงกับอยากจะเอาเยี่ยงอยาง ครู

ที่สอนเพลงพิณก็พึงดําเนินแนวทางเดียวกันจนเด็กทําไดอยางไม

ผิดเพี้ยน เม� อไดเรียนรูจักดีดพิณ lyre แลว เด็กก็ควรเรียนรูบท

กวีลีลา (lyrics) เพ� อเปนพื้นฐานสําหรับเรียนดนตรีใหซึ้งถึงความ

กลมกลืนและจังหวะจะโคนที่ทําใหจิตใจเหมือนวิญญาณละเอียด

ออน จะพูดจะทําอะไรก็มีความกลมกลืนและจังหวะ เพราะชีวิต

ของคนเราตองการสิ่งเหลานี้ ตอจากนั้นเด็กจะถูกสงเขาโรงเรียน

การกีฬา (gymnastics) เพ� อใหรางกายพรอมอยูเสมอที่จะสนับสนุน

การปฏิบัติคุณธรรมของจิต และเพ� อมิใหออนแอในการออกศึก

สงครามหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม … เม� อเด็กไดเลาเรียนจนจบ

หลักสูตรดังกลาวมาทั้งหมดแลวจากครูบาอาจารย ก็เปนหนาที่ของ

รัฐที่จะบังคับใหเรียนกฎหมายเพ� อเปนแนวทางดําเนินชีวิตตามขอ

บังคับของกฎหมาย ไมใชอยากทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจ วิธีการก็

คงเหมือนตอนที่สอนใหเขียนหนังสือ ครูใชวิธีลากเสนตัวอักษรให

ดูแลวใหผูเรียนลากตามแบบบนกระดานชนวน การสอนกฎหมาย

ตองมีการตรากฎหมายขึ้นเปนลายลักษณอักษรใหผูเรียนทองจํา

และฝกปฏิบัติตรงตามตัวอักษร ตามที่ผูรูกฎหมายรุนแรกๆ ได

ตราไว กฎหมายเหลานี้ตองเปนเกณฑมาตรฐานใหคนรุนใหมได

ปฏิบัติตามโดยไมมีขอแม ทั้งผูรักษากฎหมายและผูปฏิบัติตองอยู

ในครรลองเดียวกัน ใครออกนอกลูนอกทางตองไดรับการแกไข

อยางเฉียบขาด คือ ตองรับผิด (accountable) โดยไมเลือกหนา” 

(Protagoras, 325c เปนตนไป) 

ฝายคานในบทสนทนาสมมุติใหเปนตัวเผรอแทกเกอเริสเอง 

ซ่ึงมีความเห็นไปอีกทางหน่ึงแบบซาฟเฝสทวา หลักศีลธรรมเปน

ความรูสึกชอบหรือไมชอบสวนตัวตามหลักการวา คนแตละคนเปน

มาตรการวัดทุกส่ิงโดยเฉพาะอยางย่ิงเกณฑตัดสินดี-ช่ัว ซ่ึงเกิดข้ึนใน

ใจของแตละคน เปนความสํานึกตามธรรมชาติของมนุษย (natural 

human sentiment) ท้ังน้ี เปนผลสรุปจากประสบการณสะสมในความ

ทรงจําของแตละคน ซ่ึงยากท่ีจะหาใหไดเหมือนกันโดยบังเอิญ

บทสนทนาไมไดสรุปวา แลวเพลโทวเองเห็นดวยกับฝาย

ไหน Edward Caird ในหนังสือ The Evolution of Theology in the 

Greek Philosophers, p.89. มีความเห็นวา เพลโทวไมสนับสนุน

ฝายใดเลย คือไมเห็นดวยกับทั้ง 2 ฝาย เพราะฝายซาฟเฝสทคิด

วาในสารสารพัดรูปมีทั้งสารดีและสารเลวปะปนกันอยางแยกกัน

ไมออก แตปญญาของมนุษยมีกิเลสเปนตัวกระตุนใหแขงกันหาผล

ประโยชนสวนตัว ทําใหเห็นวาการไดเปรียบคือความดี การเสีย

เปรียบคือความเลว สวนซาคเขรอถิสคิดเหมือนเฮสเสียดวาในสาร

สารพัดรูปนั้นมีรูปดีและรูปเลวอยูแลวอยางปนๆ กัน แตเพลโทว

ตองการเสนอความคิดใหมวา สสารเปนของกลางๆ ไมดีและไมเลว 

แตเปนตัวจํากัดความดีของโลกแหงมโนคติ ซึ่งเพลโทวจะคอยๆ 

เปดเผยจนปรากฏชัดเจนในที่สุด

อยางไรก็ตาม เม� อเหตุการณเปนเชนนี้ ก็ควรที่เราจะ

ทําความเขาใจกับบทสนทนา Protagoras มากขึ้นสักหน�อย

Guthrie ในหนังสือ A History of Greek Philosophy, vol. 

IV p.214 เช� อวาบทสนทนานี้เขียนขึ้นไมลาไปกวาป ก.ค.ศ.433 ซึ่ง

เปนชวงเวลาที่เพรเรอขลิส (Pericles) ครองเอเธนสอยางรุงโรจน

ที่สุด สงครามคาบสมุทรยังไมเกิด แอลเสอบายเออดิส (Alcibiades) 

ยังอยูในวัยรุน โรคระบาดยังไมเกิดในเอเธนสและบุตรชาย 2 คน

ของเพรเรอขลิสยังไมตายเพราะโรคระบาด บทสนทนานี้เปนอันดับ

ที่ 10 ใน 26 เร� อง มีเปาหมายเพ� อลางบางคําสอนของบรรดาอา

จารยซาฟเฝสทที่พากันมาทํารายไดจากการสอนปรัชญา วาทศิลป

และเทคนิคการหาเสียงการเมืองในกรุงเอเธนส โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงที่เพรเรอขลิสมีอิทธิพล มีเผรอแทกเกอเริสเปนผูนําภายใต

การสนับสนุนของเพรเรอขลิสและเศรษฐีของเอเธนส Critias เนื้อ

เร� องไมสูจะเปนปรัชญา แตเพลโทวเนนฝมือวรรณกรรมสนทนา

อยางเต็มที่และมีคาทางวรรณคดีสนทนาจริงๆ มีการบรรยายตัว

ละครและฉากบรรยากาศการสนทนาอยางมีศิลปที่สุด

เกริ่นนําการสนทนา

ซาคเขรอถิสเปดเวทีโดยแกตัววา ที่ตองมารบกวนเวลาของ

เผรอแทกเกอเริส นักปราชญมีช� อของเอเธนสขณะนั้น ก็เพราะ

ลูกศิษยหัวไวใจรอนรนคนหนึ่งช� อเหิพพาคเขรอถิส (Hippocrates)   

มาปลุกที่บานแตเชาตรูกอนไกโหวาอยากพบทําความรูจักบรมครู              

เผรอแทกเกอเริสโดยเร็วท่ีสุดในวันน้ันใหได เพราะอยากจะฝาก                        

ตัวเปนศิษย และกลัววาหากรอเขาพบวันหลังเผรอแทกเกอเริส 

อาจจะไปตางเมือง ไมแน�นอน จึงไดรีบพามาพบเพ� อไมใหเสีย

ศรัทธา เพราะรูสึกวาผูทรงความรู (a dealer in mind-food) อยาง

เผรอแทกเกอเริสสมควรจะมีลูกศิษยหัวไวอยางเหิพพาคเขรอถิส

ใหจงได ยามเฝาประตูยอมใหเขาพบแตโดยดีทั้งๆ ที่ยังเชาเกิน

ไป เพราะคิดวาเปนพวกซาฟเฝสทดวยกัน และเผรอแทกเกอเริส     

ก็ยินดีตอนรับเพราะคิดวาจะไดลูกศิษยสืบทอดกระแสอีกคนหนึ่ง 

ดังจะเห็นไดวารีบประชาสัมพันธสินคาของตนทันทีวา เนื้อหาคํา

สอนของลัทธิของตนเปนกระแสเกาแก และเช� อวาจะทําใหลูกศิษย

คิดเกงขึ้นทุกวัน พูดสั้นๆ ก็คือ จะเจริญทั้งความรูและคุณธรรม

ควบคูกันจนเปนผูนําของสังคมไมวาจะไปปกรากฐานชีวิตอยู ณ ที่

ใด ขอสรุปสะดุดใจซาคเขรอถิสทันที แทนที่จะลากลับเพราะหมด

หนาที่ กลับหันหนามาถามขอสะดุดใจทันที คือสะดุดใจตรงที่เผรอ

แทคเกอเริสสัญญาวาจะสอนคุณธรรมใหเจริญในชีวิต เพราะซาค

เขรอถิสมีปรัชญาประจําใจอยูวา คุณธรรมเปนสิ่งที่สอนกันแบบ

ซาฟเฝสทไมได แตตองสอนกันตามหลักสูตรของรัฐเทานั้น ไมใช

ทําหลักสูตรกันตามใจและสอนกันตามใจใหเจริญรุงเรืองเปนสวน

ตัวแทนความเจริญรุงเรืองของสังคมไปในทิศทางเดียวกัน จึงอดไม

ไดที่จะตองฉวยโอกาสชี้แจงแกเผรอแทกเกอเริสตามปรัชญาของ

ตน (ตามที่เพลโทวผูเขียนบทสนทนานี้เขาใจซาคเขรอถิสซึ่งตัวเองก็

เริ่มจะสงสัยวาไมจริงในบางสวน) วาประชาธิปไตยเอเธนสดูเหมือน

วาตองตั้งอยูบนฐานแหงความรูระบบเดียวกัน เชน สถาปตยกรรม

แบบเดียวกันและแปลนตอเรือเดียวกัน หากจะสอนหรือแนะนําก็

ตองอยูในแนวดังกลาว สวนปญหาเร� องนโยบายการเมือง ใครจะ

เสนอความคิดเห็นก็ได ไมวาจะมีการศึกษาระดับใด แตตองอยูใน

กรอบของประเพณีนิยม ดังจะเห็นไดวานักการเมืองเกงๆ มักจะ

ไมมีผูสืบทอดเจตนารมณ เพราะสอนไมไดแมแตลูกของตนเอง จึง

อยากจะใหเผรอแทกเกอเริสชวยขยายความวาที่วาจะสอนเหิพพาน

เขรอถิสนั้นจะสอนอะไร กลายเปนประเด็นของเร� องนี้ตอไปจนจบ

ชนิดสรุปไมได เพลโทวตองสรุปเอาเองโดยไมเห็นดวยกับฝายใด

เผรอแทกเกอเริสตอบอยางวางทาผูรูระดับสากลวา ทําไมจะ

สอนก็ไมไดเชียวรึ ใครรูและมีประสบการณดีกวาก็สอนผูท่ีรูนอยกวา

ได เพราะคุณธรรมคือผลประโยชนสวนตัว ใครรูเทคนิคแสวงหาผล

ประโยชนสวนตัวเกงก็ถือวามีคุณธรรมสูง คร้ันถูกซักถามตอก็เลย

ถือโอกาสแสดงความรอบรูวา มนุษยถูกสรางมาใหมีปญญาเพ� อรับ

ใชเทพใหเทพไดประโยชนสูงสุด มนุษยก็มาเกณฑมนุษยดวยกันให

บริการตนใหไดประโยชนสูงสุดตอๆ กันลงไป เทคนิคดังกลาวน้ีสอน

กันไดและจายเงินเพ� อซ้ือความรูกันก็ถูกตองแลว

ซาคเขรอถิสจึงถามตอวา คุณธรรมมีขอเดียวหรือหลายขอ 

ก็ไดรับคําชี้แจงวา คุณธรรมมีขอเดียวคือประโยชนสูงสุด ไมวา

ทําการใดเพ� อประโยชนสูงสุดแกตนก็เรียกวาทําดวยคุณธรรม แม

จะไดความสุขแตไมเปนประโยชน เชนยากจนขนแคน ไมมีฐานะ

ดีในสังคม ก็ไมเรียกวาคุณธรรม ซ่ึงซาคเขรอถิสไมเห็นดวย เพราะ                                                                        

ซาคเขรอถิสคิดวา จะมีคุณธรรมตองทําตามที่รูจริงจากการรูตัว

เอง และการรูตัวเองของซาคเขรอถิสสอนใหรูวา การทําอะไร                       

ใหไดช� อวามีคุณธรรมตองมีองคประกอบ 4 ดาน คือ ปรีชา

ญาณ (wisdom), ความกลา (fortitude), ความพอดีไมขาดไมเกิน 

(temperance), ความเที่ยงธรรม (justification) แตละขอของ 4 ขอ

นี้หากไมมีอีก 3 ขอประกอบครบถวนก็ไมใชคุณธรรม เชน การ

ทําอะไรที่คิดวาทําดวยปรีชาญาณอยางที่ชาวซาฟเฝสทเช� อบางที

ก็ไมเปนธรรมนัก จึงเห็นวาแยกกันไดเปนคุณธรรมคนละชนิด  

คุณธรรมจึงไมใชมีอยูชนิดเดียวครอบจักรวาล แตเผรอแทกเกอเริส 

ก็แกอยางขางๆ คูๆ ไปไดวา ก็ตองสอนกันใหมีทั้งปรีชาญาณและ

ความชอบธรรมใหไดดวยซี จึงเรียกวาสอนคุณธรรม ซาคเขรอถิส

จึงสรุปวา ความรูตัวเองเปนเกณฑสูงสุดสําหรับตัดสินวาอะไรดีมี

คุณธรรม และอะไรเลวเปนกิเลส ขอใหไดรับการศึกษาใหถูกตอง

และดีพอ ก็จะรูวาอะไรเปนคุณธรรมนําไปสูความสุข และอะไร

เปนกิเลสนําไปสูความทุกข และเขาจะตัดสินใจเลือกทําการอยาง

ไมผิดพลาด มีคนเปนจํานวนมากที่ไดรับการศึกษาไมพอเพียง และ

เช� ออยางผิดๆ วา รูทั้งรูก็ยังตัดสินใจเลือกทางผิด นั่นเปนเพราะ

กิเลสพาไป ไมใชปญญาทําการผิดพลาด ทางแกไขก็คือ ตองบังคับ

ใหศึกษาอยางพอเพียง ซึ่งเผรอแทกเกอเริสก็พยักหนาเห็นชอบดวย

ตามมารยาทแบบซาฟเฝสท (ดู Guthrie หนา 220) 

เม� อปญญารับรูวามีคุณภาพในความประพฤติที่แยกออกได

เปนความดีและความเลวในมโนธรรม ปญญาก็พรอมที่จะสนใจ

ชีวิตหลังความตาย อันจะนําไปสูความสนใจเร� องศาสนาและที่มา

ของศาสนา แน�นอนวาซาคเขรอถิสไดรูเร� องที่เฮสเสียดเขียนวา

ดวย Chaos และการตีความของนักปราชญที่มีทั้งที่เปนสารไรรูป 

สารรวมรูป และสารสารพัดรูป และที่น�าสนใจก็คือลาสุดความเห็น

ของแอนเนิกแซกเกอเริสที่ Edward Caird สรุปไวอยางกะทัดรัดใน

หนา 65 ของหนังสือ The Evolution of Theology in the Greek 

Philosophers วา “ทุกสิ่งปะปนกันอยางสับสนอลหมานจนกวา 

Logos จะมาจัดระเบียบตามเหตุผล”.

ที่มาภาพ : https://miro.medium.com/max/1400/1*3fAapj6D9Ed6ub7vdZM-fQ.jpeg



ระเด็นคลิปโควตาหวยยังไม่จบ เจองานเข้าเรื่อง

ใหม่หนักกว่าเดิม คราวแรก จุรีพร สินธุไพร 

ข้าราชการการเมืองประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ก็เป็นต้นเรื่องเปิดลำาโพงคุยโทรศัพท์กับ “เสกสกล อัตถา

วงศ์” กลางร้านอาหาร โดยอ้างว่ามีปัญหาน้ำาในหูไม่เท่ากัน 

จนทำาให้มีคลิปหลุดไปถึงมือทนายดัง “ษิทรา เบี้ยบังเกิด” 

ฉาวโฉ่สะเทือนไปถึงนายกฯ 

จนในที่สุด “แรมโบ้” ต้องยอมลาออกทิ้งเก้าอี้ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี และประธานอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการ

เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากว่าที่

กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงแม้จะดีเลย์ไปกว่า 2  

สัปดาห์ก็ตาม 

ดูท่าพี่แรมโบ้จะไม่                                         

ได้อำาลาเวทีคนเดียว เพราะ

คราวนี้ น้องจูลี่ หอบหลัก                                     

ฐานมัดตัวเองเสร็จสรรพ 

หลังเปิดแถลงข่าวโชว์รอง 

เท้าแบรนด์หรู 2 คู่ มูลค่า

รวมกันประมาณ 6  หมื่น

บาท จากที่ตั้งใจจะเคลียร์

เรื่องคลิป แฉกลับนายก๊ิก- 

สุดสยาม มากแก้ว กับพี่                                   

สาว แต่เรื่องราวกลับโอละ                                       

พ่อ ทัวร์ลงตรึม!

ถึงขนาดมือกฎหมายของรัฐบาล “วิษณุ เครืองาม”  

รองนายกรัฐมนตรี แนะนำาให้รีบส่งคืนให้แก่หน่วยงานต้น

สังกัด พร้อมยังพูดในเชิงตำาหนิกลายๆ ว่า โดยสามัญสำานึก

น่าจะเข้าใจได้ว่าเกิน 3 พันบาท 

แม้แต่นักการเมืองท่ีแม่นกฎหมายอย่าง “นิพิฏฐ์  อินทร

สมบัติ” ยังเอ่ยปาก “ไปกันใหญ่” บอกให้รีบนั่งเครื่องบินนำา

รองเท้ามาคืนให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้มีอำานาจแต่งตั้ง 

ไม่งั้นจะมีโทษจำาคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตามกฎหมาย ป.ป.ช. และมีความผิดตาม

มาตรฐานจริยธรรมด้วย

เล่นเอา “สมชัย ศรีสุทธิยากร” อดีตกรรมการการ

เลือกต้ัง อาสาสวมบทนักร้องหน้าใหม่ จะไปยื่นเรื่องต่อคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในสัป 

ดาห์หน้า โดยชี้ชัดว่านางจุรีพรรับรองเท้ามาตั้งแต่วันที่ 13 

มี.ค.65 ขณะที่เจ้าตัวแถลงวันที่ 20 เม.ย. ถือว่าเลย  30 วัน

แล้ว อยู่ในอำานาจที่ ป.ป.ช.จะดำาเนินการเอาผิดได้ 

สำาหรับนางจุรีพร สินธุไพร เป็นน้องสาวของนายนิสิต  

สินธุไพร อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ส่วนสามีของนางจุรี

พร คือ พ.ต.อ.ศุภชัย ผุยแก้วคำา ผู้กำากับประจำาสำานัก ผบ.ตร. 

เคยถูก คสช.เรียกรายงานตัวในช่วงรัฐประหารเมื่อวันท่ี 22 

พ.ค.57 นอกจากนี้ นางจุรีพรเป็นอดีตรองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นหน่ึงในแกนนำาคนเส้ือ

แดงพัทยาท่ีนำามวลชนล้มการประชุมผู้นำาอาเซียนท่ีเมือง                                                                                    

พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อปี 2552 รวมท้ังมีความสัมพันธ์อันดีกับ

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  ก่อนท่ีปลายปี 2561 

จะสลัดคราบ นปช.มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 

และลงสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ ก่อนได้

รับแต่งต้ังดำารงตำาแหน่งประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี.

“เครื่องจับเท็จเป็นเพียงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่นำาผลการ

ตอบคำาถามของจำาเลยมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ แล้ว

ประเมินผลจากการวิเคราะห์นั้นว่าจำาเลยพูดความจริงหรือ

พูดเท็จ อันมีลักษณะเป็นความเห็นทางวิชาการ ย่อมไม่

อาจนำามาพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำา

ผิดของจำาเลยเป็นที่แน่ชัดได้ ต่างจากการพิสูจน์ตัวบุคคลที่

อาจพิสูจน์ทราบได้ โดยอาศัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลำาพัง

เครื่องจับเท็จและความเห็นของผู้ชำานาญเครื่องจับเท็จ

ไม่อาจรับฟังโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำาเลยกระทำาผิดได้  

ฉะนั้นต้องมุ่งไปที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพราะยาก

ที่ผู้ต้องหาจะดิ้นหลุด”.

ถึงเวลาท่ีต้องแยกนิติวิทยาศาสตร์ออกจาก สตช.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันนี้ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ ในฐานะตัว 

แทนของนิติวิทยาศาสตร์ ออกมาให้ความเห็นในกรณีการ

เก็บหลักฐานคดีแตงโม เรือที่เป็นหลักฐานสำาคัญถูกตำารวจ

ลากไปไว้หน้าโรงพัก ปล่อยให้ตากแดดตากฝน ซึ่งเป็นการ

ทำาลายหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ

ขาดความรู้หรือจงใจทำาลายหลักฐาน เพราะไม่ได้เกิดเหตุ 

การณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก คดีนายห้างทองเป็นตัวอย่างชัด 

เจนว่า ตำารวจจงใจทำาลายหลักฐาน เพราะไม่มีตำาราเล่ม

ใดสอนให้นำาเก้าอี้ ไปล้าง แล้วปล่อยให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปย่ำา

สถานที่เกิดเหตุ คดีชมพู่เป็นอีกหนึ่งคดี เริ่มตั้งแต่การเก็บ

ศพ ที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิและตำารวจจัดการ รวมทั้ง

การเก็บหลักฐานทุกอย่างแสดงให้เห็นว่าขาดมาตรฐาน ใช้

ตำารวจเก็บถุงปุ๋ยที่บ้านลุงพลแบบมีโอกาสปนเปื้อนสูงมาก  

รวมทั้งการสร้างสถานการณ์จำาลองวันที่ชมพู่หายไป รวม

ทั้งการออกพื้นที่สำารวจพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดมุกดาหาร หลัง

จากเหตุการณ์ผ่านไปนับเดือน เหมือนกับกรณีขุดเอาพยาน

ปลาร้า ๗ ปี คดีบอส

ทั้งสามคดีที่ยกขึ้นมานั้นชี้ชัดว่า จำาเป็นที่จะต้องแยก  

สตช.ออกจากนิติเวช เพราะ สตช.ใช้อำานาจและอิทธิพลที่

5บทความ

ยอก กันบ่อยไปนะ

“แรมโบ้อีสาน” ต้องทิ้งเก้าอี้ทางการเมือง 

ก็เพราะเรื่อง  “หยอก” นี่แหละ   

นี่...มาอีกคน “นิโรธ สุนทรเลขา” ตำาแหน่งใหญ่โตไม่

แพ้กัน เป็น ส.ส.นครสวรรค์ พลังประชารัฐ ประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

อ้างคำาพูด “ลุงป้อม” เจอ “ทักษิณ” ที่ลอนดอนหรือ

เปล่าไม่รู้ แต่ฝากความคิดถึงด้วย 

ฟังแล้ว ก็แล้วแต่จะคิดครับ 

เจอจริง กับ หยอกเล่น

เป็นไปได้หมด 

แต่หากฟังให้จบ ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คิด 

เอาตามคำาพูดของ “นิโรธ สุนทรเลขา” นะครับ 

...ผมได้สอบถามว่า ได้เจอกับ คุณทักษิณ หรือไม่ 

ท่านประวิตร นิ่งเงียบไปพักนึง ก่อนตอบว่า เขาฝากความ

คิดถึงให้ผมด้วย ก่อนจะถามผมกลับว่า ผมเป็นผู้สื่อข่าว

สำานักไหน เพราะถามเหมือนเป็นนักข่าว...

ครับ....เรื่องมันเป็นแบบนั้น 

ฝั่ง “ลุงป้อม” บอกว่า อำาเล่น ไม่ได้ไปพบกัน เป็นการ

หยอกล้อเล่นๆ เท่านั้น 

เจี๊ยะป้าบ่อสื่อ!

ในทางการเมือง คนรักลุงตู่ คือคนไม่เอา ทักษิณ 

คนรักลุงตู่ ไม่ได้รักลุงป้อม ไปหมดทุกคน 

ส่วนลุงป้อม กับลุงตู่ ก็คงจะรักกันอยู่เหมือนเดิมนั่น

แหละครับ แต่ศรัทธาทางการเมืองมีจุดเริ่มต้นจากความไว้

วางใจ ฉะนั้นหยอกแบบนี้ ไม่เป็นผลดี

เมื่อมีข่าว “ลุงป้อม” นัดเจอ “ทักษิณ” ท่ีลอนดอน จริง                                                                              

หรือไม่ก็ตามแต่ มันส่ันคลอนความเชื่อม่ันไปแล้วพอสมควร 

เพราะมีคนเชื่อว่าการเลือกต้ังคร้ังหน้า “ลุงป้อม” สามารถ

จับมือกับ “ทักษิณ” ได้

แต่ถ้าทำาอย่างนั้น จะไม่มีที่ยืนให้ “ลุงตู่” 

ก็หมายความว่า “ลุงตู่” ต้องเกษียณไป 

ประชาธิปัตย์ยังอยู่

หรือไม่ก็ไปยืนอีกข้าง 

สมการน้ีค่อนข้างซับซ้อน เพราะการเมืองมักมาคู่กับความ

ไม่แน่นอนเสมอ 

หลายเดือนมาน้ีเจอคำาถามตลอดว่า พลังประชารัฐ สามารถ

ผสมพันธุ์กับเพื่อไทยได้หรือไม่ ก็ตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก... 

ในทางการเมืองทุกอย่างเป็นไปได้

เป็นไปได้แม้กระทั่ง เพื่อไทยชนะเลือกตั้งเป็นอันดับ ๑  

พลังประชารัฐเป็นลำาดับ ๒ และ ๒ พรรคนี้ตั้งรัฐบาลด้วยกัน  

มี “อุ๊งอิ๊ง” เป็นนายกรัฐมนตรี 

ประชาชนจะโห่ไล่หรือไม่เป็นอีกเรื่องนะครับ 

แต่การจับขั้วตั้งรัฐบาลเคยเกิดปรากฏการณ์ย้ายข้างที่

คาดไม่ถึงกันบ่อยๆ 

เช่นช่วงตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ 

พรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นฝ่ายค้าน เดินกันตีนขวิด ติดต่อ 

๔ พรรคร่วมรัฐบาลเดิม คือ ชาติไทย เพื่อแผ่นดิน (บางส่วน) 

มัชฌิมาธิปไตย รวมใจไทยชาติพัฒนา รวมไปถึง ส.ส.กลุ่ม

เพื่อนเนวินท่ีแตกออกมาจากพรรคพลังประชาชน เพื่อให้ได้ ส.ส. 

ในสภาเกิน ๒๕๐ ที่นั่ง

นั่นจึงจะสามารถโหวตให้ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เป็น

นายกรัฐมนตรีได้

ส่วนขั้ว เพื่อไทย รวมกับพรรคเพื่อแผ่นดินและประชา

ราช ได้ ๒๒๘ เสียง แก้เกมดึงเสียงกลับ เสนอให้ พล.ต.สนั่น 

ขจรประศาสน์ เจ้าของสูตรการเมืองูเห่าในตำานาน ขณะนั้น

สังกัดพรรคชาติไทย เป็นนายกรัฐมนตรี แลกกับการสลับขั้ว

แต่ล้มเหลว

ทักษิณ สั่งพลิกเกมใหม่ เสนอให้ พล.ต.อ.ประชา  พรหม

นอก ประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อแผ่นดินขึ้นเป็นนายกฯ เพื่อ

ดึงเสียงกลับเช่นกัน

สุดท้าย “สุเทพ เทือกสุบรรณ” เลขาธิการพรรคประ 

ชาธิปัตย์ในขณะนั้น เป็นมือประสานร้อยทิศ รวบรัดตัดความ 

มีภาพการกอดกันตัวกลมของ “เนวิน-อภิสิทธิ์” 

การตั้งรัฐบาลจึงปิดดีลไปเรียบร้อย

“อภิสิทธิ์” เป็นนายกฯ 

ฉะนั้นไม่ยากหรอกครับ หากหลังเลือกตั้งจะเกิดการสลับ

ขั้วการเมืองขึ้น

ย้อนอดีตการเมืองแบบนี้ทำาให้เห็นถึงวิวัฒนาการของ

พรรคประชาธิปัตย์

ล่าสุด “วิทยา แก้วภราดัย” โบกมือลาไปอีกคน ฟางเส้น

สุดท้าย เพราะท่าทีผู้บริหารพรรคจากกรณี ปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

ฟังแล้วขนลุกครับ!

“อย่าให้พรรคช้ำาจนไม่เหลือชื่อประชาธิปัตย์  ถ้าไม่เปล่ียน

ก็จะไม่เหลือพรรค 

คำาว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแบบนี้ เพราะเราถูกสอนมา

ว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และความรู้สึกของประชาชน  

ไม่ใช่เกาะเกี่ยวเหนียวติดอยู่กับตำาแหน่ง ผมถูกฝึกมาอย่างนั้น 

พรรคเป็นของทุกคน พรรคก็เป็นของผม แต่ผมต้องหา

คนรับผิดชอบให้ได้ เมื่อไม่มีใครรับผิดชอบ ผมต้องเลือกปก 

ป้องพรรค”

มีคนเดินออกจากประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่อง แฟนคลับ

ประชาธิปัตย์อาจคิดว่าถึงจุดที่ประชาธิปัตย์ ไม่อาจกลับไป

เหมือนเดิมได้อีก

ไม่ขนาดนั้นครับ 

เสธ.หนั่น ถือเป็นโลโก้ของประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำา 

๑๓ ปีในตำาแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่า

ยาวนาน แต่สุดท้ายก็ต้องไป 

ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี ต้องลาออกจากประชา 

ธิปัตย์ทุกตำาแหน่ง

พ้นโทษมา เสธ.หนั่น ไม่กลับประชาธิปัตย์ ไปก่อตั้ง 

พรรคมหาชน กับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ แทน 

๒ ปีให้หลังไปเป็นสมาชิกพรรคชาติไทย ในชายคา

ของ บรรหาร ศิลปอาชา

นั่นคือคนที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นานถึง 

๑๓ ปี 

อีกกรณีคือ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” 

หลังการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป ปี ๒๕๔๘ ประชาธิปัตย์  

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารพรรคครั้งใหญ่ สุเทพ ได้รับ

เลือกเป็นเลขาธิการพรรค 

ปลายปี ๒๕๕๖ “สุเทพ” ลาออกจาก ส.ส. พร้อม 

ส.ส.ประชาธิปัตย์ ๘ คน ไปเป็นแกนนำาชุมนุมต่อต้านร่าง 

พ.ร.บ.นิรโทษกรรมทักษิณ ก่อนพัฒนาเป็น กปปส. 

จบการชุมนุม “สุเทพ” ไม่ได้กลับประชาธิปัตย์ ไปตั้ง

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

แต่ประชาธิปัตย์ก็เดินมาได้ถึงทุกวันนี้

แม้บุคลากรของพรรคจะออกไปเรื่อยๆ

กรณ์ จาติกวณิช ไปตั้งพรรคกล้า

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ไปอยู่สร้างอนาคตไทย 

หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ตั้งพรรคไทยภักดี

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 

กษิต ภิรมย์ 

วิฑูรย์ นามบุตร

วันนี้ประชาธิปัตย์ยังอยู่.

สติ คือ ไม่ตาย

พื้นเปียก คือเพชฌฆาต

ล้มฟาด ถึงตาย หลายผู้

ห้องน้ำา แห้งเห็น เป็นครู

หมั่นดู แลด้วย ช่วยชีวิต

พื้นเปียก เรียกว่า ฆ่าคน

ล้มฟาด สักหน ก็อำามหิต

ห้องน้ำา แห้งเสมอ เป็นมิตร

ใกล้ชิด เช็ดถู เป็นผู้เจริญ

ใครคือผู้เชี่ยวชาญ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คดีแตงโมที่ยังคาราคาซัง ไม่รู้ว่าจะออกหมู่หรือออก                                                                                 

จ่า เครื่องจับเท็จเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจ                                                                                

สอบว่า “พูดจริงหรือพูดเท็จ” โดยใช้การเปลี่ยนของสัญ 

ญาณร่างกาย นอกจากสัญญาณภายใน (การเปลี่ยนแปลง

อัตราเต้นของหัวใจ, คลื่นสมอง ฯ) แล้ว ภาษากายก็สามารถ

บอกได้ว่าพูดโกหกหรือพูดจริง แล้วใครล่ะเป็นผู้มีอำานาจ

ให้ใช้เครื่องจับเท็จและตรวจสอบภาษากาย ซึ่งก็ต้องเป็น

ผู้เชี่ยวชาญตามความเห็นของผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 

๑ แต่ใครจะเป็นผู้สั่งการให้ผู้เชี่ยวชาญเครื่องจับเท็จและ

ภาษากาย เพราะอำานาจในการสืบสวนเป็นของ สตช. ดัง

นั้นจึงไม่มีแพทย์นิติเวชหรือเจ้าหน้าที่นิติเวชที่เชี่ยวชาญ

คนใดสามารถกระทำาได้

ก่อนหน้านี้ ผบช.ภ.๑ เองก็ออกมาให้ความเห็นว่า                      

“ยังไม่ถึงเวลา” ตามมาด้วย “ต้องปรึกษาผู้เช่ียวชาญก่อน” 

แสดงว่า ผบช.ภ.๑ ไม่ต้องการให้มีการใช้เครื่องจับเท็จ เพราะ

อำานาจอยู่ในมือของตัวเอง สมควรใช้เครื่องจับเท็จหรือไม่                    

อย่างไร : ๑.สมควรเพราะผู้ที่อยู่ในเรือทั้ง ๕ คนมีการซ่อง 

สุมกัน ก่อนที่จะให้การกับตำารวจ ๒.พนักงานสอบสวนมี

ความสามารถในการสอบสวนไม่เพียงพอ เพราะสอบถาม

ไป ฟังคำาตอบไป นิ้วจิ้มคีย์บอร์ดไป ตามองจอคอมพิวเตอร์ 

ไม่ได้สังเกตภาษากายของคนที่สอบสวนเลย

น่ีถ้าอำานาจในการสอบสวนอยู่กับนิติวิทยา เชื่อว่า  ผอ. 

นิติวิทยาศาสตร์ต้องสั่งให้นำาทั้ง ๕ คนเข้าเครื่องจับเท็จ 

และมีการบันทึกภาพการสอบสวนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษา

กายช่วยยืนยันร่วมกันกับเครื่องจับเท็จ

แต่เป็นเพราะ ผบช.ภ.๑ ให้ความเห็นว่ายังไม่จำาเป็น

และยังไม่ได้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ น่ีคือเหตุผลสำาคัญท่ีต้องแยก 

สตช.ออกจากนิติวิทยาศาสตร์ด้วยการปฏิรูป สตช.

เฒ่าทารก 

  

เครื่องจับเท็จเป็นเครื่องมืออีกชิ้นในการจับพิรุธผู้ต้อง

สงสัยในคดีอาญา เพื่อค้นหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไว้ประ 

กอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เครื่องจับเท็จเป็นเทค 

โนโลยีใช้สำาหรับพยานบุคคล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ

สืบสวนคดีเท่าน้ัน ส่วนการพิจารณาของผู้พิพากษาจะให้น้ำา

หนักไปที่หลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

เคยมีคำาพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๔/๒๕๕๓ พิพากษาว่า  

ส่อลาเวทีตามรอย ‘แรมโบ้’

สามารถเปลี่ยนขาวให้เป็นดำา เปลี่ยนดำาให้เป็นขาว เพราะ

มียศช่วยเหลือ นายแพทย์ นักนิติวิทยาศาสตร์อาจจะพอใจ

ที่มียศนายพล นายพัน แต่การได้ยศถาบรรดาศักดิ์โดยต้อง                                                       

แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สุจริตนั้นเป็นอนันตริยกรรม 

ตัวอย่างการนำาเรือ นำาร่างแตงโมมาเก็บไว้หน้าโรงพักนั้น 

เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการใช้อำานาจของตำารวจมีผลต่อ

กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นข่าวตำารวจใหญ่ไม่พอใจคุณ

หญิงพรทิพย์ที่เข้ามาช่วยค้นหาความยุติธรรมนั้น จึงเป็น

เจตนาหวงอำานาจ มากกว่าเจตนาผดุงความยุติธรรม.

ถุงซำาจุ๋ง 

 

ต่อเนื่องจากจดหมายของ คุณเฒ่าทารก ครับหาก

ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมต้นน้ำามีประสิทธิภาพ สิ่ง

ที่ต้องทำาคือ ต้องมีการถ่วงดุล ฉะนั้นผมเห็นด้วยที่ต้อง

แยกนิติวิทยาศาสตร์ออกจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่

จริงไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ กระบวนการยุติธรรมขั้นต้น

ของเรามีปัญหาเยอะ หากไม่แก้ไขจะพังทั้งระบบนะครับ 

เพราะมีคนจ้องจะนำาไปเป็นเงื่อนไขทางการเมืองอยู่ตลอด

เวลา ก็อยู่ที่ผู้มีอำานาจแล้วล่ะครับว่ามองเรื่องนี้เป็นปัญหา

หรือไม่.

จุรีพร สินธุไพร
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ลุยแลนด์บริดจ์4แสนล้าน

คนไทยใช้ชีวิตบนออนไลน์พุ่ง

แนะจัดระเบียบไลฟ์สไตล์สร้างสมดุล
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6 เศรษฐกิจ

ปักหมุด‘แหลมอ่าวอ่าง-แหลมริ่ว’พื้นที่สร้างท่าเรือ

ศักดิ์สยาม  ชิดชอบ

ไทยโพสต์ • คมนาคมปักหมุดเคาะพื้นที่แจ้งเกิด “แลนด์บริดจ์” 

ชุมพร-ระนอง โชว์รองรับสินค้าในอนาคต 40 ล้านทีอียู พร้อม

รองรับการเข้าใช้งานของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เร่งเคลียร์ปม

มรดกโลก

ากสถิติ Digital 2022 Global Overview ของ We Are                                                      

Social ในช่วงเดือนมกราคม 2565 พบว่า การใช้งาน                                                                         

บนโลกออนไลน์ของคนไทยติดอันดับ 7 ของโลก                                                              

และผลสำารวจโดย Statista Research Department  ที่เผยแพร่ใน

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ยังระบุว่าอีกว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คน

ไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตนับรวมทุกอุปกรณ์เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 

หรือคิดเป็น 41% ของชีวิตในแต่ละวัน โดยเป็นการใช้งานผ่าน

โทรศัพท์มือถือเฉลี่ยสูงถึง 5.28 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ต่อวันมากสุดจะเป็นวัยเรียนและวัยทำางาน อันเป็นผลมาจากนโยบาย

การเรียนออนไลน์ และ Work Form Home ทำาให้ทุกคนต้องปรับพฤติ

กรรมมาใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเรียน 

การทำางาน และไลฟ์สไตล์ประจำาวัน

สำาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ นั้น สามารถ

ช่วยให้การสื่อสารบนโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องง่าย ทั้งมีความ

สะดวกและรวดเร็ว ทำาให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์

อยู่ตลอดเวลา จนไม่มีเส้นแบ่งในการพูดคุยเรื่องงานกับเรื่อง

ส่วนตัว แม้ในวันหยุดหรือหลังเวลาเลิกงานก็ยังถูกรบกวนจาก

ข้อความทวงงาน หรือการพูดคุยเรื่องงาน รวมถึงการส่งต่อ Fake 

News ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ ผลเสียตั้งแต่สุขภาพกายจนถึงสุขภาพใจ 

อาทิ ความเครียด ความหวาดระแวง เป็นต้น จนเป็นเทรนด์ที่หลาย

ประเทศทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงผลเสียจากความไม่สมดุลในการใช้ชีวิต

บนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งให้ความสำาคัญกับวิธีการทำา Social Detox

นางสาวณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร ผู้อำานวยการฝ่ายการ                                                                   

ตลาดและสื่อสารองค์กร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE ประเทศ 

ไทยก็กำาลังก้าวสู่ปีที่ 11 ด้วยจำานวนผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 

50 ล้านคน โดยในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 พบว่าการใช้งานของ 

LINE เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้ง LINE Group VDO Call เพิ่มขึ้น 99% LINE 

Meeting เพ่ิมข้ึน 191% และการใช้งาน LINE OpenChat เพ่ิมข้ึน 106% 

ที่มีกรุ๊ปใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการเรียน การเงิน คอมมูนิตี้ต่างๆ รวม

ถึงได้กลายเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทั้ง

  

ของโรงพยาบาล มูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อ

สื่อสารแชตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำาให้ LINE กลายเป็นแอปพลิเคชัน

หลักในการใช้ชีวิตประจำาวันของคนไทย

จากข้างต้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาเพ่ิมเวลาชีวิตออฟไลน์กัน

วันละ 1 ช่ัวโมง ให้เป็นเวลาท่ีทำาให้รู้สึกว่าเราได้พัก ทำาให้ LINE ประเทศ 

ไทย จึงได้จัดทำาแคมเปญ “THE OFFLINE 

HOUR” ภายใต้แนวคิด “LINE Digital Well-

being” ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่บนโ

ลกดิจิทัลและร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตดิจิทัลท่ีย่ัง

ยืน โดย OFFLINE HOUR #คิดก่อนส่งลังเลก่อน 

LINE จะชวนทุกคนมาเพ่ิมชีวิต “ออฟไลน์” วันละ 

1 ช่ัวโมง เพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตวิถีใหม่ สอดรับ

กับ Social Detoxification เทรนด์สุขภาพท่ีผู้คนท่ัว

โลกกำาลังให้ความสนใจ ด้วยการเว้นระยะจัดการ

ชีวิตบนโลกออนไลน์ ท้ังการติดต่อสื่อสารกับผู้คน

ตลอดเวลา การรับรู้ความคิดเห็น การวิพากษ์

วิจารณ์ท่ีไม่ดี และการรับข้อมูลต่างๆ มากเกินไป

ขณะเดียวกัน แม้ว่าผู้คนจะอยู่ในไลฟ์

สไตล์ของการ “เวิร์กฟรอมโฮม” กันมาร่วม 2 

ปี หลายบริษัทปรับนโยบายให้เป็นรูปแบบการ

ทำางานอย่างถาวร บางบริษัทปรับเป็นแบบไฮบริด 

คือเข้าออฟฟิศบ้าง เวิร์กฟรอมโฮมบ้าง หลาย

คนคุ้นชินและปรับตัว ชื่นชอบกับการทำางานวิถีน้ี 

ขณะท่ีหลายคนชื่นชอบท่ีจะเข้าออฟฟิศมากกว่า 

แต่ก็เชื่อว่ามีคนจำานวนมากกำาลังเผชิญกับวิถีการทำางานออนไลน์ท่ียัง

คงต้องหาจุดก่ึงกลางให้ลงตัวมากข้ึนกว่าเดิม เพราะพ้ืนท่ีงานกับพ้ืนท่ี

ชีวิตส่วนตัวท่ีทับซ้อนกัน จึงมีเคล็ดลับช่วยจัดระเบียบไลฟ์สไตล์ให้การ

ทำางานออนไลน์ลงตัวและ…ไม่เจ็บปวด 

1.ประชุมน้ันจำาเป็นหรือไม่? เพราะต้ังแต่เวิร์กฟรอมโฮมถูก 

(บังคับ) ใช้ในช่วงสองปีก่อน ส่ิงหน่ึงท่ีเพ่ิมแบบพุ่งพรวดไม่แพ้จำานวน

งานก็คือ “ประชุม” จนกลายเป็นว่าเวลางานมีไว้ประชุม แล้วเอาเวลา

อย่างเต็มท่ีโดยไม่ต้องมารู้สึกวิตกโดยไม่จำาเป็น

4.จัดระเบียบแชตโฟลเดอร์บนแอป LINE จะเห็นได้ว่าหลาย

คนใช้ LINE ในการสนทนาเรื่องงานระหว่างวันในหลายต่อหลายกรุ๊ป

ท่ีสร้างข้ึนมาคุยแยกโปรเจ็กต์ ไหนจะกรุ๊ปเรื่องส่วนตัว ไหนจะบัญชี

ทางการท่ีเมื่อรวมๆ กันแล้วในแต่ละวันก็ชวนเอาตาลาย เผลอๆ ทำาให้

พลาดเรื่องสำาคัญไป หรือคิดว่าตอบไปแล้วก็มี การจัดแชตโฟลเดอร์จะ

ช่วยจำาแนกและจัดการกรุ๊ปแชตต่างๆ ไม่ให้ตกหล่น โดยสำาหรับ LINE 

บน Desktop สามารถต้ังโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบกรุ๊ป LINE ตาม

หมวดหมู่เฉพาะตามต้องการได้ท่ีมุมขวาบนของหน้าแชตหลัก ขณะ

ท่ีเวอร์ช่ันมือถือก็ปรับการต้ังค่า “เปิดแชตโฟลเดอร์” ได้ท่ีแท็บ LINE 

Labs บนหน้าการต้ังค่า เพื่อเปิดใช้งานแท็บจำาแนกหมวดหมู่แชตอีกที

5.กำาหนดเวลาออฟไลน์อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เชื่อว่าชีวิต

ออนไลน์จะดีแบบยั่งยืนได้ (และไม่เจ็บปวดจนเกินไป) จากการที่เราๆ 

มีชีวิตออฟไลน์ที่ดีเช่นกัน นานแค่ไหนแล้วที่เราต้องหยิบมือถือขึ้นมา

เช็กอีเมลหรือข้อความระหว่างพักร้อน หรือช่วงทำากิจกรรมส่วนตัว

หลังเลิกงาน การวางมือถือแล้วหันไปโฟกัสกับกิจกรรมที่กำาลังทำาอยู่

เบื้องหน้า ไม่ว่าจะดูหนัง เล่นกีฬา อ่านหนังสือ เล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือ

แม้แต่ช่วงเวลากินข้าวสั้นๆ เป็น

ช่วงเวลาที่เราสามารถทำา Social 

Detoxification ได้ไม่ยากเพื่อ

ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจในยุคที่

ต้องเชื่อมต่อตลอดเวลา ขณะ

ที่เราเองก็สามารถปิดการแจ้ง

เตือนชั่วคราวในหน้าการตั้งค่า

บนแอป LINE ในช่วงเวลาที่

เราต้องการพักจากการเชื่อมต่อ

จริงๆ ก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยได้  

เหนือสิ่งอื่นใด ความเห็น

อกเห็นใจและเคารพผู้อื่นแม้จะ

เป็นชีวิตออนไลน์ก็ตาม เป็นข้อ

พื้นฐานที่เราๆ เหล่าชาวพลเมือง

ดิจิทัลควรคำานึงถึงและหันมา

ให้ความสำาคัญในยุคนี้ ไม่ว่าคุณ

จะอยู่ในฐานะใดๆ ไม่ว่าจะเป็น 

“หัวหน้า” หรือ “ลูกน้อง” ก็ต่าง

เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน Digital 

Well-being วิถีชีวิตออนไลน์ที่ลง

ตัวได้เช่นกัน.

 

 

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม  เปิดเผยภายหลัง

เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการขับเคลื่อนโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้                                                

เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง

อ่าวไทยและอันดามัน  ครั้งที่                                                

2/2565  เพื่อติดตามผลการดำาเนิน

การในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่า 

ที่ปรึกษาได้นำาเสนอการคัดเลือก

พื้นที่ทางเลือกท่าเรือที่เหมาะสม

ที่สุดฝั่งอันดามัน  จังหวัดระนอง 

คือ พื้นที่แหลมอ่าวอ่าง  และฝั่ง

อ่าวไทย จังหวัดชุมพร คือ พื้นที่

แหลมริ่ว  เนื่องจากมีศักยภาพ

สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 

20 ล้านทีอียู  รวมทั้งยังสามารถ

ขยายท่าเรือในอนาคตให้รองรับ

ปริมาณสินค้าได้มากถึง 40 ล้าน

ทีอียู  เทียบเท่ากับปริมาณสินค้า

ที่ท่าเรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน และ

อยู่ใกล้กับร่องน้ำาลึก  รองรับการ

เข้าใช้งานของเรือบรรทุกสินค้า

ขนาดใหญ่

นอกจากนี้  ตำาแหน่งท่า                               

เรือยังสอดคล้องกับผลการศึกษา 

แนวเส้นทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง  (Motorway)  และระบบ

ราง MR8 ชุมพร-ระนอง คาดว่า

จะใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มต้น                                                  

ประมาณ  400,000  ล้านบาท                                                     

แ ล ะ เ มื่ อ พั ฒ น า ใ ห้ ร อ ง รั บ

ปริมาณสินค้าได้  20  ล้านทีอียู                                                       

จะใช้เงินลงทุนประมาณ  1.08                                                       

ล้านบาท  หลังจากนี้ ได้เร่งรัด

เสนอคณะทำางานบูรณาการ                                                  

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคใต้  เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง

ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

กับแหล่งมรดกทางธรรมชาติ

พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดา                                                      

มัน  ระหว่างกระทรวงคมนาคม                                                    

และกระทรวงทรัพยากรธรรม 

ชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อพิจารณา 

ในประเด็นผลกระทบกับพื้นที่

มรดกโลกและพื้นที่อุทยานแห่ง

ชาติต่อไป

นายศั ก ดิ์ ส ย ามกล่ า ว

ว่า  ได้มีข้อสั่งการให้สำานักงาน

นโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร  หรือ  สนข.  และ

ที่ปรึกษาศึกษาปริมาณสินค้า

และแผนทางการพัฒนาความ

สามารถในการรองรับสินค้าของ

โครงการแลนด์บริดจ์ ให้เพิ่ม

มากขึ้น  เพื่อให้ โครงการมีความ

น่าสนใจ  และสามารถแข่งขัน

กับโครงการการพัฒนาท่าเรือ

ในประเทศต่างๆ  เช่น  โครงการ 

East Coast Rail Link  (ECRL), 

โครงการมะละกาเกตเวย์  ใน

ประเทศมาเลเซีย และโครงการ

ดาราสาคร ในประเทศกัมพูชา

รวมถึงการพัฒนาเขต

เศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อพัฒนา

อุตสาหกรรมหลังท่ า ให้ เป็น

ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและ

อุตสาหกรรมครบวงจร  ได้แก่ 

เขตส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                                                                   

เช่น การธนาคาร การประกันภัย                                       

เป็นต้น  เขตส่งเสริมการลงทุน                                 

อุตสาหกรรมดิจิทัล  เขตอุตสาห 

กรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม  และเขต

ส่งเสริมการลงทุนปลอดภาษี 

รวมถึงให้พิจารณาข้อกฎหมาย

ที่สนับสนุนการดำาเนินโครงการ 

เช่น  การตรา  พ.ร.บ.ฉบับใหม่

สำาหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้  หรือการแก้ไขเพิ่มเติม                                        

พ.ร .บ . เขตพัฒนาพิ เศษภาค

ตะวันออก  พ.ศ.2561  โดยการ                                      

ขยายพ้ืนท่ีโครงการ และพิจารณา

ข้อจำากัดและแนวทางการดำา 

เนินการของ  พ.ร.บ.การร่วมลง   

ทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.

2562.

BJC-ปตท.สผ

ส่งบีเมดเอ็กซ์

รุกดิจิทัลเฮลท์

บี้120,000รายเร่งใช้คนละครึ่ง

จ

ไทยโพสต์ • นางสุวรรณี ภู่นภา

นนท์  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

กลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และ

เครื่องมือแพทย์  บริษัท  เบอร์ลี่ 

ยุคเกอร์  จำากัด  (มหาชน)  (BJC) 

เปิดเผยว่า  บริษัท  บีเจซี  เฮลท์

แคร์  จำากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ  BJC  ร่วมกับบริษัท  แคริ

ว่า  (ประเทศไทย)  จำากัด  บริษัท

ย่อยของบริษัท  ปตท.สำารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม  จำากัด  (มหาชน) 

(PTTEP)  และบริษัทย่อยของ

บริษัท  เอไอ  แอนด์  โรโบติกส์ 

เวนเจอร์ส  จำากัด  เปิดตัวบริษัท 

บีเมด  เอ็กซ์  จำากัด  (B-MEDX) 

พัฒนานวัตกรรมเฮลท์แคร์ (Heal                                            

thcare)  ผ่านการขยายไปสู่ตลาด

ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health)

อย่างไรก็ตาม ตลาดดิจิทัล

เฮลท์  มองว่ายังมีโอกาสในการ

เติบโตได้อีกค่อนข้างมาก  หลัง

ข้อมูลจากนักวิเคราะห์คาดว่า

จะเติบโตถึง  600,000-700,000 

ล้านเหรียญสหรัฐภายในช่วงอีก 

5 ปีข้างหน้า เนื่องจากผู้บริโภคมี

ความสนใจในเรื่องของการดูแล

สุขภาพกันมากขึ้น  จากการแพร่

ระบาดของโควิด-19  ที่เป็นตัว

เร่ง  ทั้งนี้คาดว่าภายในช่วงกลาง

ปีนี้จะสามารถเปิดตัวโปรดักต์

แรกได้  เป็นรูปแบบแอปพลิเค

ชัน ภายใต้ชื่อ Beaut

“สำาหรับการร่วมมือของ

ทั้ง 2 บริษัทจะมุ่งเน้นการบริการ

ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและ

เหนือกว่า  ซึ่งจะมีการเชื่อมออน   

ไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

ผ่านทางดาต้า  มีผลิตภัณฑ์หลัก 

4 หมวดใหญ่ ได้แก่ ดิจิทัลเฮลท์

แพลตฟอร์ม  ให้บริการด้าน

สุขภาพช่องทางออนไลน์ผ่าน

แอปพลิเคชันทางมือถือ,  เฮลท์

แคร์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์, โฮมแคร์ 

เซอร์วิส และด้านบิ๊กดาต้า ทั้งนี้

จุดแข็งของ  BJC  คือมีการนำา

เข้าเครื่องมือแพทย์มามากกว่า 

50  ปี  ซึ่งปัจจุบันมีคลินิกที่สนใจ

สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มแล้ว 

130 แห่ง และจำากัดจำานวนคลินิก

ที่เข้าร่วมได้  250  แห่ง”  นาง     

สุวรรณีกล่าว.

ไทยโพสต์ • “คลัง”  สุด

ปลื้ม  โครงการรักษาระดับ

การบริโภคในประเทศ  ปี  65 

คึกคัก  ยอดใช้จ่ายรวมสะพัด 

6.9  หมื่นล้านบาท  “คนละ

ครึ่งเฟส 4” กระหึ่ม 6 หมื่น

ล้านบาท ฟุ้ง 12.93 ล้านราย

ใช้สิทธิเกลี้ยง 1,200 บาท จี้ 

1.2  แสนรายเร่งใช้สิทธิก่อน

โครงการหมดอายุ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้                                         

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง  (สศค.)  ในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลัง  เปิด

เผยความคืบหน้ามาตรการ

รักษาระดับการบริโภคภาย   

ในประเทศ  ปี  2565  จาก

ข้อมูลสะสม  ณ  วันที่  21 

เม.ย.2565 ณ เวลา 23.00 น. 

พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ 

รวม  40.94  ล้านราย  และ

มียอดใช้จ่ ายรวมทั้ งหมด 

69,260.9 ล้านบาท

ทั้งนี้  มาตรการรักษา

พระราม 6 • กรอ.สั่งดำาเนินคดี 

4  หมื่นโรงงานไม่รายงานตัว                                                

เลขกากอุตฯ  ลุยออกกฎหมาย 

30  ฉบับดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ประชาชน

นายวันชัย  พนมชัย  อธิบดี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

เปิดเผยถึงผลการทำางานช่วง 

6  เดือนแรกของปีงบประมาณ 

ที่ ไม่รายงานการรับหรือนำากาก

ออกนอกโรงงานกว่า  40,000 

ราย  จากปัจจุบันมีโรงงานทั่ว

ประเทศ 70,000 ราย แต่ส่งราย                                                

งานเพียง  15,000  ราย  เพราะ

เพิกเฉยต่อกฎหมาย  และจาก                                                     

กรณีโรงงานหมิงตี้  จ.สมุทร 

ปราการ ระเบิด จึงให้ โรงงานที่

เข้าข่าย 2,300 ราย ทำารายงาน

ประเมินความเสี่ยง  แต่พบว่ามี

กว่า  700  โรงงานไม่ส่งรายงาน

ดังกล่าวจึงถูกดำาเนินคดีเช่นกัน

นอกจากนี้  ได้เร่งรัดเก็บ

ตัวเลขปริมาณกากอุตสาหกรรม 

ทั้งกากทั่วไป  และกากอันตราย 

ผ่ านระบบจัดการสิ่ งปฏิ กู ล

หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  สามารถ

ติดตามรถขนส่งแบบเรียลไทม์ 

พบว่า  ช่วงครึ่งปีแรกมีของเสีย

อันตรายเข้าสู่ระบบ  0.79  ล้าน

ตัน  และของเสียไม่อันตรายเข้า

สู่ระบบ  10.8  ล้านตัน  ถือว่า

ชัดเจนขึ้น  ขณะที่การกำาจัดมูล                        

ฝอยติดเชื้อภายใต้ โควิด-19 

ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมเห็น                         

ชอบ  9  โรงงานนำามูลฝอยติด

เชื้อมาเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา

ของโรงงานเป็นการชั่วคราว 

เพิ่มการกำาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เป็น 1,150 ตันต่อวัน.

ระดับการบริโภคภายในประเทศ 

ปี 2565 ประกอบด้วย 1.โครงการ 

เ พิ่ ม กำ า ลั ง ซื้ อ ใ ห้ แ ก่ ผู้ มี บั ต ร

สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้                                             

สิทธิจำานวน  13.37  ล้านราย  มี

ยอดการใช้จ่ายรวม 7,797.9 ล้าน                                      

บาท  2.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้ 

แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ  ระยะที่  2  มีผู้ใช้สิทธิ

จำานวน 1.30 ล้านราย มียอดการ

ใช้จ่ายรวม 685.5 ล้านบาท

3.โครงการคนละคร่ึง ระยะ 

ที่  4  มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชน

ที่ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ ง 

ระยะที่  3  (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) 

จำานวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอด

ใช้จ่าย 59,014.1 ล้านบาท และ

มีผู้ ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไป

ที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละ

ครึ่ง  ระยะที่  3  (ประชาชนกลุ่ม

ใหม่ฯ) จำานวน 8.05 แสนราย ซึ่ง

มียอดใช้จ่าย  1,763.4  ล้านบาท 

รวมมีผู้ ใช้สิทธิทั้งหมดจำานวน 

26.27  ล้านราย  และยอดการใช้

จ่ายรวม  60,777.5  ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 

30,945.5  ล้านบาท  และรัฐ

ร่วมจ่าย 29,832.0 ล้านบาท

ส่วนข้อมูลการใช้จ่าย                           

สะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลต 

ฟอร์ม  โครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่  4  มีการใช้จ่ายสะสม 

1,806.96 ล้านบาท แบ่งเป็น

เงินที่ประชาชนจ่าย  941.21 

ล้านบาท  และรัฐร่วมจ่าย 

865.75 ล้านบาท

“ท้ัง 3 โครงการจะส้ินสุด                                                        

วันท่ี 30 เม.ย.น้ี จึงขอให้ประชา 

ชนท่ียังมีสิทธิเหลืออยู่วางแผน

การใช้จ่ายก่อนส้ินสุดโครงการ 

โดยโครงการคนละคร่ึง  ระยะท่ี 

4  มีจำานวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 

บาท  12.93  ล้านราย  ขณะท่ีผู้

ใช้สิทธิใกล้ครบจำานวน  1,200 

บาท  10.73  ล้านราย  และยังมี

จำานวนผู้ได้รับสิทธิท่ียังไม่ได้เร่ิม

ใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย” 

นายพรชัยกล่าว.

ลดอุดหนุนน้ำามันเกรดพรีเมียม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามัน 

เชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิง  (กบน.)  อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการอุดหนุนราคา

น้ำามันดีเซล  เพื่อให้การอุดหนุนราคาพลังงานมีความเป็นธรรมมาก                                                               

ขึ้น  สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง  ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน 

กรมสรรพสามิต  ได้วางแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำามันดีเซลเกรด                                                                           

พรีเมียมออกจากการอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลที่ใช้ในภาคอุตสาห 

กรรม  ภาคขนส่ง  และภาคการเกษตร  โดยจะลดการอุดหนุน

ดีเซลในกลุ่มพรีเมียมลงตั้งแต่วันที่  1  พ.ค.2565  ซึ่งผู้ผลิตน้ำามัน

ดีเซลเกรดพรีเมียมแต่ละบริษัทเป็นผู้กำาหนดราคาเพื่อการแข่งขัน

กันเอง  ปัจจุบันมีการใช้น้ำามันดีเซลเกรดพรีเมียมประมาณ  1.41 

ล้านลิตร/วัน  อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงติดลบ 

50,614 ล้านบาท 

กรอ.เคาะ 7 มาตรการขับเคลื่อน ศก.ใต้

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและ  รมว.

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ภาคใต้ ได้เห็นชอบ 7 มาตรการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้  ประกอบด้วย  เตรียมแผนรับมือผลไม้ 

ดันจังหวัดใต้เป็นฮับอาหารฮาลาล  ส่งเสริมส่งออกสมุนไพร  ช่วย

ลดต้นทุนขนส่งให้ผู้ค้าออนไลน์  หนุนจัดสตรีทฟู้ดที่กระบี่  ช่วย

พังงาสร้างคาแรกเตอร์ โปรโมตจังหวัด และดันเมืองปศุสัตว์ เมือง

ผลไม้ แก้ปัญหาด่านชายแดน

จัดประกวดออกแบบอัญมณี-เครื่องประดับ

นายสินิตย์  เลิศไกร  รมช.พาณิชย์  เปิดเผยว่า  กระทรวง

พาณิชย์ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง

ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดโครงการประกวด

ออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 (GIT’s World Jewelry Design 

Awards  2022) ภายใต้หัวข้อ  True Nature–Reveal  the Secret 

of  Nature  เพื่อเสริมแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง

ประดับของไทย และก้าวจากประเทศที่รับจ้างผลิต เป็นประเทศท่ี

มีแบรนด์เครื่องประดับท่ีได้รับการยอมรับระดับโลก  สามารถดาวน์ 

โหลดแบบฟอร์มการสมัครและส่งผลงานได้ที่  www.gitjwda.com 

ตั้งแต่วันนี้–27  พ.ค.2565  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-2634-4999 ต่อ 301–313

EA จ่ายปันผลปี 64 อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

พลังงานบริสุทธิ์  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี  2565  มี

มติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำาปี 

2564 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 ซึ่งจ่ายจากกำาไร

สะสมสำาหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน  รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น  1,119  ล้านบาท  คิดเป็นอัตรา  41.89%  ของกำาไรสุทธิ  ซึ่ง

ได้กำาหนดการจ่ายเงินปันผลประจำาปี  2564  ดังกล่าวในวันที่  20 

พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายการ

เติบโตไม่ต่ำากว่า  20%  โดยมาจากการเติบโตของธุรกิจ  EV ทั้งใน

ส่วนของแบตเตอรี่  รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และสถานีชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้า  ขณะที่ธุรกิจไบโอดีเซล-พลังงานทดแทน  วางเป้า

หมายรักษาการเติบโตต่อเนื่อง

เปิดประมูลศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ขบ.) 

เปิดเผยว่า  ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรมกับผู้สังเกตการณ์

จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์

สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำาเนินการคัดเลือกเอกชน 

(PPP)  ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน  พ.ศ.2562  สำาหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ

การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย พื้นที่ 335 ไร่ วงเงิน 2,864 

ล้านบาท  คาดว่าจะออกประกาศเชิญชวน  และขายเอกสารสำาหรับ

การคัดเลือกเอกชน (ครั้งที่ 2) ภายใน พ.ค.2565 และจะสามารถ

ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ ได้รับการคัดเลือกภายใน 

เม.ย.2566.

71,018.65

22/4/65

1,690.59
+0.04

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,303.95 4,973.80 330.16
 5,494.02 5,380.43 113.59
 34,749.89 35,678.05 -928.16
 25,470.78 24,986.37 484.41

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.43 34.16
ยูโร 35.98 37.01
ปอนดสเตอรลิง 42.90 44.28
เยน (100 เยน) 25.94 26.90
หยวนจีน 4.91 5.31
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,150 31,250
ทองรูปพรรณ 30,592 31,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

หลังเลิกงานมาน่ังเคลียร์งานอีกที ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆ ประชุมท่ีทำากัน

น้ัน เหมือนเป็นการทำาเผื่อไว้ก่อน จะได้รู้เท่าๆ กัน ซ่ึงจริงๆ แล้วในฐานะ

ผู้ถูกเชิญให้ร่วมประชุม สามารถถามถึงวาระ รายละเอียด รวมถึงผลลัพธ์

ท่ีต้องการ เพื่อพิจารณาว่าตัวเอง “จำาเป็น” ต้องเข้าประชุมน้ันจริงๆ ไหม 

แล้วจะพบว่าไม่ต่ำากว่า 30% ของประชุมท่ีนัดหมาย ไม่จำาเป็นต้องเข้า

ก็ได้...เอาเวลาไปเคลียร์งานจริงๆ ดีกว่า

2.ติดต่องานเป็นช่วงเวลา เพราะใน 

ประเทศฝรั่งเศสและไอร์แลนด์มีกฎหมาย 

“สิทธิในการหยุดเชื่อมต่อ” เพื่อคุ้มครองมนุษย์

งานจากการที่ต้องถูกเชื่อมต่อถึงตัวในเรื่องงาน

ตลอดเวลา และกำาลังถูกพิจารณาในอีกหลาย

ประเทศ ดูเหมือนกฎหมายนี้จะมีความสำาคัญ

ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ของโรค

ระบาด จึงทำาให้กลับมาตั้งคำาถามกับตัวเอง ไม่

ว่าจะในฐานะหัวหน้าหรือลูกน้อง การติดต่อ

เรื่องงานที่ควรพิจารณาเรื่องความเหมาะสม

ทางเวลา กลายเป็นอีกหัวข้อสำาคัญที่มนุษย์

งานยุคนี้ต้องหันมาใส่ใจจริงจังสักที เปลี่ยน

จากการส่งอีเมลดึกดื่นเพราะเป็นช่วงเวลาที่

สมองพรั่งพรู เป็นการพิมพ์ draft ไว้แล้วกดส่ง

ในเวลาเช้า หรือลิสต์เรื่องที่จะถามลูกน้องทิ้ง

ไว้แล้วค่อยส่งข้อความถามพรุ่งนี้ก็ไม่เสียหาย

3.จัดเวลาการตามงานลูกน้อง...และ  

อัปเดตงานหัวหน้า สืบเนื่องจากข้อก่อนหน้า 

วิถีการทำางานออนไลน์ท่ีลงตัวสามารถสร้างได้จากความร่วมมือของทุก

ฝ่าย ท้ังหัวหน้าและลูกน้อง การส่งข้อความตามงาน เป็นอีกหน่ึงปัญหา

ท่ีพานเอาชีวิตออนไลน์ในยุคน้ีเต็มไปด้วยความเครียด วิตก โดยเฉพาะ

ท่ีเกิดจากการส่งข้อความตามงานตลอดท้ังวัน ซ่ึงสามารถปรับจูนได้ด้วย

การจัดเวลาอัปเดตงาน ตามงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เป็นช่วง

เวลาประจำาของทุกวัน เช่น 09.00-11.00 น. ไม่ว่าจะเป็นการประชุม

หรือจะส่งข้อความเพื่อจะได้ให้ช่วงเวลาท่ีเหลือของวันสามารถทำางานได้

2565  (ตุลาคม  2564-มีนาคม 

2565)  ว่า  ได้ดำาเนินภารกิจเร่ง

ด่วนด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

และออกกฎหมายเพิ่มเติม  เพื่อ

ดูแลสิ่ งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยประชาชน  ล่าสุดออก

กฎหมายใหม่กว่า  30  ฉบับ 

บังคับใช้แล้ว  9  ฉบับ  และอยู่

ระหว่างรอประกาศบังคับใช้อีก

กว่า 20 ฉบับ

อาทิ  การเพิ่มโทษจำาคุก

ผู้ลักลอบทิ้งกากหรือแอบปล่อย

น้ำาเสียโดยไม่ทำาการบำาบัด  เพิ่ม

อายุความ จากปัจจุบันมีแค่โทษ                                       

ปรับไม่เกิน 200,000 บาท อายุ

ความ 1 ปี จะเพิ่มโทษจำาคุกไม่

เกิน  1  ปี  ปรับเท่าเดิมไม่เกิน                                     

200,000  บาท  และเพิ่มอายุ

ความไม่เกิน 5  ปี คาดว่าใช้เวลา

อีกระยะหนึ่ง  เพราะการเพิ่ม

โทษเป็นประเด็นอ่อนไหว  แต่

ปัจจุบันโรงงานไม่เกรงกลัวกฎ                                   

หมาย  คิดว่าจ่ายค่าปรับแล้ว

จบ  การเพิ่มโทษจะทำาให้ โรง 

งานปฏิบัติตามกฎหมายมาก

ขึ้น

นายวันชัยกล่าวว่า  นอก                                          

จากนี้ยังสั่งดำาเนินคดีกับโรง 

งานเข้มข้นขึ้น  โดยเฉพาะการ

ดำาเนินคดีครั้งแรกกับโรงงาน

“การพัฒนาเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น

เรื่อยๆ นั้น สามารถช่วยให้การ

สื่อสารบนโลกออนไลน์กลายเป็น

เรื่องง่าย ทั้งมีความสะดวกและ

รวดเร็ว ทำาให้ผู้คนสามารถเชื่อม

ต่อกับโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา 

จนไม่มีเส้นแบ่งในการพูดคุยเรื่อง

งานกับเรื่องส่วนตัว แม้ในวัน

หยุดหรือหลังเวลาเลิกงานก็ยัง

ถูกรบกวนจากข้อความทวงงาน              

หรือการพูดคุยเรื่องงาน รวมถึง

การส่งต่อ Fake News ซ่ึงส่ิงท่ีตาม

มาคือผลเสียตั้งแต่สุขภาพกายจน 

ถึงสุขภาพใจ”



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

ารวิจัยจำานวนมากแสดงให้เห็นว่าการกิน

ผักและผลไม้ และการออกกำาลังกายเป็น

ประจำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้ม

ข้นปานกลางถึงสูง สามารถปรับปรุงอารมณ์

ของคุณได้ด้วยการอักเสบที่ลดลงและการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นๆ 

แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่นิสัยการใช้

ชีวิตเหล่านี้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้ จากการศึกษาล่าสุดในวารสาร Journal of 

Happiness Studies นักวิจัยกล่าวว่า เมื่อดู

ข้อมูลในครัวเรือนประมาณ 40,000 ครัวเรือน

ในสหราชอาณาจักร นักวิจัยวิเคราะห์ความพึง

พอใจในชีวิตด้วยปัจจัยหลายประการ รวมถึง

กิจกรรมกีฬาและการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งมี

แนวโน้มที่จะรายงานความสุขโดยรวมมากขึ้น 

และนักวิจัยเชื่อมโยงกับความสามารถในการ

มองเห็นนิสัยด้านสุขภาพเหล่านี้ในระยะยาว

ดร.Adelina Gschwandtner หัวหน้านัก

วิจัย กล่าวว่า “การมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่ง

วัดได้จากการรับประทานผักและผลไม้ และ

ออกกำาลังกาย พบว่าเป็นวิถีชีวิตสู่ความสุข ดัง

นั้น การพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีจึงคุ้ม

ค่า เพราะสุดท้ายแล้ว คุณจะมีความสุขมากขึ้น” 

(ควรสังเกตว่าควรรับประทานผลไม้ 2 ส่วนและ

ผัก 3 ส่วนทุกวัน และควรออกกำาลังกายแบบ

แอโรบิกระดับความเข้มข้นปานกลาง 150 นาที 

หรือออกกำาลังกายแบบแอโรบิกแบบเข้มข้น 75 

นาทีทุกสัปดาห์ บวกกับการฝึกความแข็งแรงอีก 

2 วัน).

ก

‘Escapism’ คอลเลกชันรับลมร้อน

ย้อนยุคไปกับแบรนด์ PITCHANA

ส่งมอบอาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอาย ุ

นะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย 

เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการอาคารศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ภาย

ใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำาบลอู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมี รังสรรค์           

ตันเจริญ ผวจ.ชัยนาท  ศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นอภ.มโนรมย์ และ พิษณุพล ช่างประดับ 

นายก อบต.อู่ตะเภา ร่วมในพิธี ซึ่งในครั้งนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนอาคารศูนย์ส่งเสริมผู้

สูงอายุ 1 หลัง ผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของ

มนุษย์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งลดภาระการดูแลผู้สูง

อายุในพื้นที่ได้

สนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ 

มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำานวน 15,000,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แก่ พลเรือเอกสมประสงค์ 

นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมการยก

ระดับมาตรฐานกีฬาเรือใบไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับนักกีฬา ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ 

กรุงเทพฯ

รวมพลังบริจาคโลหิต

ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน นายกสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระรามเก้าฮอนด้าคาร์ส์ จำากัด และ

บริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำากัด เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง

ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา นักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ 9) โดย

ครั้งนี้ ได้เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นคลินิกหนึ่งในสิบสองคลินิกของโครงการ 

ที่โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ ฮอนด้า พระราม 9

เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ

มาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย  พร้อมด้วย ธรณินทร์  สิริพัฒ

โนดมสกุล ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมโรงแรมไทย ประกาศความร่วมมือจัดงาน

ฟู้ด แอนด์ ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 (Food & Hospitality Thailand 2022) งานแสดง

สินค้าด้านอาหาร ท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อสร้างศักยภาพพัฒนาความรู้ นำาเสนอแนวโน้ม

ธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรับการฟื้นตัวของธุรกิจและการเปิดประเทศ พร้อม

จัดกิจกรรม สัมมนาและการประชุมประจำาปีของสมาคม โดยมี สรรชาย นุ่มบุญนำา ผู้จัดการ

ทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมประกาศความพร้อมและความ

ร่วมมือ เมื่อเร็วๆ นี้

แชร์รูปไอศกรีมนมถั่วเหลืองซังซัง 

ซัมเมอร์นี้ ไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไป “ซังซัง” นมถั่วเหลืองคั้นสด ชวนมา

สดชื่นไปกับกิจกรรมสุดคูล เพียงทำาตามกติกาแสนง่าย แชร์รูปไอศกรีมที่ทำาจาก

นมถั่วเหลืองซังซัง โพสต์ลงโซเชียล พร้อมแคปชันอธิบายความอร่อยสุด cool 

ติด #SangSangsoymilk #ไอติมซังซัง และแคปรูปโพสต์มาลงในคอมเมนต์

ใต้ โพสต์กิจกรรม แล้วมาร่วมลุ้น “เครื่องทำาไอศกรีมผัดมินิ” 5 รางวัล (มูลค่า

รางวัลละ 399 บาท) ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.65 คัดเลือก

วันที่ 2 พ.ค.65 ณ บริษัทเเลคตาซอย สนง.ใหญ่ ประกาศผลวันที่ 6 พ.ค.65 

ทาง FB: SangSang Soymilk ยืนยันสิทธิ์ภายใน 11 พ.ค.65 สนใจสั่งซื้อซังซัง

ได้ที่ https://bit.ly/3rdW0jT หรือสั่งซื้อง่ายๆ ได้ทาง Line@SangSangSoymilk

 โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) เดินหน้าบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ

เพื่อสังคมรุ่นใหม่ผ่าน “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for 

Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 เปิดรับ

สมัครผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สนใจ

สมัครเข้าร่วม Acceleration Program ใน

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu 

Champions for Change) รุ่นที่ 11 ตั้งแต่วัน

นี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้ โดยคุณสมบัติของผู้

สมัครต้องเป็นกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลแล้ว มีรายได้จากผลประกอบ

การในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท มี

ความต้องการการสนับสนุน และ/หรือการ

ระดมทุน มูลค่า 1-5 ล้านบาท (ไม่จำากัดรูป

แบบว่าเป็นการระดมทุนในรูปแบบหุ้นหริอเงินกู้)  เป็นกิจการที่มีสัญชาติไทย และมีผลการ

ดำาเนินงานส่งผลประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นระยะยาวในการขยายการดำาเนินงานของกิจการด้วย

ความยั่งยืนทางการเงิน (Innovation, Impact, Sustainability and Scalability) ผู้สนใจ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

บรถกลับบ้าน ต้องใช้ทางด่วนเป็นกิจวัตร เพราะช่วงหน้าแล้งนี้ 

ถนนหลายสาย “ด้านล่าง” มักจะมีการทุบๆ รื้อๆ แล้วผลกระทบก็

คือ พื้นที่ถนนหายไป ตามด้วยอาการข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนานั่น

คือ รถติดตอน 5 ทุ่มเที่ยงคืน 

ช่วงนี้ที่เห็นชินตาบนทางด่วนคือ ป้ายโฆษณาที่ระบุว่า ...โออาร์= 

โอกาส 

การให้..โอกาส!!

มนุษย์ป้าก็ให้สงสัยเหลือเกินว่า โอกาสที่ว่านั้นคืออะไร จับ

ต้องได้มากน้อยแค่ไหน เพราะตระหนักรู้ว่า คนเรานั้นอาจจะไม่เท่า

เทียมกันเรื่องสถานะทางสังคม สถานภาพของครอบครัว แม้กระทั่ง

ฐานะทางเศรษฐกิจ แต่ถ้ามี “โอกาส” ที่เท่าเทียมสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ล่ะก็ ถือเป็นพลังส่งเสริมให้สามารถขับเคลื่อนชีวิตสู่เป้าหมายได้อย่าง

แน่นอน ไม่มากก็น้อย

ตงิดๆ อยู่พอสมควรด้วยความสงสัย ..พอวันน้ีมาเจอข่าวเล็กๆ 

ข่าวหน่ึงท่ีระบุว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึก

ฤทธ์ิ 80ฯ รับมอบเงิน จำานวน 15 ล้านบาท จากนางสาวจิราพร ขาว

สวัสด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) หรือโออาร์ เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมท้ังการจัด

กิจกรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธ์ิ ..ก็ถึงบางอ้อค่ะ 

เพราะการสนับสนุนสถาบันคึกฤทธิ์ครั้งนี้ นอกจากช่วยรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยให้อยู่คู่สังคมไทย

แล้ว ยังเป็นหนทางหนึ่งในการ “เติมเต็มโอกาส” ให้กับเยาวชน

จากชุมชนบริเวณโดยรอบ เช่น ชุมชนทุ่งมหาเมฆ ชุมชนสวนพลู 

ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ฝึกฝน โดยไม่มีค่าใช้

จ่าย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

และช่วยให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขอนามัยที่ดีอีก

ด้วย 

อย่างนี้นั่นเอง ที่เป็นการให้ โอกาสกับเด็กและเยาวชน ได้

ฝึกฝนเรียนรู้ในสิ่งที่น่าสนใจ เพราะลำาพังให้เด็กๆ ในชุมชนต่างๆ 

ซึ่งพ่อแม่หาเช้ากินค่ำา เดินเข้ามาเรียนโขน เรียนนาฏศิลป์ โดย

พวกเขาต้องควักเนื้อตัวเองนั้น คงเป็นเรื่องไม่ง่าย 

แต่การให้ โอกาสแบบนี้ของโออาร์ถือว่าได้สองเด้งเลย 

เพราะเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พ่อแม่ก็ทำามาหากิน

สบายใจ ไม่ต้องคอยกังวลว่า ลูกๆ ของตัวเองจะเดินไปในทางที่ผิด

ค่ะ..สาธุ!!.

“ป้าเอง” 

ขั

ลงใหลไปในห้วงภวังค์ของ “Escapism”              

คอลเลกชัน Spring/Summer 2022 ใหม่ล่าสุดจาก

แบรนด์ PITCHANA แฟชั่นซีรีส์ที่เปี่ยมไปด้วยแรง

บันดาลใจอันย้อนให้ระลึกถึงยุค 70 โดยครีเอทีฟไดเร็กเตอร์                                                                 

เจนิส-พีชนา เอกชัย ได้วาดจินตนาการใหม่ผ่านความ

ประทับใจจากงานเขียนชื่อดัง “Me Decade” ของ 

Tom Wolfe ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กเจเนอเรชันใหม่

ในอเมริกายุค 70 โดยคอลเลกชันนี้โดดเด่นด้วย

ลวดลายที่ซ้อนทับกันอย่างลานตา จากลายปรินต์

ของผ้าที่ดูแล้วลึกลับไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่า

ค้นหา ลวดลายที่ชวนให้ดูแล้วเหมือนต้อง

คาถา แสดงออกมาชัดเจนเหมือนดีเอ็นเอ

ของแบรนด์ที่ทั้งดูมั่นใจและเซ็กซี่ ซึ่งแน่นอนว่าทุกลุคส์ออกแบบ

ให้เผยสรีระส่วนเว้าส่วนโค้งให้ยิ่งน่ามอง โดยผสานเทคนิคการ

ตัดเย็บชั้นสูงที่ประณีต

ถ้าพูดถึงผู้หญิงในอุดมคติตัวแทนของสาวๆ ในคอลเลกชัน

นี้ นอกจากจะสะกดทุกสายตา

ในทันทีที่ได้มองแล้ว ยังเห็น

ได้ถึงความหรูหรา และ

ความมั่นใจอันเปี่ยมล้น 

จากลวดลายแอปสแตรก                  

หมุนเวียนวนเสมือนมี

การเคลื่อนไหวตลอด

เวลา ส่งให้ทั้งลุคส์ดู

สวยงามและหรูหรา

มาในเฉดสีอันเย้ายวน 

อาทิ แดง เขียว เหลือง 

และม่วง พิมพ์ลงบน

ผ้าซิลค์บางเบา ผ้า

ชีฟอง ผ้าตาข่ายและผ้า

ห

ผลไม้-ผัก-การออกกำาลังกาย

ตัวช่วยเสริมสร้างความสุขชีวิต

สแปนเด็กซ์ ผสานกับเทคนิคคัตเอาต์อันเป็น

ซิกเนเจอร์ซิลลูเอทของ PITCHANA ทำาให้   

คอลเลกชันนี้ทั้งดูโดดเด่นและชวนฝันไปใน

คราวเดียวกัน ทั้งยังเหมาะกับทุกโอกาส

ไม่ว่าจะโหมดวันหยุดที่น่าตื่นเต้น 

ท้าสายลม หาดทรายแล้วก็แสงแดดของทะเลแบบเต็ม

พิกัด หรือจะเป็นโหมดทำางาน กับชุดใส่ไปออฟฟิศที่ดู

ทะมัดทะแมงและดูภูมิฐาน กับเดรสเชิ้ตคลุมเข่าที่พอดีตัว

ส่งให้ดูดีทันทีที่สวมใส่ เพิ่มสีสันวันทำางานให้สดชื่นขึ้นมา

ทันตา สำาหรับลุคส์วันหยุดที่ดูคูลขั้นสุดกับชุดเพลย์สูทคอ

เต่าที่สามารถนำาไปแมตช์กับท่อนล่างแบบที่คุณชอบ หรือ

จะเป็นชุดเดรสคอเต่าแขน

ยาว และชุดจั๊มสูทแนบ

เนื้อ นอกจากนี้ยังมีชุด

เดรสดีเทลซิกเนเจอร์คัต

เอาต์แบบ PITCHANA ที่

ไม่ว่าจะใส่ไปปาร์ตี้หรือ

ดินเนอร์ก็รับรองว่าโดด

เด่นกว่าใคร นอกจากนี้

ยังสามารถคอมพลีตลุคส์

ด้วยถุงมือยาวลายเดียวกัน

ให้ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

อีกด้วย.
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8 ท่องเที่ยว

ความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมหวัง ขา 

กลับเข้าตัวเมืองเราแวะ วัดป่าธรรมอุทยาน สงบร่มรื่นด้วยแมกไม้ 

ไหว้พระขอพร และสักการะพระแม่กวนอิมองค์ใหญ่

เมื่อรับสิริมงคลจากงานบุญอีสานแล้ว ยังสามารถพาเพื่อนเดิน

ทางท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆ จะเที่ยวบางแสน 2 และหาดจอมทอง 

ทะเลน้ำาจืดเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ เล่นน้ำา สนุกกับกิจกรรมทางน้ำาดับ

ร้อนจะทำาให้รักขอนแก่นมากขึ้น หรือจะหลบร้อนนั่งชิลในคาเฟ่ ร้าน

อาหาร โรงแรมเก๋ๆ ได้ประสบการณ์ใหม่ของการจิบกาแฟ 

มาขอนแก่นทั้งทีก็ต้องมาแหล่งเรียนรู้อย่างอุทยานแห่งชาติ

ภูเวียง และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ได้ทั้งความรู้และเพลิดเพลินไป

พร้อมกัน ซากดึกดำาบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทย พบที่ อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแก่น ในปี 2519 ล่าสุด สาวๆ ผู้เข้าประกวดเวทีมิสแกรนด์

ไทยแลนด์มาเช็กอิน ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักยิ่งขึ้น

ใครอยู่ต่อแนะนำาไป 2 อำาเภอเล็กๆ ภูผาม่านและสีชมพู ไม่

ไกลจากตัวเมืองมากนัก แต่มีธรรมชาติน่าหลงใหล ชวนขึ้นจุดชมวิว

ภูผาม่านที่สวยงาม ณ หนองสมอ จากนั้นไปนั่งเรือสัมผัสธรรมชาติ

แบบใกล้ชิด เที่ยวสวนสนดงลาน มีที่พักแบบมินิมอลให้พักผ่อนเสพ

บรรยากาศสงบงาม

แล้วข้ามมา อ.สีชมพู ไหว้พระวัดถ้ำาแสงธรรมบนเนินเขาหิน 

ปูน แล้วไปเล่นซัพบอร์ดที่อ่างเก็บน้ำาห้วยสายหนังช่วงพระอาทิตย์

ตก บรรยากาศดี พายเรือเล่น ตลอดเดือนเมษา.นี้ ไม่ควรพลาด เดิน

ทางมาเที่ยวขอนแก่น เต็มไปด้วยความประทับใจแน่นอน. 

พบกับ “KENNY G” งาน “เทศกาลดนตรีแจ๊ส ที่

หัวหิน”

“หนีกรุง คอนเน็ค” ร่วม

กับ ททท. และบริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด จัดเทศกาล

ดนตรี “International Jazz & Blues 

Festival 2022: Wonderful Night 

Kenny G” ดึง “KENNY G” ศิลปิน

แจ๊สระดับโลกร่วมสร้างสีสัน ปลุก

กระแสการท่องเที่ยวไทยขานรับ

นโยบายรัฐบาลเปิดประเทศ พร้อม

นำาทัพศิลปินแจ๊สและบลูส์ระดับตำานานของไทยเข้าร่วมงาน

อย่างคับคั่ง ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ ทรู อารี

น่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ต

เมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 หรือ https://bit.ly/KENNYGTH บัตร

ราคา 2,000 บาท, 3,500 บาท และ 5,000 บาท พิเศษสุด ผู้ซื้อ

บัตรจะได้รับส่วนลดพิเศษจากโรงแรมและที่พักชั้นนำาของหัวหินที่

เข้าร่วมโครงการ สอบถามได้ที่ Facebook: Neekrung to go, Line: 

@neekrungtogo หรือ Call Center: 08-4714-0000

Thailand Golf & Dive Expo...2022

“Thailand Golf & Dive Expo plus Traveler & Outdoor 

Expo 2022” ซึ่งเป็นการรวมงานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์การ

ท่องเที่ยวทั้งด้านกีฬากอล์ฟ การดำาน้ำา แพ็กเกจท่องเที่ยว รวม

ไปถึงการท่องเที่ยวกลางแจ้ง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THAILAND 

PREMIUM TRAVEL FAIR” (ไทยแลนด์พรีเมียมทราเวลแฟร์) 

ภายในงานได้รวบรวมผู้

ประกอบกว่า 500 รายมาร่วม

ออกบูธ พร้อมนำาเสนอแพ็ก

เกจท่องเที่ยว Voucher ที่พัก

และโรงแรม อุปกรณ์เดินป่า 

แคมปิ้ง แพ็กเกจกรีนฟี ที่พัก

ในสนามกอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟ 

ทริปดำาน้ำา อุปกรณ์ดำาน้ำา โรงเรียนสอนดำา

น้ำา อุปกรณ์ถ่ายภาพ พร้อมส่วนลดกว่า 80% 

และพิเศษไปกว่านั้นยังได้ร่วมกับ Lazada จัด

แคมเปญ “Lazada 5.5 x GOLF • DIVE • 

TRAVELER • OUTDOOR EXPO” ให้ผู้ที่

สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่าน Lazada ใน

ระหว่างวันงานได้ตลอด 24 ชม. พร้อมรับ

ส่วนลดต่อที่ 2 อีกกว่า 1,000 บาทอีกด้วย 

โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 

2565 ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค บางนา สามารถ

ติดตามดูรายละเอียดได้ดังนี้ กิจกรรมดำาน้ำา ทาง Facebook: 

Thailand Dive 

Expo (TDEX) 

หรือ http://www.

thailanddiveexpo.

com/ กิจกรรม

กีฬากอล์ฟ ทาง 

Facebook: Thailand 

อนแก่นเป็นจังหวัดใหญ่ของดินแดนอีสาน เป็นเมืองท่อง

เที่ยวพร้อมพรั่งด้วยความสะดวกสบายทั้งที่พัก การเดินทาง 

และสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ตลอดทั้งเดือนเมษายน

นี้อยู่ในช่วงงานบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ก่อนจะถึงบุญเดือน

หก บุญบั้งไฟ จากประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ชาวอีสานชวนคน

กรุงออกเดินทางมาทำาบุญไหว้พระ ขอพรพระมหาธาตุแก่นนคร วัด

หนองแวง ตั้งอยู่ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น สัมผัสวิถีชุมชนที่ผูกพันกับ

พระพุทธศาสนาลึกซึ้ง สอดรับกับแคมเปญ ททท. “เที่ยวเมืองไทย 

Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ภายใต้แนวคิด “ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจกว่าที่

เคย” โดยไม่ลืมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเดิมด้วย

การท่องเที่ยววิถีใหม่

วันเดย์ทริป เส้นทางสายบุญนี้เราขับรถเที่ยวใกล้ๆ ใน

ขอนแก่น เริ่มต้นเสริมพลังบวกที่ ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองจะมาไหว้

เป็นประจำา มีขั้นตอนการไหว้ให้ถูกวิธีพาชีวิตรุ่งเรือง ทั้งงาน โชค 

และความรัก ตัวศาลหลักเมืองก็สวย การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์ผสานศิลปะพื้นถิ่นอีสาน เป็นอาคารโถงจัตุรมุขกว้างขวาง

จากนั้นไป พระมหาธาตุแก่นนคร ในวัดหนองแวง พระ

อารามหลวง วัดนี้เก่าแก่กว่า 200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึง

แก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้น ฐานสี่เหลี่ยม

กว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำาลองแบบจากพระธาตุ

ขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดดเด่นด้วยศิลปะสมัยทวารวดีผสมศิลปะ

อินโดจีน

องค์พระธาตุสูงเด่นตระหง่าน 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 

องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม มีกำาแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ นักท่อง

เที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ทุกชั้น โดยชั้นบนสุดประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ บนยอดเจดีย์มองเห็นวิวของบึงแก่นนครและเมือง

ขอนแก่น 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหาธาตุแก่นนครเป็นสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่รวมทั้งใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธา เดิน

ทางมากราบไหว้บูชาโดยตลอด ในวันสำาคัญทางศาสนา ช่วงงานบุญ

เดือน 5 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย คนมาทำาบุญ นำาดอกไม้ธูป

เทียนมาถวาย สักการะขอพรกันไม่ขาดสาย นอกจากนี้จะได้ชื่นชม

งานศิลปกรรมสวยๆ ของวัด 

สายบุญไปต่อที่ วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่ที่ ต.พระลับ อ.เมือง

ขอนแก่น อีกวัดสวยงามอลังการ มีมหาเจดีย์รัตนะ หรือมหาเจดีย์

ศรีไตรโลกธาตุ ตั้งอยู่กลางบึงน้ำา ความโดดเด่นของมหาเจดีย์อยู่ที่

การก่อสร้างผสมผสานระหว่างองค์เจดีย์สามโลก ได้แก่ เจดีย์จุฬา

มณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นครเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตน

เจดีย์ศรีไตรโลกธาตุบนโลกมนุษย์ มาจากความเชื่อว่าบริเวณนี้

เชื่อมต่อระหว่าง 3 โลก ทั้งสวรรค์ มนุษย์ และเมืองบาดาล ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธนีลวรรโณศิโลทรัพยุดม หรือ “หลวงปู่ดำา”            

สุดวิจิตร

บันได 4 ด้านของมหาเจดีย์ตกแต่งด้วยลวดลายของสัตว์ทั้ง 

4 ตระกูล ที่เรียกว่า บันไดธาตุสี่ พร้อมผู้ดูแลครบทั้ง 4 ทิศ ท้าวเวส

สุวรรณ เป็นหนึ่งในผู้ดูแล ส่วนองค์พระเจดีย์เป็นโถงโล่ง ทรงระฆัง

คว่ำา ออกแบบผสานศิลปะทั้งไทย ทิเบต จีน และฝรั่ง

นอกจากนี้ เราเดินทางไป อ.น้ำาพอง มีสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ

อีกแห่งคือ พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้าน

ขาม ต.บ้านขาม เดิมชื่อ “พระธาตุบ้านขาม” เป็นปูชนียสถานคู่

บ้านคู่เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพ

บูชาของคนขอนแก่นและจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงประเทศเพื่อน

บ้าน เรียกได้ว่า ถ้าไม่ได้มาเหมือนมาไม่ถึง ที่สำาคัญยังอยู่ในตรา

สัญลักษณ์ประจำาจังหวัดและคำาขวัญประจำาจังหวัดด้วย บ่งบอก

ข

Golf Expo หรือ www.

thailandgolfexpo.com 

กิจกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

Traveler & Outdoor ทาง 

Facebook: Traveler & 

Outdoor Expo หรือ www.

traveloutdoorexpo.com

AROKAYA Wellness 

Sala ณ เพ ลา เพลิน

AROKAYA 

Wellness Sala (อโรคยา เวลเนส ศาลา) เพ ลา เพลิน 

จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงาน

บุรีรัมย์ เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดทริปย้อนตำานา

นอโรคยศาล รับใบจ่ายยาธรรมชาติ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว

เส้นทางสมุนไพร และกัญชา-กัญชง ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 

09.00-18.00 น. สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ

และผลิตภัณฑ์ AKAYA ทาง https://www.arokayawellness.

com/ หรือ LINE Official Account: @arokaya.wellness.

คุณค่าและความสำาคัญได้อย่างดี

องค์พระธาตุลักษณะเป็นเจดีย์ยอดฉัตรทองคำาสูง 19 เมตร 

ประกอบด้วยฐานบัวคว่ำาสองชั้น โค้งขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ต่อด้วยเรือน

ธาตุและยอดธาตุ ย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นเป็นส่วนปลียอดและ

ฉัตร ปัจจุบันพระธาตุขามแก่นได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรและ

ไหว้พระมหาธาตุแก่นนคร-ขอนแก่น

ชมวัดสวยศักดิ์สิทธิ์คู่สายบุญ

ปรับปรุงทัศนียภาพจนมีความสวยงาม

สำาหรับ งานนมัสการพระธาตุขามแก่น จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

ในวันเพ็ญเดือนหก (วันขึ้น 15 ค่ำาเดือน 6) เป็นงานเฉลิมฉลองพระ

ธาตุเพื่อให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง มีการแสดง

ศิลปะพื้นบ้าน ใครมาสักการะพระธาตุขามแก่น ตามความเชื่อจะนำา

ไหว้พระมหาธาตุแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ขอนแก่น ไหว้ขอพรศาลหลักเมือง

สักการะขอพรพระธาตุขามแก่น ศูนย์รวมใจคนอีสาน พระพุทธนีลวรรโณศิโลทรัพยุดม หรือ “หลวงปู่ดำา” วัดทุ่งเศรษฐี

ปิดทองพระธาตุขามแก่นในงานบุญเดือน 5ภายในชั้น 1 ของพระมหาธาตุแก่นนคร ประติมากรรมพระแม่กวนอิมที่วัดป่าธรรมอุทยาน
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9กีฬา

‘ลักษิกา-พัชรินทร์’ ลิ่วตัดเชือกที่เชียงราย

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

483,900 บาท และ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 483,900 

บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 เม.ย. เป็นรอบก่อน

รองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว คู่แรก “ลัก” ลักษิกา คำาขำา วัย 28 

ปี แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่สอง มือ 662 ของโลก อดีตมือ 66 ของ

โลก ชนะ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ดาวรุ่งวัย 17 ปี ได้ 2 เซตรวด 

6-2, 6-3 ลักษิกาผ่านเข้ารอบรองพบกับมิชิกะ โอเซกิ จากญี่ปุ่น ที่

ชนะเกา ซินหยู จากจีน 6-3, 7-6 (8) ด้านสาวไทยอีกคู่ “อีฟ” พัช

รินทร์ ชีพชาญเดช วัย 27 ปี มือ 1047 ของโลก ชนะ “นุ่น” กมล

วรรณ บัวแย้ม วัย 26 ปี มือ 1,484 ของโลก 2-0 เซต 6-3 และ 6-2 

ส่งให้พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรอง พบทาเลีย กิ๊บสัน จากออสเตรเลีย 

ที่หวดชนะลี เป่ยฉี มือวาง 8 จากไต้หวัน 7-6 (7) และ 6-2 ขณะ

ที่ประเภทชายเดี่ยว “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ วัย 21 ปี มือ 1,150 ของ

โลก แพ้ โอมาร์ เจสิกา มือวางอันดับ 8 จากออสเตรเลีย 0-2 เซต 

3-6, 6-7 (3-7) ในขณะที่โอมาร์ เจสิกา ผ่านเข้ารอบรองพบกับยูตะ                                                                                      

ชิมิซุ มือวางอันดับ 6 จากญี่ปุ่น ที่เอาชนะเรียวตะ ทานุมะ 6-1 และ 

6-3 ส่วนชายเดี่ยวคู่อื่นๆ อาจีต ไร (นิวซีแลนด์) ชนะคอนสแตนติน                                                                                     

คราฟชุก (มือวางอันดับ 7-รัสเซีย) 1-0 Ret. (เจ็บน่องซ้าย), เดย์เน เคล

ลีย์ (มือวางอันดับ 5-ออสเตรเลีย) ชนะรูบิน สเตแธม (นิวซีแลนด์) 

6-3, 3-6 และ 7-6 (2)  

‘มาดามแป้ง’ ร่วมงาน ‘แคลอรีเครดิตชาลเลนจ์ ’

กรุงเทพฯ • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่าย                                                                                 

ความร่วมมือภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โครงการแพลต 

ฟอร์มเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำาลังกายและการ

เล่นกีฬาของประชาชน “แคลอรี เครดิต ชาลเลนจ์ ” พร้อมด้วย

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันศุกร์

ที่ 22 เมษายน 2565 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก โดยมี

การเปิดตัว “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมฟุตบอล

ทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มารับบทบาทเป็น 

Influencer (อินฟลูเอนเซอร์) ผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลในการขับ

เคลื่อน Application CCC (แอปพลิเคชันซีซีซี) อย่างเป็นทางการ 

ในการประชุมภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลสถิติ

การออกกำาลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน แคลอรี เครดิต 

ชาลเลนจ์ นอกจากนั้นในงานยังมีการแสดงโชว์ของนักกีฬาเพาะ

กาย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมประเทศไทย” ดำาเนินรายการเสวนาโดย 

ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ และ รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา โดยวันที่ 22 

เมษายน วิทยากรรับเชิญที่จะมาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“พลิกโฉมตัวเอง พลิกโฉมประเทศไทย” เช่น พล.ต.อ.เดชณรงค์ 

สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและ

อุตสาหกรรมกีฬา, “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา เป็นต้น

4 โปรไทยตอบรับเล่น ‘ไทยแลนด์ มิกซ์’ สนาม 3

กรุงเทพฯ • การแข่งขันผสมชาย-หญิง ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ 

บาย ทรัสต์กอล์ฟ สนามที่ 3 มีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ ระหว่างวันที่ 

28 เม.ย.-1 พ.ค. ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามระยอง 

กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ จ.ระยอง ล่าสุดได้รับการยืนยันจาก 4 นัก

กอล์ฟคนดังเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย “โปรดราก้อน” อติรุจ 

วินัยเจริญชัย สวิงจาก ชลบุรี เจ้าของ 2 แชมป์จากศึก ออล ไทย

แลนด์กอล์ฟ ทัวร์ 2022 (สิงห์ อีสาน โอเพ่น ที่ จ.ขอนแก่น และ

สิงห์ ออล ไทยแลนด์ เมมโมเรี่ยล ที่ จ.จันทบุรี) รวมถึง “โปรบูม” 

อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ เจ้าของผลงาน 3 แชมป์ในเอเชียนดีเวลอป

เมนต์ทัวร์ (เอดีที ทัวร์) และยังคว้าอันดับ 3 ร่วมในการแข่งขัน เอ

เชียน ทัวร์ รายการ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ไทยแลนด์ เมื่อเดือน 

มี.ค.ปีนี้ที่สนามแบล็คเมาน์เท่น กอล์ฟ คลับ หัวหิน นอกจากนี้ยังมี

สองสวิงสาวอย่าง “โปรมายด์” กานต์พนิตนันท์ เมืองคำาสกุล อดีต

ผู้เล่นสาวจากแอลพีจีเอ ทัวร์ และ “โปรเบสต์” ปรินดา โพธิ์กัณฑ์ 

สวิงสาวจากขอนแก่น อดีตมือ 1 ศึก ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ เมื่อ

ปี 2017 ต่างตอบรับร่วมเล่นในสนามนี้ด้วยเช่นกัน โดยโปรดรา

ก้อน วัย 21 ปี กล่าวว่า “เคยลงแข่งขันในไทยแลนด์ มิกซ์ มาแล้ว 

3 ครั้ง ดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นในการแข่งขันนี้อีกครั้ง และรู้สึก

คุ้นเคยกับการแข่งขันร่วมกับโปรผู้หญิง ก็ตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะตี

อันเดอร์สนามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้”.

กรุงเทพฯ • “ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา” จัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม

ประจำาปี 2564 “เมสซี่เจ-โปรเหมียว” ครองรางวัลนักกีฬา

อาชีพชายและหญิงยอดเยี่ยม นักเตะ “ทัพช้างศึก” คว้า

ชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยม ส่วน “น้องเทนนิส-เจ้าสด” ผงาดคว้า

นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงและชาย ด้าน “บาส-ปอป้อ” แรงเกิน

ห้ามใจ เบิ้ลรางวัลใหญ่ เช่นเดียวกับ “โค้ชเช” ที่ ได้รางวัลโค้ช

ยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จัดงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” 

ประจำาปี 2564 ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น

ประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) รองประธาน

สหพันธ์แบดมินตันโลก (บีดับเบิลยูเอฟ) และนายกสมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานจัดงาน, ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นาย

สมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล และ

นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมฯ พร้อมเหล่าคนในวงการ

กีฬาร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง

สำาหรับงานประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” 

กลับมาจัดอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปเป็นเวลา 2 ปี ภายใต้

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งปีนี้มีการมอบรางวัลทรง

คุณค่าในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล โดยไฮไลต์เริ่มจาก

รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม ปรากฏว่า “เจ้าสด” ร้อย

ตรีฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี นักมวยสากล รุ่น 57 กก.ชาย ที่รับใช้ทีม

ชาติไทยมายาวนานถึง 16 ปี ทำาผลงานเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย 

โอลิมปิกเกมส์ 2020 และคว้าเหรียญเงิน ชิงแชมป์โลก 2021 

คว้ารางวัลนี้ ไปครอง ขณะที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอด

เยี่ยม ได้แก่ “น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์

พัฒนกิจ เจ้าของเหรียญทอง เทควันโด รุ่น 49 กก.หญิง เหรียญ

ประวัติศาสตร์ในโอลิมปิกเกมส์ 2020 ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัล

ใหญ่เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันของจอมเตะสาวหมายเลข 1 ของโลก

อีกด้วย

ส่วนรางวัลอื่นๆ มีดังนี้ รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยม 

ได้แก่ “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ (ฟุตบอล), รางวัลนักกีฬา

อาชีพหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ “โปรเหมียว” ปภังกร ธวัชธนกิจ 

(กอล์ฟ), นักมวยไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ เฟอรารี่ แฟร์เท็กซ์, 

นักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม ได้แก่ เพชรศิลา ว.อุรชา, 7 ผู้

ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์

รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม ได้แก่ เทศนา 

‘เจ’ยอดนักกีฬาอาชีพ‘สด-เทนนิส’สมัครเล่น

ลอสแองเจลิส • เมมฟิส กริซซ์ลีส์ ที่โดนนำาห่าง 26 แต้ม พลิก

แซงชนะเจ้าบ้าน มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 104-95 ขยับนำาซีรีส์

รอบแรก 2-1 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 22 

เม.ย.ที่ผ่านมา

ตอนที่จบควอร์เตอร์ที่สองกริซซ์ลีส์ตามหลัง 26 คะแนน 

และตอนเหลือ 3 นาที 10 วินาทีสุดท้ายยังตามหลัง 25 คะแนน 

แต่เกมในควอร์เตอร์สุดท้ายที่มินนิโซตา พวกเขาทำาสกอร์เหนือกว่า

ทิมเบอร์วูล์ฟส์ถึง 37-12 เทียบเท่าการคัมแบ็กในควอร์เตอร์ที่สี่ 

เยี่ยมยอดที่สุดอันดับสี่ตลอดกาลในประวัติศาสตร์เอ็นบีเอเพลย์ออฟ

“มันเป็นชัยชนะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เนื่องจากใน

เกมนั้นพวกเราตกเป็นฝ่ายตามหลังเยอะมาก” เดสมอนด์ เบน ผู้

เล่นของกรีซซ์ลีส์ กล่าว โดยเกมนี้เขาทำาไป 26 คะแนนมากที่สุด

ของทีม

แต่เบนเตือนว่ามีงานอีกหลายอย่างที่ต้องทำาสำาหรับซีรีส์รอบ

แรกของเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเล่นกันในรูปแบบดีที่สุดในเจ็ด

เกม “พวกเราต้องตั้งสติไว้ นี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเอง”

อีกเกมที่น่าสนใจ โกลเดนสเตท วอร์ริเออร์ส ขยับเข้าใกล้

ชัยชนะในซีรีส์รอบแรกหลังออกนำาห่าง 3-0 โดยในเกมล่าสุดพวก

เขาบุกไปชนะนักเก็ตส์ถึงเดนเวอร์ 118-113

เกมที่ซอลต์เลกซิตี ดัลลัส มาเวอริกส์ ต้านทานความกดดัน

จากเจ้าบ้าน ยูทาห์ แจ๊ซซ์ ในช่วงท้ายเกมก่อนเอาชนะไปในที่สุด 

126-118 ส่งผลให้มาเวอริกส์ขึ้นนำาซีรีส์ 2-1

เกมที่สร้างความประหลาดใจที่สุดในค่ำาคืนเป็นเกมที่กริซซ์ลีส์

บุกไปชนะที่มินนิโซตา โดยแบรนดอน คลาร์ก ทำา 12 คะแนนจาก

ทั้งหมด 20 แต้มของเขาในควอร์เตอร์สุดท้ายให้กับเมมฟิส

จา โมแรนต์ ที่แม้จะชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไปเพียง 5 ลูกจากความ

พยายามทั้งหมด 18 ครั้ง แต่สุดท้ายจบเกมด้วยสถิติ “ทริปเปิล-

ดับเบิล” 16 คะแนน, 10 รีบาวด์ และ 10 แอสซิสต์ให้กับเมมฟิส 

ซึ่งช่วงหนึ่งในควอร์เตอร์สี่ทำาแต้มดีกว่าทิมเบอร์วูล์ฟส์ถึง 21-0 รัน

“ทุกๆ คนต่างยังอยู่ในเกม ทุกคนยังสามารถเล่นได้ตามเกม

แพลนตลอดทั้งเกม นั่นเป็นเหตุผลที่สำาคัญ”  เบนกล่าว

ดิแองเจโล รัสเซลล์  ทำาแต้มไป 22 คะแนน มากที่สุดของ

มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ แต่ควอร์เตอร์สุดท้ายทำาคะแนนไม่ได้เลย 

มีโอกาสส่องสามคร้ัง แต่พลาดท้ังหมด ขณะท่ีคาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส 

เจอปัญหาการฟาวล์บวกกับการเล่นดุดันของเกมรับของกริซซ์ลีส์ 

ทำาให้เกมนี้เขาจบเกมได้ไปเพียง 8 คะแนนเท่านั้น.

ทิมเบอร์วูล์ฟส์นำา26แต้มแต่พังคาบ้าน

พลิกล็อก • จา โมแรนต์ (เบอร์ 12) ผู้เล่นของเมมฟิส กริซซ์ลีส์ 

พยายามส่งบอลเข้าหาห่วงโดย คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส ผู้เล่นของ 

มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ พยายามป้องกัน ในเกมเอ็นบีเอเพลย์ออฟ 

ซีรีส์รอบแรกของสายตะวันตก ที่ทาร์เก็ต เซ็นเตอร์ ในมินนิโซตา ซึ่ง

กริซซ์ลีส์บุกมาชนะ 104-95 ขึ้นนำาซีรีส์ดีที่สุดในเจ็ดเกม 2-1.

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2565 ที่ห้องประชุม 222 โซนอี สนามราช 

มังคลากีฬาสถาน นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุด

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31” ที่ประเทศเวียดนาม รอบที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่าง

ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินโอกาสและความหวังในการคว้า

เหรียญรางวัล โดยมีนายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพ

กีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทน 7 สมาคมกีฬา 

“บิ๊กต้อม” นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำา

ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้เปิดเผยว่า ในเรื่องมาตรการโควิด-19 เจ้าภาพ

แจ้งว่าทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT PCR ในระยะ

เวลา 72 ชม. หรือ ATK ไม่เกิน 24 ชม.ก่อนเดินทาง จากสถานพยาบาลที่

รัฐบาลไทยรับรอง พร้อมกับต้องติดตั้งแอปพลิเคชันกระทรวงสาธารณสุข

ของเวียดนาม และอัปโหลดข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยช่วงระหว่าง

แข่งขันหากถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 นักกีฬาจะถูกตัดสิทธิ์ในการ

แข่งขัน และถูกแยกไปอยู่ที่ “โฮสพิเทล” หรือโรงพยาบาลที่เจ้าภาพกำาหนด

ทันที โดยผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

“ต้องยอมรับว่าการเดินทางไปแข่งขันรอบนี้ต้องระมัดระวังเรื่อง

โควิด-19 เป็นอย่างมาก โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีโอกาสติดเชื้อได้

ง่าย จากการที่อาจจะใกล้ชิดกันกับนักกีฬาชาติอื่นๆ ระหว่างรับประทาน

อาหารในโรงแรม หรือนั่งรถบัสนักกีฬาร่วมกัน ซึ่งจุดนี้เราได้มีการ

ประสานกับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจล

แอลกอฮอล์ รวมถึงชุดตรวจ ATK ไปเอง ซึ่งผมเองก็ยอมรับว่ายังมีความ

กังวลกับเรื่องมาตรฐานชุดตรวจของทางเจ้าภาพ ในกรณีที่หากตรวจกับ

ทางเจ้าภาพแล้วพบว่าติดเชื้อ ก็อยากให้ทีมและนักกีฬารีเช็กอีกครั้งด้วย

ชุดตรวจ ATK ที่เราเตรียมไปเอง”

สำาหรับความคาดหวังจาก 7 ชนิดกีฬาวันนี้ นายจิรภาคย์ ปิติ

โรจน์จิรธร ผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาหมากรุกฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 1 เหรียญ

ทองแดงอย่างน้อย ในประเภทสแตนดาร์ด นายธวัช กมุทพงษ์พาณิช 

ผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาย, นายไพโรจน์ อาชารุ่งโรจน์ ผู้จัดการ

เซปักตะกร้อทีมหญิงทีมชาติไทย เผยว่า จากทั้งหมด 8 อีเวนต์ ไทยได้

สิทธิ์ส่ง 6 อีเวนต์ ส่วนเจ้าภาพส่งครบ ไทยตั้งเป้าก่อนที่ 5 เหรียญทอง 

นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งฯ เผยว่า ซีเกมส์

ครั้งที่แล้วที่โบว์ลิ่งมีชิง 11 เหรียญทอง หนนี้เหลือ 6 เหรียญทอง ไทย

ตั้งเป้าไว้ที่ 1 เหรียญทอง ดร.ชาญณรงค์ สุหงษา อุปนายกสมาคมกีฬา

แฮนด์บอลฯ มั่นใจว่าน่าจะได้ 2 เหรียญทองจากทีมชายหาดชายและทีม

ในร่มหญิง นายถาวร วัฒนกุล ตัวแทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ 

เผยว่า ส่งชิงครบ 11 เหรียญทอง ตั้งเป้า 5 เหรียญทองบวก นายศุกรีย์  

สุภาวรีกุล นายสมาคมกีฬาเพาะกายฯ เผยว่า หนนี้จะมีอีเวนต์ 10 รุ่น 

มี 8 ประเทศเข้าร่วม โดยไทยส่งครบ 10 รุ่น โดยหวังที่ 3 เหรียญทอง 

ปิดท้ายที่นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ เผยว่า 

วอลเลย์บอลมีชิงชัย 4 อีเวนต์ ตั้งเป้า 2 เหรียญทองจากทีมหญิงในร่ม

และชายหาดทีมหญิง และก็หวังลึกๆ อีก 1 เหรียญทองจากทีมชายในร่ม 

สรุปความคาดหวังของ 7 สมาคมกีฬา ในงานแถลงข่าวมีท เดอะ

เพรส ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 รอบที่ 3 มีหวัง 18 เหรียญทอง แบ่งเป็น หมาก

รุกสากล 1 เหรียญทองแดง, ตะกร้อ 5 เหรียญทอง, โบว์ลิ่ง 1 เหรียญ

ทอง, แฮนด์บอล 2 เหรียญทอง, เพาะกาย 3 เหรียญทอง, มวยไทย

สมัครเล่น 5 เหรียญทอง และวอลเลย์บอล 2 เหรียญทอง รวมมีท เดอะ

เพรส ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ทั้ง 3 หน ทัพไทยมีโอกาสคว้าแล้วทั้งสิ้น 53 

เหรียญทอง.

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย ชุดทำาศึกซีเกมส์ ครั้ง

ที่ 31 เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” 

หนที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่

ห้องประชุม 222 โซนอี สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 22 

เม.ย.2565. 

ได้แก่ พงศกร แปยอ (วีลแชร์ เรซซิ่ง), นักกีฬาคนพิการหญิง

ยอดเยี่ยม ได้แก่ ขวัญสุดา พวงกิจจา (เทควันโด), ผู้ฝึกสอน

นักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุพรต เพ็งพุ่ม (วีลแชร์ 

เรซซิ่ง), สมาคมกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ สมาคมกีฬาแบดมินตัน

แห่งประเทศไทยฯ, รางวัล เอกชัย นพจินดา ได้แก่ “น้อง

ฟิล์ม” ด.ช.อลงกต คำาชื่น นักฟุตบอล ชั้น ม.4 โรงเรียน

หนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

รางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา ประกอบ

ด้วย พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้า

อาวาสวัดพระบาทน้ำาพุ, นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ อดีต

รองประธานบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำากัด, นายภัทท

พล เงินศรีสุข อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และ

ผู้ฝึกสอนของนักแบดมินตันทีมชาติไทย, AIS Play 

แอปพลิเคชันขวัญใจคนกีฬา, นริส สิงวังชา 

เจ้าของฉายา “พ่อพระวงการมวย”, รศ.ดร.

ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ อดีตผู้ตัดสินกีฬามวย

สากลสมัครเล่นชั้นนำาของเมืองไทย และได้

รับแต่งตั้งจากไอโอซี ในการทำาหน้าที่เป็นผู้

ประเมินกรรมการในโอลิมปิกเกมส์ 2020 

และรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬา 

ได้แก่ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง

ประเทศไทย.

‘บิ๊กต้อม’แม่ทัพซีเกมส์31ย้ำาระวังแพ้โควิด

หัวหมาก • การแข่งขันฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก นัดที่ 28 คู่ระหว่างโปลิศ 

เทโร เอฟซี ทีมอันดับ 10 เปิดสนามบุณยะจินดา พบกับพีที ประจวบ 

เอฟซี ทีมอันดับ 13 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. 

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

คู่นี้สถานการณ์ของเทโรฯ ดีขึ้นหลังจากชนะสุพรรณบุรี เอฟ

ซี และต้องการอีกแค่ 4 คะแนน ก็จะรอดตกชั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ขณะที่ประจวบฯ แพ้มาสามนัดรวดจนต้องลุ้นหนีตกชั้นอีกครั้ง

ความพร้อมก่อนการแข่งขันคู่นี้ “โค้ชหระ” อิสระ ศรีทะโร 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบ เอฟซี กล่าวว่า “ที่ผ่านมามีหลายๆ 

ด้านที่เรายังไม่พร้อม ทั้งนักเตะบาดเจ็บและโดนแบน รวมถึงเรื่อง

ของจังหวะฟุตบอล ทำาให้เราไม่ได้ผลตามที่ต้องการ”

“ผมมองว่าเรายังมีโอกาส แน่นอนว่าความกดดันมันก็มีอยู่แล้ว 

ตั้งแต่เข้ามาและทีมทำาได้ดี ในช่วงหนึ่งฟุตบอลมีจังหวะของมัน แต่สิ่ง

สำาคัญคือเราต้องทำางานหนักต่อไป”

“สำาหรับเกมกับเทโรฯ ไม่ว่ากี่แต้มเราก็ต้องการ อย่างน้อย 1 

แต้มก็ยังดี ตอนนี้เราต้องการแต้มเป็นอย่างมาก ซึ่งเราต้องทำาเต็ม

ที่ ให้ได้แต้ม เราต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อน ถ้าคู่อื่นเป็นใจก็เป็นเรื่องดี

สำาหรับทีมของเรา”

“ตอนนี้เราต้องมารีเซตความคิดใหม่ กลับมามองว่าวันที่เราได้

ผลดีมันเกิดจากอะไร บางวันเราเล่นไม่ดี แต่ได้ผลที่ดี วันที่เราทำาได้ดี 

ทำาไมถึงไม่ได้ผล เราต้องหาสาเหตุ ให้มาร่วมกันคิด ทุกคนต้องมีสมาธิ 

ต้องปรับจากพื้นฐานเลย ให้มีคุณภาพส่วนตัวก่อนและจะทำาให้ทีมดี

ขึ้น และอย่างอื่นก็จะตามมา เราเคยทำาได้ ซ้อมแบบนี้ และมันได้ เรา

เชื่อมั่นในสิ่งนั้น ที่เราพลาดมีหลายอย่าง เราเจอสาเหตุแล้ว ทุกคนรู้

แล้ว เราต้องพยายามยกระดับมันขึ้นมา”

ส่วน “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค หัวหน้าผู้ฝึกสอน โปลิศ 

เทโร เอฟซี กล่าวว่า “สถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ถือว่ารอด ถ้ายังไม่

ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ต้องการการันตีให้ชัดเจนก่อน”

“เกมล่าสุด พอเราได้ชัยชนะมา มันก็ทำาให้เด็กมีกำาลังใจมากขึ้น 

จากที่ทุกคนกดดันกันมานาน หลังไม่ชนะมาหลายเกม หลายคนเริ่ม

ผ่อนคลายลงและพร้อมร่วมใจ เราจะได้เล่นในบ้าน ถ้าเราไม่แพ้ก็จะ

รอดตกชั้นทันที”

“ส่วนตัวผมมองว่าประจวบฯ เป็นทีมที่ดี แม้พวกเขาอาจจะแพ้

สามนัดรวด แต่มองถึงช่วงก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีมา

หลายนัด และตั้งแต่โค้ชอิสระเข้ามา ทำาให้ทีมมีระบบชัดเจน ผมเชื่อ

ว่าเกมนี้น่าจะออกมาสนุก”

“ส่วนตัวผมมองว่าเทโรฯ มีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไข จุดดีๆ ก็

มีนักเตะหลายคนที่เราให้ได้ โอกาส และน่าจะเป็นอนาคตของทีมใน

ปีต่อๆ ไป สิ่งที่น่าเสียดายคือผลการแข่งขัน บางเกมถ้าเราไม่พลาด

แต้มในเกมสำาคัญ หรือมาเสียประตูท้ายเกม เราอาจจะไม่ได้อยู่ใน

สถานการณ์ที่ยากลำาบากแบบนี้”

“เรื่องยิงท้ายเกม ผมมองว่ามันเป็นโมเมนตัม ทุกทีมก็ยิงท้าย

เกม ของเราอาจจะเป็นลูกตัดสิน ผมไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องยิงท้าย

เกม อยากให้น้องๆ ผ่อนคลายและมีแต้ม”

“เรายังเหลือเล่นในบ้านอีกสองนัด อยากเชิญชวนแฟนบอลมา

ให้กำาลังใจกันเยอะๆ ยังมีบอลถ้วยอีกหนึ่งรายการ เป้าหมายแรกคือ

ทำาเต็มที่ให้เราอยู่รอดปลอดภัย และทำาตามเป้าหมายตามที่ทีมวางไว้ 

รวมถึงในบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ เราก็จะพยายามทำาให้ดีที่สุด”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว่ ไทยลีก 2021/22 แมตช์เดย์ที่ 

23 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 มีดังนี้

18.00 น. ชลบุรี เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ 

ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง GMM 25 และ AIS PLAY, เวลา 

18.00 น. หนองบัว พิชญ เอฟซี พบกับ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ณ 

พิชญ สเตเดียม ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY.

‘อิสระ’กำาชับนักเตะประจวบฯ

ลุ้นชนะเจอเทโรหนีโซนตกชั้น

“โค้ชหระ” อิสระ ศรีทะโร หัวหน้าผู้ฝึกสอน พีที ประจวบ เอฟซี ที่

เจองานหนักต้องพาทีมหนีตกชั้น 

พันธ์วิศวาส (แบดมินตัน), ผู้

ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ 

ดร.ชัชชัย ชเว หรือโค้ชเช ยอง

ซอก (เทควันโด), ชนิดกีฬาทีม

ยอดเยี่ยม (Sport) ได้แก่ ทีม

ฟุตบอลทีมชาติไทย ชุด

แชมป์ฟุตบอลชิง

แชมป์อาเซียน “เอเอฟ

เอฟ ซูซูกิ คัพ 2020”, 

ประเภทกีฬาทีมยอด

เยี่ยม (Event) ได้แก่ 

“บาส” เดชาพล พัว                   

วรานุเคราะห์/“ปอป้อ” 

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย 

(แบดมินตันประเภท

คู่ผสม), ชนิดกีฬา

ทีมอาชีพยอดเยี่ยม 

(Sport) ได้แก่ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด, 

ประเภททีมกีฬา

อาชีพยอด

เยี่ยม (Event) 

ได้แก่ “บาส” 

เดชาพล พัววรา

นุเคราะห์/“ปอป้อ” 

ทรัพย์สิรี แต้รัตน

ชัย (แบดมินตัน 

ประเภทคู่ผสม), 

นักกีฬาเยาวชน

ชายยอดเยี่ยม 

ได้แก่ วีรพล วิ

ชุมา (ยกน้ำาหนัก), 

นักกีฬาเยาวชนหญิง

ยอดเยี่ยม ได้แก่ ศิรดา รุ่ง

พิบูลโสภิษฐ์ 

(แบดมินตัน)

รางวัลนักกีฬา

คนพิการชายยอดเยี่ยม 

“เจ้าสด” ร้อยตรีฉัตร์ชัยเดชา บุตรดี, “น้องเทนนิส” 

เรืออากาศตรีหญิงพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ได้รางวัล

นักกีฬาสมัครเล่นชาย-หญิงยอดเยี่ยม 

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์

คว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพชาย

ยอดเยี่ยม 
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10 บันเทิงเทศ

รานอาหารช� อสั้นๆ วา อรุณ ที่จะแนะนําในวันนี้ ผมได

ทราบขาวจากเพ� อนฝูงที่เปนนักชิมวาเพิ่งจะเปดบริการเม� อเดือน

มกราคมที่ผานมานี่เองครับ ก็ยังนึกแปลกใจวาใครนะชางกลา

หาญชาญชัยจริงๆ ที่กลาเปดรานอาหารใหมอยางหรูหรา สวยงาม 

ในสถานการณที่โควิด-19 ระบาดมานานเกือบ 3 ป แลว

ไดทราบความจริงแลว ก็หายแปลกใจเลยครับ เพราะราน

อรุณนี้ก็คือรานในเครือของสีฟากรุป เจาของสโลแกนที่ติดปากนัก

ชิมวา คิดถึงสีฟา...เวลาหิว นั่นเอง ซึ่งเม� อเอยถึงรานสีฟา ผมเช� อ

วานักชิมทุกทานคงจะรูจักกันเปนอยางดี เพราะเปนรานอาหาร

ระดับตํานานความอรอยของกรุงเทพมหานครมานานกวา 86 ป                  

เริ่มตนตั้งแตขายไอศกรีม กาแฟ และผลไมแชแข็ง อยูที่ยาน

ราชวงศ เม� อกาลเวลาเปลี่ยนไปแตสีฟาก็ไมเคยหยุดนิ่ง นับตั้งแต

รุนแรกจนมาถึงรุนที่ 3 ที่มี ดร.นิษฐา รัชไชยบุญ เปนประธาน

กรรมการบริหารของกลุมสีฟากรุป ก็ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

รานเขากับยุคสมัยจนปจจุบันมีสาขาของรานสีฟาถึง 15 แหง โดย

มีอาหารเดนๆ ที่นักชิมรูจักกันดี และสวนตัวของผมเองเม� อได

เดินเขารานสีฟาครั้งใด เปนตองสั่งมาชิมมิไดขาด คือ บะหมี่แหง

อัศวิน ขนมเบื้องญวน หมูสะเตะ ขาวหนาไกราชวงศ ฯลฯ

รานอรุณที่เพิ่งจะเปดใหมนี้ ไดรับแรงบันดาลใจจากคุณยา 

อรุณศรี รัชไชยบุญ ผูกําหนดมาตรฐานอาหารไทยของรานสีฟา              

ซึ่งขึ้นช� อถึงความตั้งใจในการปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรมา

อยางดีดวยความรักและความใสใจที่มีตอลูกหลาน สมาชิกใน

ครอบครัวของสีฟาทุกคนยังจดจําการปรุงอาหารอยางพิถีพิถันเปน

พิเศษ จึงกลายเปนคุณคาแหงการแบงปนที่สืบทอดตอมาสูอาหาร

ไทยของราน อรุณ ในวันนี้ 

เดินเขามาภายในรานแลวจะพบกับความแตกตางจากราน                                                                                

สีฟาด้ังเดิมโดยส้ินเชิงไมมีสีฟา ใหเห็น แตเปนรานท่ีตกแตงหรูหรา 

ทันสมัย จนไมทราบวาจะบรรยายอยางไร พูดไดอยางเดียววาเปน

สถานท่ีเหมาะอยางมากท่ีจะพาแขกคนพิเศษไปชิมสักคร้ัง

ที่นั่งกินอาหารก็มีมุมสวยๆ ใหเลือกนั่ง มีหองสวนตัว

สําหรับหมูคณะเปนพิเศษอีกดวย ดูเมนูแลวแตกตางจากรานสีฟา 

ไมมีบะหมี่แหงอัศวิน แตก็ยังมีขนมเบื้องญวน หมูสะเตะ ขาวตัง

หนาตั้ง ฯลฯ ที่สําคัญคือ มีเมนูใหมๆ แปลกๆ ใหไดเลือกชิมหลาย

อยาง แตถาไมทราบวาจะเลือกเมนูใดดี ในเมนูก็มี 10 อันดับ 

สํารับไทยอรุณที่ตองลอง คือ กุงกระเทียมคุณยา 

ซี่ โครงแกะยางมะแขวน ปลากะพงทอดขมิ้นหัวหอม

ทอด ปูจา ผัดพริกขิงปลาดุกฟู ผัดไทยกุงแมน้ํา แกง

เผ็ดเปดยาง หลนไขปูทะเล แกงพริกขี้หนูเนื้อแกะ 

ขาวมันสมตําไกยาง

กอนจะถึงอาหารจานหลัก อาหารกินเลนๆ ที่

พลาดไมไดก็เชน ขนมเบื้องญวน เปนเมนูที่หากิน

ยาก ทํายาก เพราะแปงขมิ้นนั้นตองบางกรอบ ไส

มะพราวขูดตองหนึบเค็มมันกําลังดี แนมดวยถั่วงอก

จึงจะครบตามสูตรโบราณของราน (หารานที่ทํา

อรอยๆ ยากมากครับ) หรือหมูสะเตะขนมปง ที่ทาง

รานจะใชสันนอกของหมูมาตัดแตงเอาพังผืดออกจนหมดเกลี้ยง 

เหลือไวแตเนื้อติดมัน โดยจะไมแลใหเนื้อหมูแบนติดไม แตจะหั่น

เนื้อหมูเต็มชิ้นเสียบไมหมักกับเคร� องปรุงจนไดเนื้อหมูนุม เวลา

ยางใชไฟแรงชโลมดวยกะทิสด เสิรฟพรอมน้ําจิ้มสูตรพิเศษทาง

ราน เวลากินเต็มปากเต็มคํา อรอยเกินบรรยายครับ

สวนเมนูหลักที่จะขอแนะนําพลาดไมไดอีกเชนกัน คือ

ผัดพริกขิงปลาดุกฟู เปนเมนูโบราณที่คุณยาอรุณศรีมักจะ

ทําเก็บไวกินทีละเยอะๆ ดวยขั้นตอนที่พิถีพิถัน โดยตองยีเนื้อปลา

ดุกยางแลวทอดจนฟูกรอบ ผัดคลุกเคลากับเคร� องแกงจนแหงและ

หอม เวลากินจะกรอบ หอม หวานมันเผ็ดไมมากนัก ใสปากเคี้ยว

จะเพลิดเพลินเปนอยางยิ่ง และเมนูนี้สามารถเก็บไวไดนานอีก

ดวย

ซี่ โครงแกะยางมะแขวน เมนูนี้ที่สําคัญคือ ตองหมักซี่โครง

แกะดวยเคร� องเทศตามสูตรของทางรานจนเขาเนื้อเม� อยางแลว

จะนุมชุมลิ้น เนื้อแกะนุมสูฟนกําลังดีเชียว ที่สําคัญคือ มะแขวน

หรือพริกหอมมีมากที่ทางภาคเหนือของไทย มีรสชาติเผ็ดรอนซา 

คลายๆ หมาลา ทําใหซี่โครงแกะที่กินคูกับขาวจี่และแจวมีรสชาติ

อรอยมากยิ่งขึ้น

กุงกระเทียมคุณยา เปนสูตรพิเศษของคุณยาอรุณศรีโดย

เฉพาะ จานนี้อรอยตรงที่เนื้อกุงจะสดเดง เพราะแมครัวจะผัดจน

มันกุงไหลออกมาผสมผสานกับกระเทียม รากผักชี พริกไทย จน

เปนซอสรสเขมขนหอมมัน คิดดูก็แลวกันวาธรรมดาเนื้อกุงก็อรอย

อยูแลว ผสมกับสมุนไพรตางๆ เขาไปอีก รสชาติจึงอรอยมากขึ้น

เปนทวีคูณ เคล็ดลับของเมนูนี้คือ ตองกินคูกับผักชีสดๆ สะอาดๆ 

จะชวยชูรสไดเปนอยางดี

เมนูยอดนิยมที่พลาดไมไดอีกเชนกัน คือ ผัดไทยกุงแมน้ํา 

ที่ทางรานเสิรฟคูกับกุงแมน้ําที่ยางจนหอมกลิ่นมันกุง ทีเด็ดของ

เมนูนี้อยูที่การเอาเสนจันทรมาคั่วในกระทะโดยใชไฟแรงแลวปรุง

รสดวยน้ําซอสผัดไทยสูตรพิเศษเฉพาะของทางรานที่ทั้งเปรี้ยวอม

หวานเค็มเผ็ด รสชาติกําลังพอดีเชียวครับ

เมนูกินกับขาวสงทายขอแนะนํา แกงเผ็ดเปดยาง รสชาติ

ของแกงเผ็ดเปดยางตองเปนแบบที่รานนี้ นอกจากเปดยางชิ้น

ใหญเต็มปากเต็มคําแลว ยังมีสับปะรดที่มีรสหวานซอนเปรี้ยวและ

มะเขือเทศไวตัดรสกับความเผ็ดของพริกแกงอรอยจนขาวหมด

ถวยอยางไมรูตัวเชียว

สําหรับของหวานขอแนะนําตองสั่งมาชิมใหไดคือ อโวคาโด

น้ํากะทิ ซึ่งในถวยจะมี อโวคาโดมันๆ หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใสน้ํากะทิ

ที่สําคัญคือใสน้ําเช� อมดอกมะพราว ทําใหมีรสชาติอรอยมากขึ้น 

กินแลวช� นใจมากครับ 

ผมเช� อวาคณะผูบริหารของเครือสีฟากรุปคงจะตองเล็ง

เห็นแลววาในเวลาอีกไมชา โควิดคงจะเปนโรคประจําถิ่นปกติ 

และรัฐบาลคงจะตองประกาศเปดประเทศเต็มรูปแบบ ทีนี้แหละ 

ครับ นักทองเที่ยวก็คงจะแหกันเขามาเที่ยวในประเทศไทยที่มี

ความสวยงามมากและตองสรรหาอาหารไทยอรอยๆ ที่ลือช� อไป

ทั่วโลกชิม จึงขอแนะนําวาเราคนไทยตองรีบไปชิมอาหารที่ราน

อรุณกอนที่จะหาที่นั่งไมได เพราะมีที่นั่งจํานวนจํากัด ซึ่งปจจุบัน

นี้เพิ่งจะเปดรานไปไดไมถึง 4 เดือน บางวันที่นั่งก็ถูกจองเต็ม

แลวครับ

ชิมอาหารไทยตํารับคุณยาที่ 
ARUN THAI CUISINE 

ซอยมหาดเล็กหลวง 1

ช� อราน  อรุณ

ประธานกรรมการบริหารของกลุมสีฟากรุป ดร.นิษฐา (รัชไชยบุญ) นันทกวาง

สถานท่ี  ถนนราชดําริ รานอยูท่ีช้ัน L ของอาคาร Grade Centre Point ซอยมหาดเล็กหลวง 1 (จาก

ถนนราชดําริเขาซอยประมาณ 150 เมตร) เปดบริการ ต้ังแตเวลา 11.00-22.00 น.โทรศัพท 0-2780-2699

รานจะใชสันนอกของหมูมาตัดแตงเอาพังผืดออกจนหมดเกลี้ยง 

นักแสดงและผูสรางภาพยนตรชาวฝรั่งเศส ฌักส 

แปรแร็ง ซึ่งฝากผลงานการแสดงไวหลายสิบเร� อง 

รวมถึง Cinema Paradiso และ The Young Girls 

of Rochefort และเคยรวมกํากับ Winged Migration 

เสียชีวิตแลวในวัย 80 จากการเปดเผยของ

ครอบครัวผานทางเอเอฟพีเม� อวันพฤหัสฯ ที่ผานมา

“ทางครอบครัวมีความเสียใจอยางยิ่งที่จะตอง

แจงใหทุกคนไดทราบถึงการเสียชีวิตของผูสราง

ภาพยนตร ฌักส แปรแร็ง ที่จากไปในวันพฤหัสบดี

ที่ 21 เมษายน ในกรุงปารีส เขาจากเราไปอยาง

สงบ” เปนคําชี้แจงแถลงขาวที่มาให โดยบุตรชาย

ของเขา มาธิเออ ซิโมเนต 

นักแสดงดังจาก‘Cinema Paradiso’ 

‘ฌักส แปรแร็ง’เสียชีวิตแลวในวัย80

แปรแร็งเกิดที่กรุงปารีส เม� อวันที่ 13 กรกฎาคม 

1941 เคยไดแสดงในภาพยนตรมากวา 70 เร� อง ตลอด

อาชีพอันยาวนาน จากชวงป 1950 จนถึงปจจุบัน

ในบรรดาบทบาทที่โดงดังที่สุดคือ บทที่แปร

แร็งเลนเปนผูสรางภาพยนตรสําหรับผู ใหญช� อ 

ซัลวาตอเร ที่พายอนวัยเด็กของเขาในภาพยนตร

รางวัลออสการ Cinema Paradiso

บทบาทสุดทายของแปรแร็งคือ บทนักอนุรักษ

ในภาพยนตรระทึกขวัญเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

เร� อง Goliath เขาฉายเม� อเดือนมีนาคม สะทอนใหเห็น

ถึงความสนใจอยางลึกซึ้งของเขาในโลกของธรรมชาติ

ขณะที่บทที่เขาเลนเปนทหารใน The 317th 

Platoon หนังขาว-ดําเกี่ยวกับสงคราม สรางชวง

สงครามอินโดจีน กํากับโดย ปแอร ชูเอนเดอรเฟอร 

ยังอยูในใจของหลายคน แมแตทางกองทัพยังรวม

ไวอาลัยตอการจากไปของเขา “หน�วยที่ 317 สูญเสีย

ผูนําไปแลว”. 

‘OR BRIC Superbike’ยกระดับสูอินเตอร

เปดกวางนักบิดตางประเทศรวมแขงขัน
กสองลอรายการใหญที่สุดของไทย “โออาร บีอาร

ไอซี ซูเปอรไบค 2022” จัดแถลงขาวใหญไปเม� อ

ตนสัปดาห สานตอความสําเร็จปที่ 8 ดวยการ

ยกระดับมาตรฐานภายใตแนวคิด “ANYONE CAN BE 

A HERO ใครๆ ก็เปนฮีโรนักบิดได” กับทัพนักบิดกวา 

200 คน จาก 120 ทีม อัดความเดือดลง 4 สนาม 

5 เรซ ตลอดปนี้ ออกสตารทสนามแรก 6-8 พ.ค. และ

มั่นใจดานมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุข 

หลังสนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต ผาน

บททดสอบมานับครั้งไมถวน ลาสุดคือ เอเชีย โรด เรซซิ่ง

รายการระดับอินเตอรรายการแรกหลังสถานการณ โควิด-19

เม� อเร็วๆ นี้

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต กลาววา “ในซีซั่นนี้เรามีนักบิดไทยเขารวม OR BRIC 

Superbike กวา 200 คน และทีมแขงกวา 120 ทีม อีก

ทั้งยังยกระดับโดยเนนการประชาสัมพันธไปในหลาย

ประเทศ เพ� อเปดกวางใหกับนักแขงและทีมแขง

ตางประเทศไดเขารวมการแขงขันมากขึ้น เพ� อ

เดินหนายกระดับสูเรซอินเตอร ภายใต

มาตรฐานใหม โดยกฎและกติกาถูก

ปรับเปลี่ยนเพ� อใหการแขงขันเปน

ไปอยางสูสีและสนุกยิ่งขึ้น ภายใต

แนวคิด ANYONE CAN BE A HERO 

ใครก็สามารถกาวขึ้นไปเปนฮีโรนักแขงของไทยได หาก

มีความฝนและมีความมุงมั่นเพียงพอ โดยมีอีกหนึ่งกาว

สําคัญสูเรซระดับอินเตอรคือ ผูชนะเลิศการแขงขันจะ

ไดรับสิทธิ์ไวลดการดเขารวมแขงขันในรายการดังระดับ

ทวีป เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปยนชิพ ประจําป 2023” 

“ที่ผานมาสนามชางฯ ผานบททดสอบมาอยาง

เขมขนนับครั้งไมถวน และลาสุดกับความสําเร็จของการ

จัดงาน เอเชีย โรด เรซซิ่ง ที่ผานมา นับเปนรายการ

ระดับอินเตอรเนชั่นแนลรายการแรกหลังจากสถานการณ

โควิด-19 มีนักแขง ทีมแขงกวา 16 ประเทศที่เขารวม

ทําการแขงขัน และจํานวนผูชมทั้ง 2 วัน 

กวา 8,000 คน ซึ่งการจัดงานเปนไปอยาง

เรียบรอย ไมมีคลัสเตอร ไมมีการแพรระบาด 

และสําหรับการแขงขัน OR BRIC Superbike 

2022 ก็ยังคงเนนมาตรการความปลอดภัยทาง

สาธารณสุขสูงสุด นักแขง ทีมแขง และทีมงาน 

มีการตรวจ ATK กอนเขาสนาม สวนผูรวม

กิจกรรมทุกคน รวมถึงผูชมตองไดรับวัคซีน

ครบโดสจึงจะผานเขาไปสูพื้นที่กิจกรรมได”

การแขงขันมีทั้งสิ้น 5 คลาส นําโดย

คลาสสูงสุดของประเทศไทย ไดแก Super 

Bike 1000 ซีซี และยังมี Super Stock 1000, 

Super Sport 600, Super Sport  400 และ 

Sport Production 400 ซีซี และจัดเต็มเพิ่ม

เติมความมันสมากกวาเดิมในปนี้ กับการ

แยกนักแขงรุน Pro ตามประกาศของ TSB 

Riders Ranking 2022 ใน 3 คลาสหลักออก

มาเพ� อความดุเดือดยิ่งขึ้น ไดแก Superbike 

1000 cc. (SB1 Pro), Super Sport 600 cc. 

(SS1 Pro), Super Sport 400 cc. (SS1 Pro) 

เพ� อใหนักแขงหนาใหมมีโอกาสไดยืนบนโพ

เดียมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีซัพพอรตเรซ

ของคายยักษใหญ Honda Thailand Talent 

Cup และ Yamaha Series R Cup. 

interthaipost69@gmail.com

ศึ

เนวิน ชิดชอบ
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11บันเทิงไทย

คงเดินหน้าไปอย่างต่อ                                

เนื่อง 

และสำาหรับช่วง  

ฅนดลใจ เป็นเรื่องราวของ 

ศวรรษที่ 2 ของรายการ    

คนค้นฅน ซ่ึงผลิตโดยบริษัท ทีวี

บูรพาฯ ยังคงเดินทางเพื่อตามหา

คุณค่า ตามหาความหมายของชีวิต พร้อมส่ง

ต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ชมผ่านคนต้นเรื่อง วัน

อาทิตย์ท่ี 24 เมษายนน้ี เวลา 13.00 น. ทาง

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 

พบกับตอน ชีวิตที่แสนสุข ของ 

นาย(ก)ตุ้ย 14  ปี ในการทำาหน้าที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุขของ นายกตุ้ย-

ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองแสนสุข ได้พลิกโฉมให้บางแสนเป็น 

Smart City และ Sport City ดึงดูดนักท่อง

เที่ยวและนักกีฬา ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

จำานวนมากมาย สร้างรายได้ สร้างความ

สุขให้คนในชุมชนและผู้มาเยือน และก็ยัง

ท

ไจ๋-ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ 

QUALY สินค้าตกแต่งบ้านและของใช้ต่างๆ 

แนวรักษ์ โลก ผู้ซึ่งพลิกโฉมธุรกิจพลาสติก

จากที่เคยถูกมองเป็นผู้ร้ายทำาลายโลก สู่

ธุรกิจที่มีส่วนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

และทำาให้ โลกดีขึ้น ปิดท้ายด้วยช่วง ฅนที่

คิดถึง กับเรื่องราวของ ลลิตา สิงโตทอง 

หรือ เนย ซินญอริต้า. 

นับเป็นคร้ังแรกของการจับมือ

กันร่วมสร้างสรรค์แฟชั่นเสื้อผ้าสุดเก๋ 

ระหว่าง Land of Something แบรนด์

เสื้อผ้าสตรีท ที่ก่อตั้งโดยนักแสดง

หนุ่มสุดฮอต ออฟ-จุมพล อดุลกิตติ

พร และแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสตรีท 

Vermillion Clothing ก่อตั้งโดย 2 นัก

แสดงวัยรุ่นสุดปังอย่าง ท็อปแท็ป-                

ณภัทร โชคจินดาชัย และโอบ-โอบ

นิธิ วิวรรธนวรางค์ โดยเพิ่งจัด

งานเปิดตัว Vermillion x Land 

of Something “Across the 

Universe” ณ ลาน Atrium 2 

ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

โดยภายในงานได้รับ

ความสนใจจากแฟนๆ สาย

แฟชั่นอย่างมาก ซึ่งทั้ง 3 หนุ่ม 

ออฟ-โอบ-ท็อปแท็ป ก็ได้พาแฟนๆ 

เดินชมงาน ตลอดจนแนะนำาสินค้า

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า 

สร้อยคอ พวงกุญแจ ฯลฯ อย่าง

สนุกสนานและเป็นกันเองสุดๆ ทั้งยังได้

ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร มาเป็นพิธีกร

สร้างสีสันและความสนุกสนานในงาน 

พร้อมด้วยเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักแสดง 

เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, ปุยเมฆ-นภสร 

บุญ, นีร 

สุวรรณ

มาศ,    

อลีสญาฌ์ 

ทอย ฯลฯ 

รวมถึงผู้กำากับคน

เก่ง นุชี่-อนุชา  

บุญยวรรธนะ มา

ร่วมแสดงความยินดี 

นอกจากนี้ยัง

มีเซอร์ไพรส์จากนัก

แสดงสุดฮอต กัน-อรรถ

พันธ์ พูลสวัสดิ์ คู่จิ้นคู่ซี้

หนุ่มออฟ และนักแสดง

สาวสวย มะปราง-อลิสา 

ขุนแขวง หวานใจของหนุ่ม

โอบ ที่มาร่วมแสดงความ

ยินดีครั้งนี้ด้วย โดยงาน

นี้ทั้ง 3 หนุ่ม ออฟ-โอบ-

ท็อปแท็ป ได้เผยความรู้สึก

ที่ได้มาร่วมงานกันครั้งนี้

ว่า “พวกเราทั้งสามคนรู้จักสนิทสนมกันมา

นาน และหลังจากได้ทำาแบรนด์เสื้อผ้าของ

ตัวเองก็อยากมา Collab กัน พอสบโอกาส

จึงร่วมกันแชร์ไอเดียเป็นคอนเซ็ปต์ Across 

the Universe ที่พวกเรานำาเอกลักษณ์

วีระยุทธวิไล, ฟลุ๊ค กวิน แคสกี้, หลุยส์-

ธณวิน ธีรโพสุการ, พร้อม-ทีปกร ขวัญ

เฉพาะของทั้ง 2 แบรนด์มาดีไซน์เป็น

เสื้อผ้าแนวสตรีท ที่ดูเท่ มีสไตล์ แต่ก็มี

ความน่ารักอยู่ด้วย ที่สามารถมิกซ์แอนด์

แมตช์ออกมาเป็นตัวคุณเองได้ และสนุก

ไปกับการแต่งตัวในทุกๆ วันครับ”.

เปิดให้ทุกคนได้ชิมความแซ่บกัน

ไปแล้วกับซีรีส์วายรสแซ่บ รักวุ่นวาย 

นายรสแซ่บ (What Zabb Man!) แนว

คอมิดี ผลงานการสร้างโดยกันตนา กรุ๊ป 

ร่วมกับสตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ชวนทุกคนมาซี้ดกับ

เรื่องราวความรักของ

หนุ่มเจ้าของโรงแรม

สุดเนี้ยบ บอส-ธวัช

นินทร์ ดารายน กับ

หนุ่มผู้ใช้สากเป็น

อาวุธในการพิชิตใจ 

ปีเตอร์-ชลพัชร จี้

เพชร

พร้อมทีมนัก

แสดงสุดซี้ด แบงค์-ธรณินทร์ มโนสุด

ประสิทธิ์, โบนัส-ธนเดช ดีสีสุข, เจ็ท-

เจษฎากร บัณฑิต, บอม-นนทัช ธนวัฒน์

ยรรยง, ดารัณ-เศรษฐณิช ชนวราสุทธิ

ศิริ, แบงค์-ธีวรา ปัญญะธารา เรื่องราว

จะป่วน เผ็ด มันส์ ชวนติดตามขนาด

ไหน ติดตามชมได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 

22.30 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 

ช่อง 34 และรับชมย้อนหลัง (เวอร์ชัน 

Uncut) ได้ทางช่องยูทูบ Star Hunter 

Entertainment

รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ (What 

Zabb Man!) บอกเล่าเรื่องราวของปุ่น 

พ่อค้าส้มตำารสแซ่บ หนุ่มน่ารัก สดใส 

สู้ชีวิต ต้องดูแลส่งเสียน้องชายที่กำาลัง

เรียนมหาวิทยาลัย และรักน้องชายมาก 

กับอธิป หนุ่มหล่อเข้ม เจ้าของโรงแรม

หรู ทั้ง 2 คนมีเหตุให้ไม่ชอบหน้ากัน

ตั้งแต่แรกเจอ 

เพราะอธิปเกือบขับ

รถชนเก้า น้องชาย

ของปุ่น แต่ทั้งคู่ก็

ต้องมาร่วมงานกัน

โดยบังเอิญ จากคน

ที่ไม่ชอบกินส้มตำา

อย่างอธิป เมื่อได้

ใกล้ชิดกับปุ่น มา

รู้ตัวอีกทีก็หลงชอบ

นายรสแซ่บเข้าซะแล้ว และยังมีรัก

วุ่นวายของมะยม เชฟจอมกวนที่ดันไป

ชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอย่าง เต็งหนึ่ง 

นักรีวิวอาหารปากกล้า ที่ไม่รู้จะไปต่อ

หรือพอแค่นี้ดีนะ.

‘บอส-ปีเตอร์’ตอกย้ำาความเผ็ด

ในซีรีส์‘รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ’

การท่องเที่ยวแห่งประ 

เทศไทย ร่วมกับจังหวัดพระ                      

นครศรีอยุธยา จัดงาน เย็นฉ่ำา

วิถีไทย รื่นเริงใจในเมืองเก่า 

2022” ณ วัดพระราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับ

เกียรติจากนายพิพัฒน์ รัช

กิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา เป็นประธานในพิธี ร่วม

กับนางสรัลพัชร ประโมทะ

กะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และนาง

สาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รอง

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย ด้านตลาดใน

ประเทศ 

พร้อมชมความงดงาม

ของขบวนแห่เทพีสงกรานต์สุด

อลังการ นำาโดย ปราง กัญญ์ณรัณ, เดียร์

น่า ฟลีโป และพิ้งกี้ สาวิกา แปลงโฉมเป็น

เทพีสงกรานต์ นางกิริณีเทวี สุดสง่างาม 

และการแสดงดนตรีผสมผสานวัฒนธรรม 

ภายใต้แนวคิด Songkran Music Heritage 

2022 เชิญชวนกันมาแต่งชุดไทยเข้า

งาน เพื่อเป็นการ

กระตุ้นการท่อง

เที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ปีนี้ ซึ่งจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 12-

21 เมษายนที่ผ่าน

มา พร้อมมาตรการ

ด้านสาธารณสุข 

ภายในงานมีการ

ตรวจ ATK จัด

มาตรการ COVID 

Free Setting อย่าง

เคร่งครัด พื้นที่งาน

เปิดโล่ง ระบาย

อากาศได้ดี มีสุข

อนามัย สะอาด 

ปลอดภัย เว้นระยะ

ห่าง สวมหน้ากาก

อนามัย. 

แปลงโฉม‘ปราง-เดียร์น่า-พิ้งกี้’ 

เป็นเทพีสงกรานต์‘นางกิริณีเทวี’

ทศวรรษที่2ของ‘คนค้นฅน’

ตีแผ่ชีวิต‘ณรงค์ชัย คุณปลื้ม’

3หนุ่มสุดฮอต‘ออฟ-โอบ-ท็อปแท็ป’

จับมือสร้างสรรค์แฟชั่นเสื้อผ้าสุดเก๋



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายเสกน แซล้ิม กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายเสกน แซล้ิม ๔,๐๐๐ บาท

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย สาขาสีคิ้ว เลขที่บัญชี 

๕๒๖-๒๖๓๑๐๑-๑ ช� อบัญชี

นายเสกน แซลิ้ม

- นายเสกน แซลิ้ม ๔๒,๑๐๘.๙๑ บาท 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมจํานวนท้ังส้ิน ประมาณ ๔๖,๑๐๘.๙๑ บาท (ส่ีหม� นหกพันหน่ึงรอยแปดบาทเกาสิบเอ็ดสตางค)

บัญชีทรัพยสินที่เสนอสงใหพนักงานอัยการพิจารณาย� นคํารอง 

ขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายเสกน แซลิ้ม กับพวก 

ลงช� อ

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ตําแหน�ง ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นางสาวรุงพลอย ศิริพันธ) 

ตําแหน�ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางสาวรุงพลอย ศิริพันธ) 

ระบบบริการสุขภาพ ที่มีสมาชิกมากกวา 70 

ประเทศ และดําเนินการมามากกวา 30 ป 

ซ่ึงมีหนาท่ีประเมินองคกรตางๆ ท่ีจะประเมิน

สถานพยาบาลทั่วโลก” พญ.ปยวรรณ กลาว

นางสาวสารี อองสมหวัง เลขาธิการ

สภาองคกรของผูบริโภค ระบุวา การไดรับ

มาตรฐานสากลครั้งนี้มีความสําคัญ เพราะ

มาตรฐานนี้จะไปชวยกํากับการใหบริการ

ของโรงพยาบาล และ

มาตรฐานยั ง ใ ช เ ป น

มาตรวัดวา อยางนอย

ต อ งทํ า ใ ห ดี เ กิ น กว า

มาตรวัดนี้ ซึ่งมาตรฐาน

นี้จะมีความสําคัญตอ

ผูบริโภคอยางมาก 

“เรามีความเชื ่อ

วามาตรฐานตองมีการ

พัฒนาอยางตอเน� อง  เพ� อใชกับสถาน

พยาบาลทั่วประเทศ สิ่งสําคัญคือ สรพ. 

ตองทํางานรวมกับผูบริโภคมากขึ้น ดวยการ

ทําใหประชาชนรับรูและเขาใจวามาตรฐาน

ระดับสากลนี้คืออะไร จะทําใหการบริการ

ดีขึ้น เพราะหากประชาชนไมรู  อาจทําให

เ กิ ด การละเลยในการใหบริ การตาม

มาตรฐาน”  เลขาธิการสภาองคกรของ

ผูบริโภค กลาว 

สภาองคกรผูบริโภค เช� อวา การทําให

ประชาชนเขาใจวามาตรฐานการรักษา

ฉุกเฉินเปนอยางไร การผาตัดเปนอยางไร 

การทําความสะอาด การลางมือ ซึ่งเปน

ทางกายภาพ อะไรท่ีเก่ียวของกับการเสียชีวิต

ของคน เพ� อใหประชาชนมีโอกาสที่จะ

ประเมินวาตัวเองไดรับบริการที่เปนไปตาม

มาตรฐานหรือไม เปนสิ่งสําคัญที่ตองทําให

เกิดขึ้นจริง ถึงเวลาแลวที่ สรพ. จะมา

รวมทํางานกับผูบริโภค องคกรภาคประชา

สังคมมากขึ้น เพ� อทําใหประชาชนเขาใจ

มาตรฐานสากลเหลานี้

“สรพ. เผย ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย 

ตางมีสวนรวมในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพบริการ ทําใหองคกรระดับสากล 

มองเห็นวาบริการสุขภาพของประเทศไทย 

เปนระบบบริการที่ดีและมีคุณภาพและ

เนนผูปวยเปนศูนยกลาง สงผลให สรพ.ได

รับรองมาตรฐาน ISQua EEA กาวตอไป 

สรพ.จะเชื่อมต่อความร่วมมือจากสถาน

พยาบาลสูประชาชน ใหประชาชนเขามา

รวมเปนผูสรางระบบบริการสุขภาพสถาน

พยาบาลของประเทศไทยใหมีมาตรฐานใน

ระดับสากลอยางยั่งยืนตลอดไป”

พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ 

ผูอํานวยการสถาบันรับรอง

คุ ณ ภ า พ ส ถ า นพ ย า บ า ล 

(สรพ.) กลาวหลัง สรพ. ผานการ

รับรองจากองคกรระดับสากล 

ISQua EEA (International 

Society For Quality In Healthcare 

External Evaluation Association) 

ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย 1. 

ดานองคกร (Organisation) 

2. ดานมาตรฐาน (Standards) 

และ 3. ดานกระบวนการพัฒนาผูเย่ียมสํารวจ 

(Surveyor training Programme) ซึ่งเปน 1 

ใน 13 ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของ

ประเทศในทวีปเอเชียที่มีองคกรในประเทศ

ไดรับการรับรองครบทั้ง 3 ดาน สะทอนให

เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการของ

ประเทศไทยที่มีมาตรฐาน เปนที่น�าเช� อถือ

และไววางใจของประชาชนที่มารับบริการ

การไดเขาเปนสมาชิกของ IEEA 

และไดขอรับการประเมินจาก IEEA ทั้ง 3 

โปรแกรมนั้น ในดานที่ 1 ดานองคกร สรพ.

ไดรับการรับรองครั้งแรกในป พ.ศ.2556 

และ ตออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในป พ.ศ.

2564 ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดย

รับรองตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 - 

คุณภาพมาตรฐาน (HA) ของสถานพยาบาล

และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพที่สัมผัสได

2568 สวนดานที่ 2 ดานมาตรฐาน ประเมิน

ครั้งแรก พ.ศ.2553 และตออายุการรับรอง

ตอเน� องเปนครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

สุขภาพ (Hospital and Healthcare Standard: 

HA) ฉบับที่ 5 ตาม Principles for the 

Development of Health and Social Care 

Standards เม� อวันที่ 15 กุมภาพันธ ที่ผานมา 

ดวยคะแนน 99.6% ซึ่งมาตรฐาน

ฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต

วันที่ 1 ต.ค. 2565 เปนตนไป และ

ดานที่ 3 ดานกระบวนการพัฒนา

ผูเยี่ยมสํารวจ สรพ. ไดรับการ

รับรองครั้งแรกใน

ป พ.ศ. 2559 และ

รับรองต่อเนื่องมา

จนถึงปจจุบัน

“สรพ. ใหการรับรอง

ดวยความเช� อใจ ไวใจ เรามุง

มั่นที่จะพัฒนา การรับรอง

มาตรฐานคุณภาพสถาน

พยาบาล เพ� อคนไทย โดย สรพ.

เปนหน�วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมาย เพ� อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

ของสถานพยาบาล และเปนกลไกเล็กๆ 

ในการเช� อมโยงหลักการทางวิชาการ ขอมูล 

ความรู เพ� อให โรงพยาบาลทุกแหง สามารถ

พัฒนาคุณภาพ และสงมอบคุณคาระบบ

บริการใหกับประชาชน โดยต้ังม่ันในวิสัยทัศน 

“ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ และไว

วางใจได ในระดับสากล” ดังนั้นสรพ. จึง

จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางการยอมรับ ใหมี

ความน�าเช� อถือวงกวาง สรพ. จึงเขารวม

เปนสมาชิกของ International Society 

For Quality In Healthcare External Evalu-

ation Association หรือ ISQua EEA ซึ่งเปน

หน่วยงานระดับสากลที่ทํางานขับเคลื่อน

งานดานคุณภาพและความปลอดภัยใน

สํานักงานคณะกรรมการการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ  

(สกมช.) จัดการอบรมหลักสูตรดานความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรระดับผูเชี่ยวชาญ ณ หอง

แมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

วันที่ 25 เมษายน เวลา 8.30 น.

BSC Hair Care จากคาย OCC 

GROUP แนะนําผลิตภัณฑบํารุงเสนผม BSC

Hair Care Seaweed Nutrient Plus hair serum 

สูตรใหมท่ีเพ่ิมการบํารุง เติมความชุมช้ืน พรอม

ปกปองเสนผมจากการสูญเสียนํ้าดวย Double 

Moisturizer จากคุณคาของ Ceramides และ 

Hair Hyaluron ท่ีชวยลดการขาดรวงของเสนผม 

และฟนฟูผมเสียจากการทําสารเคมี อีกทั้งยัง

บํารุงหนังศีรษะใหแลดูสุขภาพดี ขนาด 250 

ml. ราคาเพียง 119 บาท (จากปกติ 245 

บาท) ดูขอมูลและสั่งซื้อสินคาไดที่Facebook 

Page, Lazada, Shopee : BSC HAIR CARE

บริษัท เวสเทิรน เดคอร คอรปอเรชั่น 

หรือ ดับบลิวดีซี (WDC) รวมออกบูธในงาน

สถาปนิก’65 กับคอนเซ็ปตบูธรูปแบบใหม

ครั้งแรกภายใตช� อ "The Lord of Tiles" ผาน

การนําเสนอนวัตกรรมของกระเบื้องในรูป

แบบบูธแสดงสินคาและ Thematic Pavilion 

สุดล้ํา พรอมโชวนวัตกรรมกระเบื้องลาสุด

และดีไซนที่แตกตางอยางเปนเอกลักษณ 

อาทิ กระเบื้องอัจริยะผิวสัมผัสนุมพรอม

คุณสมบัติกันล� น, กระเบื้องคุณสมบัติพิเศษ

ปองกันแบคทีเรีย, กระเบื้องผิวหนาเสมือน

หินจริง รวมทั้งกระเบื้องคอลเลคชันใหม 

“Mediate” (มิ ดิ เอท) ที่มีการจับมือรวม

ออกแบบกับ “ดวงฤทธิ์ บุนนาค” สถาปนิก

ไทยรางวัลระดับโลก เปนตน รวมสัมผัส และ

รับชมกับสถาปตยกรรมสุดล้ํา “The Lord of 

Tiles” กับการจัดแสดงกระเบื้องในรูปแบบ 

Thematic Pavilion ดวยกระเบื้องคอลเลกชัน

ลาสุดจาก WDC ในงานสถาปนิก 65’ ที่บูธ 

WDC หมายเลข S504 และ Thematic 

Pavilion ที่บูธหมายเลข TP08 ณ อาคารชา

เลนเจอร ฮอลล อิมแพค เมืองทองธานี ใน

วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม เวลา 

10.00 – 20.00 น. ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

https://wdc.co.th/news/wdc-at-architect-

fair-2022

ศูนยการคาฟวเจอรพารค จัดงาน 

“Future Park Super Kids : #SAFARI KIDS” 

พานองๆ หนูๆ แปลงกายเปนนักสํารวจตัวนอย 

มาสนุก เติมเต็มจินตนาการ ตามลาหาไขมังกร 

ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม ณ 

แคสคาตา ชั้น จี ศูนยการคาฟวเจอรพารค 

และสปอรตไลท ชั้น จี สเปลล “Future Park 

Super Kids” เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในชวงปด

เทอม เพ� อใหนองๆหนูๆ ได ใชเวลาวางให

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เกิดประโยชน อยางสรางสรรค ดวยคอนเซ็ปต 

#SAFARI KIDS (นักสํารวจตัวนอย เติมเต็ม

จินตนาการ) เนรมิตพื้นที่ใหเปนโลกแหง

จินตนาการแสนสนุก รวมความบันเทิงหรรษา

มาใหนองๆ หนูๆ ไดรับความสุขมากมาย 

อาทิ LET’S EXPLORE … ศึกษาธรรมชาติ

วิทยา เรียนรูวิถีชีวิตสัตวสตัฟฟ, Science for 

Fun กับอพวช., สนุกกับภารกิจตามลาหาไข

มังกรในปาเวทยมนต พรอมลุนของรางวัล

มากมายภายในงาน พิเศษ!!! สมาชิก FUTURE 

PARK รวมสนุก + รับ Gift ฟรี! แลก 50 พอ

ตย รับลูกโปงสุดคิวท แลก 10 พอยต หรือ

สมัครสมาชิกใหม รับคูปองรวมสนุก Magic 

Forest 1 ใบ สมัครสมาชิกใหม รับคูปอง

สวนลด 100 บาท 

จัดกิจกรรม CSR ฉลองใหญครบรอบ 55 ป     ปยพร พรรณเชษฐ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น (TCMC) นําทัพ จัดกิจกรรมทําดีเพ� อสังคม ฉลองใหญ ทีซีเอ็มซี 

ครบรอบ 55 ป จึงจัดกิจกรรม CSR ขึ้นในโครงการ “ทีซีเอ็มซี 55 ป ทําดีเพ� อสังคม” พรอมนํา

เหลาผูบริหาร และ พนักงาน รวมบริจาคโลหิต พรอมมอบพรมที่จัดทําขึ้นพิเศษ และสเปรย

แอลกอฮอล เปนที่ระลึกใหแกผูมาบริจาคโลหิตทั่วไป โดยมี นางสาว ปยนันท คุมครอง ผูชวย

ผูอํานวยการ ดานจัดหาโลหิตและภาพลักษณองคกร ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ รวมรับมอบ 

ณ สภากาชาดไทย

นายบุญ พุฒิพงศธนโชติ ประธาน

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี เขาพบ นพ. 

จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพ� อ

มอบหนังสือ ”12 ป แหงการเดินทางของ

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี” ที่รวบรวม

ขอมูลอันน�าสนใจเกี่ยวกับกลุมโรคแอลเอสดี 

(LSD) อาทิ โรคปอมเป โรคโกเชร โรคเอ็ม

พีเอส และโรคแฟเบร ตลอดจนความทาทาย

ในการดูแลรักษาจากประสบการณของ

ผูปวยและครอบครัว โดยมี ทพ. อรรถพร 

ลิ้มปญญาเลิศ รองเลขาธิการ สํานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมรับ

มอบเพ� อผลักดันระบบระบบดูแลผูปวยอยาง

เทาเทียมเพ� อการรักษาอยางยั่งยืน

มูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี มอบหนังสือ “12 ป แหงการเดินทางของมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี”

รวบรวมเสียงสะทอนจากผูปวยโรคหายาก แก สปสช. ผลักดันระบบดูแลผูปวยเพ� อการรักษาอยางยั่งยืน

สมศ. รวมงานวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 130 ป    ดร.นันทา หงวนตัด 

รักษาการผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพและประเมินการศึกษา พรอมดวย

รองผูอํานวยการ และเจาหนาที่ เขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ และสามเณร 

จํานวน 131 รูป เน� องในวันคลายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 130 ป โดย

กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ  

ซิกน�าประกันภัย ควารางวัลสุดยิ่งใหญ “LINE Thailand Awards 2021”

ขึ้นแทน "ที่สุดแหงแบรนดผูสรางสรรค โฆษณาบน LINE Ads Platform ยอดเยี่ยม"

ซิกน�าประกันภัย โดย ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจาหนาท่ีบริหาร อลิสา มหอานิชานนท 

รองประธานอาวุโสฝายกลยุทธธุรกิจ การตลาด และลูกคาสัมพันธ รับมอบรางวัลจาก ศรีสุภาคย 

อารีวณิชกุล ผูอํานวยการธุรกิจองคกร LINE ประเทศไทย ตอกย้ําความเปนเลิศดวยการสราง

ผลงานยอดเยี่ยมในการทําการตลาดและธุรกิจดิจิทัลบนแพลตฟอรม LINE ตลอดป 2021 ที่

ผานมา ควารางวัลภาคธุรกิจสุดยิ่งใหญแหงป “LINE Thailand Awards 2021” ครองตําแหน�ง 

"ที่สุดแหงแบรนดผูสรางสรรค โฆษณาบน LINE Ads Platform ยอดเยี่ยม" ที่จัดขึ้นโดย LINE 

ประเทศไทย แอพพลิเคชั่นสําหรับสงขอความ ครอบคุลุมการใหบริการอีกหลากหลายที่ใชงาน

บนโทรศัพทมือถือ โดยมีจํานวนผูใชงานมากกวา 50 ลานคนในประเทศไทย

คอตโต ตอกย้ําผูนําเทรนด ดวย

นวัตกรรมที่มาพรอมโซลูชั่น เพ� อยกระดับ

การใชงานอยางสมบูรณแบบขอเชิญชวน

เหลานักออกแบบ สถาปนิก และผูที่สนใจมา

สัมผัส และเติมเต็มไอเดียออกแบบชีวิต เพ� อ

ปลุกพลังการเรียนรูและดูแลตนเองในแตละ

มิติผานคอนเซปต  BREATHE (REFRESH) 

AND RESTART พบกับการนําเสนออีกทาง

เลือกของการออกแบบชีวิตที่จะใหคุณได

ในโอกาสนี้ ประธานมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ได

ขอบคุณ สปสช. ในการสนับสนุนอันดีเพ� อใหผูปวยโรคหายาก

ไดเขาถึงสิทธิการรักษาตลอดมา รวมถึงเรงพิจารณายารักษา

โรคปอมเป เพ� อนําเขาระบบบัญชียาหลักแหงชาติท่ีนับเปนกาวสําคัญ

สําหรับผูปวยที่รอการรักษา ไดเขาถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรคปอมเป (Pompe) เกิดจากการขาดเอนไซมที่ยอยสลาย

สารโมเลกุลใหญที่เรียกวา ไกลโคเจน โดยทั่วโลกมีอุบัติการณ

การเกิดโรคสูงถึง 1 คนตอประชากร 40,000 ราย แบงเปน 2 

หวนกลับมาโฟกัสความเปนตัวตนอีกครั้ง 

ผานไอเดียการผสานนวัตกรรมใหเขากับไลฟ

สไตลจาก COTTO ในกิจกรรมดางๆ ไมวา

จะเปน กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย

การออกแบบชีวิตและธุรกิจชวงโรคระบาด 

โดยสถาปนิกช้ันนํา  ทบทวนลมหายใจในจังหวะ 

Calm - Refresh - Restart ผานศิลปะ

แหงประสาทสัมผัสแบบ Physical Ambience 

และพลาดไม ไดกับกลุ มผลิตภัณฑและ

ชนิด ตามความรุนแรง และวัยที่เริ่มมีอาการ 

โดยชนิดที่หนึ่งผูปวยเริ่มเปนในวัยทารก 

(Infantile Type) เปนชนิดที่มีความรุนแรง

ของโรคมาก ผูปวยจะเริ่มมีอาการตั้งแตแรก

เกิดถึง 6 เดือนแรก และสวนใหญจะเสียชีวิต

ภายใน 1 ปแรก หากไมไดรับการรักษา ชนิด

ที่สองคือเริ่มเปนในวัยเด็กจนถึงผูใหญ (Late 

– Onset Type) เปนชนิดท่ีความรุนแรงนอยลง 

เน� องจากเอนไซมเหลืออยูในตัวผูปวย ชนิดนี้

จะเริ่มมีอาการหลังอายุ 1 ป จนถึงวัยผูใหญ 

ผูปวยอาจมีชีวิตจนถึงวัยกลางคนได

แมวาในปจจุบันการรักษาผูปวยโรค

ปอมเปทําได โดยการใหเอนไซมทดแทนทาง

หลอดเลือดดําทุก 2 สัปดาห แตทวาขอ

จํากัดดานการวินิจฉัย การเขาถึงการรักษา

ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรับรูเกี ่ยวกับ

การมีอยูของโรคยังมีขอจํากัด  รวมเปนสวนหน่ึง

ในการผลักดันให โรคหายากเปนที่รูจักในวง

กวางมากขึ้น ใหทุกชีวิตอันมีคาเขาถึงการ

รักษาอยางเทาเทียม สามารถคลิกลิงก 

https://qrco.de/bcuJRZ หรือสแกน QR Code  

เพ� อดาวน โหลดหนังสือเลมนี้ ได ติดตาม

ขาวสารเพิ่มเติมของมูลนิธิโรคพันธุกรรม

แอลเอสดี ไดที่ www.facebook.com/geneti-

cLSDfoundationThailand/

คอตโต ชวนสัมผัสการผสานนวัตกรรมที่เติมเต็มชีวิตในทุกไลฟสไตล 

ผานแนวคิดการหวนคืนสูความเปนธรรมชาติ ในงานสถาปนิก’65

เทคโนโลยีลาสุดของ COTTO ที่จะนําเสนอ

ในงานนี้เปนที่แรกไมวาจะเปนกระเบื้องเพ� อ

สุขอนามัยที่ดีที่สุดแหงปของกระเบื้องฟอก

อากาศ(AIR ION), กระเบื้อง HYGIENIC 

TILE เวอรชั่นใหมลาสุด และการเปดตัวครั้ง

แรกกับกระเบื้องECO ที่สามารถนํา WASTE 

ในกระบวนการผลิตมาหมุนเวียนกลับมาใช

ใหม (ZERO WASTE) ไดสูงสุดถึง 80% และ

พลาดไมไดกับ นวัตกรรมสุดล้ําจากไมวา

จะเปน สุขภัณฑอัตโนมัติ (Integrated Toilet) 

สุขภัณฑไรสัมผัส (Touchless Series)และ กอก

นํ้า “GEO Series” ท่ีมาพรอมบริการในรูปแบบ 

“Solution In A Box” ใหปรับ เปลี่ยน เติม

สีสันมุมโปรดในหองน้ํา ปลดปลอยทุกความ

คิดสรางสรรคไดงายๆ ในแบบที่เปนคุณ

พิเศษสุด สําหรับผูท่ีสนใจสินคาของ COTTO 

ในงาน สามารถรวมกิจกรรมพิเศษภายในงาน

เม� อ ซ้ือกระเบ้ือง สุขภัณฑ กอกนํ้า COTTO ครบ 

20,000 บาทข้ึนไป รับสวนลดสูงสุดถึง 5,000 บาท 

เม� อซ้ือผานwww.cottolife.com พรอมรวมสนุก

กับกิจกรรมอ� นๆ อีกมากมายภายในงาน ไดท่ีบูธ 

COTTO ในงานสถาปนิก'65 ตั้งแต 26 เมษายน 

- 1 พฤษภาคมเวลา ณ CHALLENGER HALL 

อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี เวลา 10.00-

20.00 น. สําหรับผูท่ีสนใจสามารถดูขอมูลสินคา

ผาน Official website >> https://bit.ly/3uUbbyT 

หรือ ชอปปงออนไลนผาน COTTO Life >> ht-

tps://bit.ly/3KhLmzi หรือติดตอ Line Official 

Account : @COTTOlife >> https://bit.ly/3LD520E
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด เปดเผยวา โตโยตาได

รวมกับ THE 1 พันธมิตรที่แนบแน�นของเรา 

ซึ่งจะรวมกันนําเสนอความสุขแบบใหมในรูป

แบบ Cross over (ครอส โอเวอร) เพ� อดูแล

ลูกคาของเราตลอดการเดินทาง ลาสุดในป 

2020 เราไดนําเสนอ Digital Platform ช� อ 

T-Connect เพ� อดูแลลูกคา ผานการเช� อมโยง 

จากขอมูลรถยนตผาน Mobile Application 

ไมวาจะเปน ระบบการติดตามเช็คระยะผาน

การแจงเตือนอัตโนมัติ บริการผูชวยสวนตัว 

หรือ Concierge Services ระบบ Theft Track 

ซึ่งที่ผานมาสามารถปองกันการโจรกรรมได

กวา 70  ราย ซึ่งเราดูแลรถยนตควบคูไปกับ

การเคล� อนที่ดวยเทคโนโลยีดิจิตัล วันนี้เรา

พรอมแลวที่จะกาวขามสูการดูแลตลอดการ

เดินทางของลูกคา ผานพันธมิตรทางธุรกิจที่

สําคัญ หรือจาก Vehicle Centric สูการเปน 

Customer Centric สอดคลองกับการที่บริษัท 

โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย กาวสูปที่ 60 

ภายใตพันธกิจใหม เพ� อมุงสูการเปน Mobility

Enabler หรือ “ผูนําทางการขับเคล� อนยุคใหม” 

ซึ่งเราจะร่วมขับเคลื่อนอนาคตไปด้วยกัน 

เราจะใกลชิดลูกคามากยิ่งกวา เราจะจับมือ

กับพันธมิตรในการสรางการขับเคล� อนความ

สุขในทุกการเดินทาง สําหรับโครงการดีๆ 

อยาง Toyota ALIVE-X หรือ ขับเคล� อน x 

ทุกความสุข ที่เราไดรวมมือกับ The 1 ผูนํา

ดิจิทัลไลฟสไตลและรอยัลตี้แพลตฟอรม

อันดับ 1 ของไทยที่มีเครือขายรานคาชั้นนํา

ที่หลากหลาย ภายใตกลุมเซ็นทรัลในการ

พัฒนาพัฒนาโปรแกรมสะสมคะแนน 

โครงการ Toyota ALIVE-X สําหรับลูกคาโต

โยตาทุกคน ภายใต Platform T-Connect 

แนวคิดของ Toyota ALIVE-X คือ 

การดูแลลูกคาทุกการเดินทาง ดวยรถยนต

ที่มีประสิทธิภาพสูงจาก TOYOTA และเม� อ

ทุกครั้งที่ลูกคาไปยังที่ตางๆ เรายังคงเขาไป

ดูแลความสุขใหกับลูกคาของเรา โดยอาศัย

ความเขมแข็งของพันธมิตรที่เชี่ยวชาญดาน

ตางๆ ดังนั้นสิทธิประโยชนกับลูกคาโตโยตา

ไมจํากัดเฉพาะผลิตภัณฑ และบริการที่เกี่ยว

กับการใชรถเทานั้น แตลูกคายังสามารถใช

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จับมือ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จํากัด 

รวมแถลงขาวพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ภายใต โครงการ “Toyota ALIVE-X” บน “T-Connect Application”

บริการผานขอเสนอจากพันธมิตรมากมายทั้ง

ในเครือขายโตโยตา และเซ็นทรัล เพียงลูกคา

ผูกบัญชีสมาชิก The 1 ผาน Application 

ของเรา เพ� อสะสมคะแนนในทุกคาใชจาย 

สามารถแลกสวนลดพิเศษไดอีกดวย ทั้งนี้

ลูกคาที่เขาใชบริการผูแทนจําหน�ายโตโยตา

ทั่วประเทศ สามารถเขารวมโครงการนี้ ได

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป และที่สําคัญเราขอนํา

เสนอสิทธิพิเศษในชวงเปดตัวลูกคาจะได

รับ 200 คะแนน จากการสมัครสมาชิก T-

Connect และผูกบัญชี The 1 และสําหรับ

ลูกคาที่ ใชจายที่ โชวรูมหรือศูนยบริการ

ระหวางเดือนเมษายน – มิถุนายน นี้ ยังได

รับคะแนนพิเศษอีก 1,000 คะแนน นอกจาก

นี้ลูกคาที่มีคะแนน THE ONE CARD ยัง

สามารถแลกคะแนนสะสมเปนสวนลดคา

บริการ ที่ศูนยบริการโตโยตาได สูงถึง 2 เทา 

นายกฤษณะ งามสม Head of Business 

บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จํากัด เปดเผยวา ใน

ฐานะตัวแทนของ The 1 ผมรูสึกยินดี และ

เปนเกียรติที่ ไดเขารวมเปนพันธมิตรกับโตโย

ตาในครั้งนี้ และเช� อมั่นอยางยิ่งในปณิธาน

รวมกันที่จะมอบสิทธิประโยชนที่ดีที่สุดใหกับ

ลูกคา ท้ังน้ีโตโยตายังเปนพันธมิตรในธุรกิจยานยนต

เจาแรกของ The 1 ซึ่งเปนการตัดสินใจที่เรา

เช� อมั่นวาจะประสบความสําเร็จอยางสูง 

เนื่องจากโตโยต้าเป็นผู้นําในด้านยานยนต์

ที่คนไทยตางใหความไววางใจมาอยาง

ยาวนาน และจากการสั่งสมประสบการณ

กวา 15 ป The 1 ไดกาวขึ้นเปนผูนําดาน 

Digital Lifestyle และ Loyalty Platform ดวย

ฐานสมาชิก The 1 กวา 19 ลานคน   ผมเช� อ

มั่นวาศักยภาพของผูนําจากทั้ง 2 วงการที่มี

ปณิธานเดียวกันจะสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุด

ใหกับลูกคา การเปดตัว Toyota ALIVE-X นับ

เปนกาวแรกอันแข็งแกรงของความรวมมือ

ในครั้งนี้ ซึ่งเราไดรวมพัฒนาโปรแกรมสะสม

คะแนนภายใตช� อ Toyota ALIVE-X ภายใต 

T-Connect Application ที่เปนการเช� อมตอ

ระบบสะสมคะแนนระหวาง The 1 และ 

ALIVE-X เพ� อขยายสิทธิประโยชนใหลูกคา 

Toyota และสมาชิก The 1 สามารถสะสม 

และแลกคะแนน The 1 ไดในเครือพันธมิตร

ของทั้งสองแบรนด นอกจากนี้ลูกคาสามารถ

เขารวมไดอยางงายดาย เพียงผูกบัญชี The 

1 บน T-Connect Application ก็สามารถ

สะสม และใชคะแนนแลกสิทธิประโยชน

จากแบรนดในเครือเซ็นทรัล และโตโยตาได

ทันที เรามีความยินดีที่ไดมอบสิทธิประโยชน

ใหกับลูกคาของโตโยตา อยางหลากหลาย

ครอบคลุมทุกไลฟสไตล ผาน 32,000 Touch 

point จาก 2,000 แบรนดชั้นนําในเครือ

เซ็นทรัล

The 1 มีความม่ันใจวาโครงการ Toyota 

ALIVE-X ในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จ 

และไดมอบประโยชนสูงสุดใหกับลูกคาของ

โตโยตา และสมาชิก The 1 ไดอยางกวางขวาง 

ทั้งหมดนี้ เปนไปตามแนวคิดรวม ‘Customer 

First’ ที่จะมอบประสบการณที่ดีที่สุดใหกับ

ลูกคาเสมอ และที่สําคัญ The 1 ยังคงไม

หยุดยั้งที่จะขยาย Eco system และเปดรับ

แบรนดใหมๆ ที่จะมารวมกลุมพันธมิตร และ

เม� อตนปที่ผานมาเราไดเปดตัวบริการ The 1 

for Business นําเสนอ Solution ที่จะชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการทําธุรกิจใหกับ 

Partner ดวยความเชี่ยวชาญดาน Loyalty 

Program พรอมดวยขอไดเปรียบดานขอมูล

ของ The 1 ที่มีความเขาใจสมาชิกแบบ 360 

องศา และโครงการ Toyota ALIVE-X บน T-

Connect Application ในครั้งนี้ถือเปนอีกกาว

สําคัญของ The 1 ในการขยาย Eco system 

ใหตอบสนองความตองการของสมาชิก The 1 

ไดครอบคลุมทุกไลฟสไตล พรอมรวมออกแบบ

สิทธิประโยชนตรงใจใหกับลูกคาของโตโยตา 

อีกดวย

มาสดาจัดงาน “2022 Mazda 

Business Review & Way Forward” 

เปดเผยถึงผลสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจ ประจําปงบประมาณ 2564 

โดยเฉพาะตัวเลขยอดขายทะลุ 

35,654 คัน ครองสวนแบงการตลาด 

4.5% โดยเฉพาะรถยนตนั่งมาสดา 

2 ยังคงครองใจลูกคามากท่ีสุด ดวย

ยอดขายเกือบ 20,000 คัน ครอส

โอเวอรเอสยูวีมาสดา CX-30 และ

มาสดา CX-3 รวมกันกวา 12,000 คัน

เดินหนาแตกไลนธุรกิจใหมกับมาสดา 

CPO ยกระดับมูลคาราคารถมือสอง 

ปรับกลยุทธการบริหารธุรกิจสู

ความย่ังยืน ดวย Retention Business 

Model เนนสรางคุณคาของแบรนด

จากการบริการ ยกระดับการดูแล

ลูกคาระดับพรีเมี่ยมดวยโปรแกรม 

Privilege ตั้งเปาปนี้ยอดขายทะลุ 

40,000 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 15%  

นายธีร เพิ่มพงศพันธ รองประธาน

บริหารอาวุโส บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนตไทย

ปงบประมาณ 2564 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากป 2563 

ที่ 1% ประมาณ 795,000 โดยตลาดรถปกอัพ

ไดรับความนิยมสูงสุด มีจํานวนรวม 357,000 คัน 

ตามมาดวยรถยนตนั่ง จํานวน 214,000 คัน 

รถอเนกประสงคเอสยูวี (รวม PPV) จํานวน 

143,000 คัน อ� นๆ จํานวน 81,000 คัน ซึ่ง

ในจํานวนนี้มีรถยนตพลังงานไฟฟา จํานวน 

2,097 คัน สําหรับปงบประมาณ 2564 (ระหวาง

เดือนเมษายน 2564 – มีนาคม 2565) มาสดา

ทํายอดขายได 35,654 คัน ลดลงเล็กนอย 11% 

เม� อเทียบกับปงบประมาณ 2563 ครองสวนแบง

การตลาด 4.5% แบงเปนรถยนตนั่งจํานวน 

20,115 คัน โดยเฉพาะมาสดา2 ยังรอนแรง

ตอเน� องดวยยอดขายเกินกวาครึ่ง มีจํานวนสูง

ถึง 18,426 คัน ตามมาดวยมาสดา3 จํานวน 

1,685 คัน และมาสดา MX-5 จํานวน 4 คัน 

ขณะท่ีรถปกอัพ มาสดา BT-50 ยอดขาย 1,224 

คัน สวนครอสโอเวอรเอสยูวีตระกูล CX-Series มี

จํานวนทั้งสิ้น 14,315 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 2% 

อันไดแก รถครอสโอเวอรเอสยูวี มาสดา CX-

30 มียอดขายสูงสุดถึง 6,879 มาสดา CX-3 

จํานวน 5,378 คัน มาสดา CX-8 จํานวน 

1,074 และมาสดา CX-5 จํานวน 984 คัน 

ตามลําดับ สถานการณในปนี้ แมวาจะยังมอง

ไมเห็นปจจัยบวกที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีปจจัยลบ

ที่อยูนอกเหนือการควบคุมรอบดาน ไมวาจะ

เปน ความตึงเครียดในยุโรป ภาวะเงินเฟอ คา

เงินบาทที่มีความผันผวน ความหวาดหวั่นตอ

การกลายพันธุของโรคโควิด-19 ราคาน้ํามัน

ท่ีพุงสูงข้ึน ระบบขนสงโลจิสติกส และการขาดแคลน

ช้ินสวนเพ� อผลิตรถยนต แตเช� อวาอุตสาหกรรม

รถยนตไทยไดผานจุดตํ่าสุดมาแลว การท่ีประชาชน

ไดรับวัคซีน เปาหมายการปรับเปนโรคประจําถิ่น 

การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศ 

และมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ ลวนแลว

จะชวยใหเศรษฐกิจฟนกลับมาไดเร็วข้ึน ถึงแมวา

จะไมไดเติบโตหวือหวามากนัก แตเช� อวาจะดี

กวาปผานมา คาดวาอุตสาหกรรมรถยนตใน

ปงบประมาณนี้จะมียอดขายรวมอยูที่ประมาณ 

820,000 – 850,000 คัน และมาสดาคาดวา

จะมียอดขายมากกวา 40,000 คัน หรือเติบโต

เพิ่มขึ้น 15% 

เมอรเซเดส-เบนซ ย้ําจุดยืนในการนํา

เสนอการออกแบบประสบการณ สมรรถนะ

ของรถยนตที่อัดแน�นไปดวยความหลงใหล 

พรอมความยั่งยืน ผานวิดี โอที่เลาเร� องของ 

3 ผูนําทางความคิด (Key Opinion Leaders: 

KOLs) ผูเปนตัวแทนของ 3 จุดยืนดังกลาว 

ไดแก พล หุยประเสริฐ นักออกแบบประสบการณ

ผูผสมผสานดีไซนและนวัตกรรม พลอย ปนแสง 

นักกีฬาโปโลทีมชาติผูมุงมั่นกาวไปขางหนา

อยางไมหยุดยั้ง และตน บดินทร พลางกูร 

สถาปนิกและนักออกแบบภายในที่ใชธรรมชาติ

เปนแรงบันดาลใจในการทํางาน

มร.โรลันด โฟลเกอร ประธานบริหาร 

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

เปดเผยวา จุดยืนของเมอรเซเดส-เบนซใน

เร� องของการนําเสนอนวัตกรรมการออกแบบ

ที่มีความโดดเดน สมรรถนะการขับขี่ที่เราใจ 

ควบคูไปกับความยั่งยืนนั้นเปนสิ่งที่ชัดเจนใน

ใจผูบริโภคอยูแลว และการเลือกบุคคลที่มี

ความโดดเดนทั้ง 3 ทานนี้มาเปนตัวแทนของ

จุดยืนของเราก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น

ผูนําในทุก ๆ ดาน ทั้งการเปนแบรนดที่ ไดรับ

ความนิยมภายใตประสบการณการออกแบบ

ที่น�าจดจําและน�าต� นเตน สามารถสรางแรง

บันดาลใจใหม ๆ ใหกับผูคน การตอบสนอง

ความตองการของลูกคาเมอรเซเดส-เบนซดวย

โซลูชันที่ผลักดันใหทุกคนไปถึงจุดหมายปลาย

ทางไดอยางราบร� น และการสรางความน�าเช� อ

ถือผานจุดยืนดานการมีความรับผิดชอบตอสิ่ง

แวดลอมดวยนวัตกรรมที่มีความยั่งยืน ทั้งหมด

นี้คือการตอกย้ําความตั้งใจของเมอรเซเดส-

เบนซที่จะใหความสําคัญกับ 3 จุดยืนนี้ทั้งในป

นี้และปตอ ๆ ไป ซึ่งเมอรเซเดส-เบนซมีความ

ยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรวมงานกับ KOL ทั้ง 3 

ทานและหวังวาแคมเปญนี้จะชวยประกาย

และเติมเต็มแรงบันดาลใจใหกับลูกคา พรอม

ทั้งชวยใหเมอรเซเดส-เบนซยังคงเปนแบรนด

ลักชัวรีอันดับ 1 ที่ตอบสนองความตองการของ

ทุกทานได

พล หุยประเสริฐ นักออกแบบประสบการณ

ผูทํางานออกแบบหลากหลายรูปแบบโดย

เฉพาะคอนเสิรตที่ชวยเติมเต็มประสบการณ

ที่น�าจดจําใหกับผูชม บอกวา “งานของผมคือ

งานออกแบบประสบการณ โดยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาผสมผสานกับความคิดสรางสรรค 

เพ� อสรางประสบการณทางประสาทสัมผัสให

คนไดรูสึก มีสวนรวม และไดรับประสบการณ

ท่ีดีท่ีสุดในชวงเวลาน้ัน ๆ  ไดมาสัมผัสบรรยากาศ

ไมวาจะเปนความสุข เศรา ต� นเตน และความ

สนุก เม� อผมไดฟงเร� องราวของรถยนตรุน The 

new C-Class ที่ออกแบบมาจากแนวคิดเกี่ยว

กับประสบการณ พฤติกรรมของผูขับขี่ และ

การนําเอาเทคโนโลยีมาใช ในการนําเสนอ 

ดึงดูดความสนใจ และเขาถึงความรูสึกและ

ความตองการ ไมวาปลายทางจะเปนการ

ในป 2565 นี้ มาสดาเตรียมบุกตลาด

รถมือสอง ดวยการเปดตัวธุรกิจใหม MAZDA 

CPO (Certified Pre-Owned) นําเสนอรถยนต

ใชแลวคุณภาพดีใหกับลูกคา เพ� อเปนชองทาง

ใหลูกคาไดนํารถเกามาเทรด-อิน ซึ่งเปนการ

กระตุนใหเกิดการซ้ือซํ้า หรือซ้ือเพ่ิมเติม ภายใต

กลยุทธ Trade Cycle Management ซึ่งลูกคา

ไดประโยชนสูงสุดจากการครอบครองรถยนต

มาสดาที่ผานการตรวจสอบอุปกรณและชิ้น

สวนกวา 100 รายการ ผานมาตรฐานและการ

รับรองจากมาสดา เซลส ประเทศไทย ซ่ึงโครงการ 

MAZDA CPO จะเปนการยกระดับมูลคารถมาสดา

มือสองในตลาด รวมถึงเสริมความแข็งแกรง

ใหกับแบรนด และสรางความเช� อมั่นใหลูกคา

ไดดียิ่งขึ้น ปจจุบัน เปดดําเนินการแลว 9 แหง 

ปนี้ตั้งเปาขยายเพิ่ม 18 แหง และจะเพิ่มขึ้น

เปน 38 แหง ภายในป 2568 ครอบคลุมทั้งใน

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด

ธีร เพิ่มพงศพันธ กลาวถึงกลยุทธและ

แนวทางการดําเนินธุรกิจในปงบประมาณใหมน้ีวา 

มาสดาจะเดินหนาอยางเต็มรูปแบบตามแผน

งานระยะกลาง (Mid-Term Plan) เพ� อยกระดับ

คุณคาแบรนดมาสดาในประเทศไทย ผานโมเดล

ธุรกิจที่เรียกวา “Retention Business Model” 

โดยใหความสําคัญกับการสรางคุณคาแบรนด 

และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาใน

ระยะยาว ซ่ึงโมเดลธุรกิจใหมน้ีจะเปนแกนหลัก

สําคัญที่จะถูกสงตอเพ� อกําหนดเปนกลยุทธใน

การทํางานในทุกๆ สวน มาสดายังคงเดินหนา

เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเครื่องยนต์

สันดาปภายใน ที่มีความพรอมดานเทคโนโลยี

และความปลอดภัย ใหการประหยัดนํ้ามันท่ีดีเย่ียม 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนวิสัยทัศนของ

มาสดา มาสดาเช� อวารถยนตภายใตเคร� องยนต

สันดาปภายในจะยังคงไดรับความนิยมอยาง

ตอเน� องจากลูกคาในประเทศไทย แตในขณะ

เดียวกัน ก็ไดเตรียมความพรอมเพ� อสนับสนุน

นโยบายของภาครัฐ ในการขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ  โดยจะทําการเปดตัวผลิตภัณฑ

ที่เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยแบบเปน

ขั้นเปนตอน ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม เพ� อ

ใหลูกคาไดรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ในเวลาชวงที่

เหมาะสมที่สุดกับการใชงานในชีวิตประจําวัน

ออกแบบคอนเสิรตหรือดีไซนรถยนต สุดทาย

แลวสิ่งที่สําคัญคือการสรางประสบการณทีดี

ใหกับผูใช ผมดีใจท่ีเมอรเซเดส-เบนซเปดโอกาส

ใหผมเปนตัวแทนการนําเสนอแนวคิดจากการ

ทําความเขาใจในพฤติกรรมและความตองการ

ของมนุษย ซึ่งตอนนี้ผมกําลังรวมทําโปรเจกต

ออกแบบประสบการณพิเศษใหมรวมกับเมอร

เซเดส-เบนซ อยากใหติดตามกันครับ” 

พลอย ปนแสง นักกีฬาโปโลทีมชาติผู

มุงมั่นกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง กลาววา 

“พลอยบอกตัวเองเสมอวา ถาเราเช� อและเรา

มี passion กับสิ่งไหนแลว เราจะทําสิ่งๆ นั้น

ไดดี ดังนั้นพลอยจะตั้งใจมาก ๆ ทุมเทและเต็ม

ที่กับสิ่งที่ทํา ทําใหสุด ใสใหเต็มรอย เรียกวา 

Go Hard or Go Home เราจะทําไดดี ทําได

มาก หรือไปไดแคไหน ทุกอยางขึ้นอยูกับตัว

เราทั้หงมด นี่คือพลังผลักดันและขับเคล� อน

ตัวเราใหมุงมั่นกาวไปขางหนาถึงจุดมุงหมาย 

สําหรับพลอย รถยนต Mercedes-AMG C 43 

4MATIC Coupe Special EDITION ที่พลอยได

เห็นครั้งแรก แคดีไซนก็คงไมตองบรรยายแลว 

พอได้ฟังและได้สัมผัสถึงพลังของเครื่องยนต์ 

แคเสียงและฟเจอรแบบเขม ๆ  นี้ passion ของ

พลอยก็มาเต็มเลยคะ อยากจะลองขับและพุง

ไปขางหนาเพ� อไปยังจุดหมายดวยกัน รถยนต

คันนี้ใหความรูสึกเหมือนเวลาที่พลอยไดขี่มา 

ไดสัมผัสถีงพลังของรถ เหมือนตองการคนขับ

ที่พรอมจะใสพลังแลวออกไปสุดดวยกัน อยาก

ใหทุกคนมาลองประสบการณกับรถยนตคันนี้ 

ไดลองขับ แลวก็จะเขาใจความหมายเกี่ยวกับ 

Performance ที่พลอยพูดถึงคะ”

ตน บดินทร พลางกูร สถาปนิกและ

นักออกแบบภายในหนุมผูใชธรรมชาติเปนแรง

บันดาลใจในการทํางานออกแบบ พรอมนํา

เทคโนโลยีใหม ๆ มาผสมผสานเพ� อสรางผลงาน

ที่มีความยั่งยืน เลาวา “สวนตัวผมเช� อในพลัง

ของธรรมชาติที่ เ ป นทั้ ง

แหลงสรางแรงบันดาลใจ

และเปนพื้นที่ที่ชวยฟนพลัง

ใหกับตัวเอง แนวคิดในการ

ทํางานออกแบบของผม

สวนใหญมาจากการนําสิ่ง

แวดลอมหรือสิ่งตาง ๆ ตาม

ธรรมชาติเขามาเปนสวน

หน่ึงในงานดีไซน สวนเร� อง

เทคโนโลยีก็ เปนสิ่งที่ เรา

หลีกเลี่ยงไมไดในปจจุบัน ซึ่งในการออกแบบ 

เทคโนโลยีก็ชวยอํานวยความสะดวกและทําให

เกิดประสิทธิภาพ ผมคิดวาเราตองเรียนรูที ่

จะเขาใจความสําคัญของธรรมชาติ พรอมไป

กับการเรียนรูเร� องเทคโนโลยีเพ� อใหธรรมชาติ

สามารถอยูกับเราไดอยางยืนยาวตอไปใน

อนาคต เหมือนกับวิวัฒนาการของรถยนต 

ที่ปจจุบันมีรถยนตที่ ใช ไดทั้ งน้ํ ามันและมี

เทคโนโลยีไฟฟาใหเลือกใช  ผมเองก็เปนคนหนึ่ง

ที่สนับสนุนเร� องความยั่งยืนมาตลอด ไมวาจะ

ผานงานดีไซน แนวคิด หรือการใชชีวิตประจําวัน 

รถยนตเมอรเซเดส-เบนซ ปลั๊กอินไฮบริด 

สําหรับผม คือสวนสําคัญที่ชวยสรางความ

ยั่งยืน ซึ่งเราสามารถเริ่มตนไดจากตัวเรา

และสิ่งที่เราเลือก นี่คือจุดเริ่มตนของวันพรุงนี้ 

และผมคิดวาตอนนี้น�าจะเปนตัวเลือกที่ดี

ใหกับหลาย ๆ คนเลยครับ ผมกําลังมี

โปรเจกตที่ เกี ่ยวกับความยั่งยืนที่ผมจะทํา

รวมกับเมอรเซเดส-เบนซดวย ฝากติดตาม

ดวยครับ”

การทํางานรวมกับ KOL ทั้งสามทานคือ

เคร� องยืนยันวา เมอรเซเดส-เบนซไมมีวันหยุด

นิ่งที่จะจินตนาการถึงวันพรุงนี้ที่ดียิ่งกวาดวย

การสรางสรรครถยนตและนําเสนอนวัตกรรม

จากเมอรเซเดส-เบนซที่เปนที่ปรารถนาและ

ทําใหลูกคามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ ไดเปน

เจาของออกมาอยางตอเน� อง

มาสดา ปรับกลยุทธสูการเติบโตแบบยั่งยืน 

พรอมบุกธุรกิจรถมือสอง Mazda CPO

เมอรเซเดส-เบนซ เปดตัว 3 KOLs ตัวแทน 3 แนวคิดที่เผยจุดยืนของเมอรเซเดส-เบนซ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

WHO แนะนำ�ใช้ย�เม็ดโควิดของไฟเซอร์

เจนีว� • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า องค์การอนามัยโลก                                                                                     

ใช้คำาว่า “แนะนำาเป็นอย่างย่ิง” สำาหรับแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) 

ยาเม็ดกินต้านไวรัสโควิด-19 ของไฟเซอร์ สำาหรับผู้ป่วยไม่

รุนแรงที่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรง

พยาบาล แต่แสดงความกังวลและเตือนว่า ความไม่เท่า

เทียมในการเข้าถึงยานี้อย่างที่เคยเกิดกับกรณีของวัคซีนโค

วิดอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง และทำาให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำาและ

ปานกลางถูกผลักไปอยู่ท้ายคิวอีก ผู้เชี่ยวชาญของ WHO 

ระบุในวารสารทางการแพทย์ของ BMJ ว่า ยาไนร์มาเทรล

เวียร์กับรีโตนาเวียร์ของไฟเซอร์ เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า

ข้ึนไปอีก ในการรักษาผู้ป่วยท่ียังไม่ได้รับวัคซีน, ผู้สูงอายุหรือผู้

ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

ญี่ปุ่นกล่�วห�รัสเซียยึดเก�ะพิพ�ทผิดกม.

โตเกียว • เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ ที่ญี่ปุ่นกล่าว

ถึงเกาะพิพาท 4 แห่ง โดยอ้างว่าถูกรัสเซียเข้ายึดครองอย่าง

ผิดกฎหมายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในขณะที่ความสัมพันธ์

ระหว่าง 2 ประเทศแย่ลงจากสงครามในยูเครน ญี่ปุ่นกับ

รัสเซียพยายามทำาข้อตกลงในสนธิสัญญาหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 มานานแล้ว แต่บรรดาเกาะที่ทางมอสโกยึดครอง

อยู่และอ้างสิทธิโดยญี่ปุ่น ยังคงเป็นประเด็นสำาคัญที่หาข้อ

สรุปที่ชัดเจนไม่ได้ กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเคยใช้สำานวน

นี้ครั้งล่าสุดในรายงานนโยบายประจำาปีเมื่อปี 2546 ในการ

สาธยายถึงเกาะต่างๆ ที่ทางรัสเซียเรียกว่าหมู่เกาะคูริล และ

โตเกียวเรียกว่าดินแดนทางเหนือ มาปีนี้ในรายงานนโยบาย

ต่างประเทศประจำาปีที่เรียกว่า Diplomatic Bluebook มีขึ้น

ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นและพันธมิตรจี 7 บังคับใช้มาตรการคว่ำา

บาตรอย่างเข้มงวดต่อรัสเซีย แม้ญี่ปุ่นจะพยายามยื้อกับทาง

รัสเซียกรณีเกาะพิพาทมานาน แต่ไม่เคยมีครั้งใดใช้คำาว่า

ครอบครองอย่างผิดกฎหมายเหมือนครั้งนี้ 

เทกซัสประห�รนักโทษอ�ยุม�กสุดของรัฐ

ฮันท์วิลล์ • เอเอฟพีรายงานว่า รัฐเทกซัสประหารชีวิต

นักโทษอายุมากสุดของรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผ่านมา เป็นชาย

วัย 78 ปี ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสังหารตำารวจนาย

หนึ่งเมื่อ 30 ปีก่อน ระหว่างถูกเรียกให้หยุดรถ ทนายความ

ของคาร์ล บันชัน ยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายต่อศาลฎีกาของ

สหรัฐ แต่ถูกปฏิเสธ เขาโดนประหารชีวิตโดยการฉีดยา

พิษ และประกาศยืนยันว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 18.39 น. ตาม

เวลาท้องถิ่น ตามรายงานของแผนกคดีอาญารัฐเทกซัส วัน

เดียวกัน รัฐเทนเนสซีเตรียมประหารชีวิตนักโทษอีกรายคือ 

ออสการ์ แฟรงคลิน สมิธ วัย 72 ปี สำาหรับคดีที่เขาสังหาร

ภรรยาที่แยกทางกันแล้ว และลูกชายวัย 10 กว่าขวบอีก 2 

คน ในปี 2532 แต่ผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี บิล ลี ทวีตว่าสมิธให้

เลื่อนการประหารชั่วคราว เนื่องจากความไม่พร้อมในการเต

รียมการฉีดยาพิษ.

งคโปร์ว�งตัวน�ยกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้ว

เขาชื่อ Lawrence Wong รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังคนปัจจุบัน

 ต่อไปนี้จะเรียกเขาว่า “หว่อง” เพื่อจะได้ติดตาม

บทบาทของเขาอย่างใกล้ชิดต่อไป

เพราะถ้าหากเป็นไปตาม “แผนสืบทอดอำานาจ” ของ

พรรค People’s Action Party (PAP) ภายใต้การนำาของนายกฯ 

หลี่ เสียนหลง เขาจะเป็นผู้นำาสิงคโปร์คนแรกที่ไม่ได้อยู่ใน

แวดวงใกล้ชิดกับคน “ตระกูลลี”

เป็นการทดสอบครั้งสำาคัญสำาหรับเกาะแห่งนี้ที่กำาลัง

เผชิญหน้ากับความท้าทายอันใหญ่หลวงที่เจอปัญหาโควิด 

และผลกระทบจากสงครามยูเครน

พร้อมกับจุดยืนกร้าวต่อรัฐบาลทหารพม่าและรัสเซียใน

กรณีสงครามยูเครน

เป็นท่าทีที่แปลกแตกต่างไปจากสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่

น่าติดตามเพื่อทำาความเข้าใจกับ “จุดแดงเล็กๆ ในแผนที่โลก” 

(Little Red Dot...ที่อดีตประธานาธิบดี

อินโดนีเซียท่านหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้

แบบเอ็นดูแกมหมั่นไส้)

หว่องเคยเป็นข้าราชการ

พลเรือนที่ผันตัวมาเป็นนักการเมือง

ก่อนหน้านั้น เขาเป็นนัก

บริหารธุรกิจในตำาแหน่งผู้จัดการฝ่าย

ขายและคุณแม่เป็นครู

การแสวงหาผู้สืบทอดตำาแหน่ง

ต่อจากนายกฯ หลี่มาหลายปีสิ้นสุดลง

เมื่อสัปดาห์ก่อน เมื่อเขาประกาศว่า 

“หว่อง” จะเป็นผู้นำาทีม “รุ่นที่ 4” หรือ “4G” ของพรรค PAP

คำาว่า 4G ในที่นี้ ไม่ใช่รุ่นของอินเทอร์เน็ต หรือ wifi 

หากแต่ย่อมาจาก Fourth Generation หรือ “ผู้นำารุ่นที่ 4”

ต่อจาก ลี กวนยู ผู้ก่อตั้งสิงคโปร์, ก๊ก จ๊กตง, และหลี่ 

เสียนหลง ในวันนี้

“หว่อง” ในตำาแหน่งรัฐมนตรีคลังได้แสดงฝีมือการ

ประสานงานในฐานะประธานร่วมของคณะทำางานด้านโรคติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 

พร้อมภาพลักษณ์ที่เป็นผู้พิสูจน์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจัยที่ทำาให้เขาแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆ 

“หว่อง” ต่างจากนายกฯ หลี่ ตรงที่ไม่ได้มีสายเลือด

ทางการเมืองมาก่อน

เขาเคยบอกกับหนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทมส์ว่า “ผมมาจาก

ครอบครัวธรรมดาๆ ไม่มีอะไรพิเศษเลยจริงๆ” 

หว่องได้ทุนการศึกษาของรัฐบาล  เรียนหนังสือต่อที่

อเมริกา และเริ่มอาชีพเป็นข้าราชการในปี 1997 

ปี 2011 เขาได้รับเลือกเข้าสภาเป็นครั้งแรก และอีกเพียง 

2 สัปดาห์ต่อมาก็ได้ตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา

และการป้องกันประเทศ 

ต่อมาหว่องลงสนามการเมือง ชนะเลือกตั้งในปี 2015 และ 

2020 

พร้อมๆ กับไต่อันดับอย่างต่อเนื่องด้วยตำาแหน่งรัฐมนตรีอีก

หลายกระทรวง

เขาเริ่มมีความโดดเด่นจริงๆ ก็เมื่อในปี 2020 หลังโควิด

อาละวาดนั่นเอง

เพราะได้รับตำาแหน่งประธานร่วมของคณะทำางานเฉพาะ

กิจหลายกระทรวงของรัฐบาลเพื่อต่อต้านโควิด-19 

 ลีลาท่าทีในการแถลงข่าวต่อสาธารณะทำาให้เขาเป็นที่

รู้จักของคนสิงคโปร์

 หว่องมีภาพของการเป็นนักการ

เมืองที่ติดดินกับชาวบ้านพอสมควร

 ในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อเดือน

มีนาคม 2020 หว่องกลั้นน้ำาตาไว้ไม่

อยู่ ขณะที่เขาเล่ากิจกรรมที่ไปจ่ายเงิน

ช่วยเหลือให้คนงานแนวหน้าในช่วงการ

ระบาดใหญ่ของโควิด

ประโยคที่สร้างความประทับใจให้

กับผู้รับฟัง (แน่นอนต้องรวมถึงนายกฯ 

หลี่ด้วย) บางตอนคือ

“ผมไม่อาจจะสรรหาคำาพูดที่เพียงพอที่จะแสดงความ

ขอบคุณของเราต่อชาวสิงคโปร์จำานวนมากที่พยายามอย่างเต็มที่

เพื่อต่อสู้กับไวรัส” และ

“เราทุกคนร่วมมือกัน เราจะเดินหน้าฝ่าฟันความท้าทายไป

ด้วยกันในทุกย่างก้าว”

เป็นที่มาของภาพลักษณ์ว่าหว่องไม่ใช่แค่ทำางานเก่งเท่านั้น 

แต่ยังมีจิตใจที่เข้าถึงชาวบ้าน

นายกฯ หลี่ได้ประกาศเอาไว้ว่า ผู้สืบทอดตำาแหน่งต่อจาก

เขาจะต้องถูกกำาหนดไว้ก่อนที่เขาจะอายุ 70

นายกฯ หลี่อยู่ในตำาแหน่งมากว่า 17 ปี และพรรค PAP 

ซึ่งปกครองสิงคโปร์ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1965

ความจริงหว่องไม่ใช่ “ตัวเลือก” คนแรกสำาหรับตำาแหน่งนี้

ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีเฮง สวี คีต คือตัวเต็งเบอร์ 1

เฮงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจนกระทั่ง 1 ปีที่

แล้ว และทำาให้ผู้คนแปลกใจพอสมควรเมื่อเขาประกาศขอถอนตัว

ออกจากตำาแหน่งผู้นำา 4G

โดยอ้างว่าเขาอายุมากขึ้น (อายุ 60 ปีในปีที่แล้ว)

และความหนักหนาสาหัสของปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำาที่ยืด

เยื้ออันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่

จากนั้นเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี หว่องเข้ามาเป็น

รัฐมนตรีคลังแทน ก็ได้จังหวะที่เขาแสดงฝีมือได้เต็มที่

พอหว่องได้รับการคัดเลือกมานำาทีมรัฐบาลใหม่ก็ตรงกับที่

พรรค PAP มีกำาหนดจะจัดให้มีการลงมติภายในเพื่อเลือกคณะ

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 

ก็จะเป็นเวลาที่นายกฯ หลี่ส่งไม้ต่อให้กับหว่องอย่างเป็น

ทางการ

จากนั้นจะมีการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี 2023 

จะต้องเรียกการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี 2025 หรืออีก 3 ปี

จากนี้ หากไม่มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งทั่วไปเสียก่อน

เศรษฐกิจของสิงคโปร์เริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโคโรนา

ไวรัส ประมาณการทางการบอกว่าปีนี้อัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอาจจะอยู่ในระดับ 3.4% 

เป็นการค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างเป็นระบบที่ “หว่อง” มี

บทบาทร่วมในการวางแผนและนำาไปปฏิบัติมาตลอด

ปีน้ีหว่องอายุ 49 ปี เป็น ส.ส.ของเขตเลือกต้ัง Limbang 

ก่อนเข้าสู่การเมือง หว่องเคยเป็นข้าราชการใน

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม การเงินและสาธารณสุข

ท่ีสำาคัญคือเขายังดำารงตำาแหน่งเลขาฯ ส่วนตัวของนายกฯ 

หลี่ ระหว่าง 2005-2008

ต่อมาได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Energy 

Market Authority ระหว่างปี 2008 ถึง 2001

หว่องเปิดตัวทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2011 

เมื่อเขาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม PAP ที่มีสมาชิก 5 คนใน 

West Coast GRC 

ทีมของเขาชนะด้วยคะแนนเสียงประมาณ 67% 

นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี 2015 หว่องลงแข่งในเขต

เลือกตั้ง Marsiling–Yew Tee GRC ที่ตีเส้นเขตเลือกตั้งขึ้น

ใหม่ และชนะเลือกตั้งในปี  2015 และ 2020 ต่อมา

วันนี้เขาเข้าสู่เก้าอี้ “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” ที่ต้องรับ

ความท้าทายมากมายหลายด้าน

 โดยที่มีโค้ชใกล้ชิดคือ นายกฯ หลี่ เสียนหลง

จะรอดหรือไม่...ยังรอการพิสูจน์.

สิ

ตระเวนเก็บศพในเมืองมารีอูโปล
เคียฟ/ม�รีอูโปล • ทห�รรัสเซียโจมตีครั้งใหม่ในภ�คตะวันออก

ของยูเครนเมื่อวันศุกร์ ขณะที่ในเมืองม�รีอูโปล เมืองท่�ท�งใต้

ของยูเครนที่รัสเซียประก�ศชัยชนะเข้�ยึดเมืองนี้ ได้แล้ว บรรด�

อ�ส�สมัครต่�งตระเวนช่วยกันเก็บศพต�มซ�กปรักหักพังของ

เมืองและภ�ยในอพ�ร์ตเมนต์ต่�งๆ

รอยเตอร์รายงานสถาน 

การณ์สงครามในยูเครน เมื่อวัน

ศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 ว่า

ทหารรัสเซียเร่งโจมตีคร้ังใหม่

ทางภาคตะวันออกของยูเครน 

คณะเสนาธิการทหารของยูเครน

แถลงว่า ทหารรัสเซียเพิ่มการ

โจมตีบริเวณแนวหน้าทั้งหมด

ทางภาคตะวันออกของยูเครน 

โดยมุ่งโจมตีที่แคว้นคาร์คีฟ ที่

เป็นเป้าหมายหลักในการโจมตี

ของรัสเซียทางตะวันออกเฉียง

เหนือของยูเครน 

รัสเซียประกาศว่าได้รับชัย                      

ชนะในสมรภูมิท่ีเมืองมารีอูโปล

แล้ว ซึ่งเป็นการสู้รบใหญ่ที่สุด                            

ในสงครามรัสเซียรุกรานยูเครน 

แต่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน                                            

ของรัสเซีย มีคำาสั่งเมื่อวันพฤ                                         

หัสบดี ไม่ให้ทหารรัสเซียบุกขยี้

ทหารยูเครนที่หลบซ่อนป้องกัน

เมืองแห่งนี้อยู่ในโรงงานเหล็ก 

กล้าขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใจกลางเมือง 

ยูเครนระบุว่ายังมีพลเรือนท่ี

อยู่ในเมืองมารีอูโปลราว 100,000 

คน จำาเป็นต้องอพยพพลเรือน

เหล่านี้ออกมาทั้งหมด และการ 

ท่ีรัสเซียไม่บุกโจมตีโรงงานเหล็ก                                         

กล้าที่เขตอุตสาหกรรมอาซอฟ 

สตัล เป็นข้อพิสูจน์ว่ารัสเซียไม่มี

จำานวนทหารเพียงพอท่ีจะเอา                                                   

ชนะทหารยูเครนท่ีอยู่ปกป้องเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพ้ืน 

ที่ของเมืองมารีอูโปลที่รัสเซียยึด

ครองไว้ได้แล้ว เงียบสงบไม่มี

เสียงปืน ชาวเมืองที่ดูท่าทาง

งงงวยออกมาเดินบนท้องถนน

ท่ามกลางอพาร์ตเมนต์ที่ถูกไฟ

ไหม้ดำาและซากรถยนต์ บางคน

ถือกระเป๋าเดินทางและข้าวของ

เครื่องใช้ในครัวเรือน 

บรรดาอาสาสมัครใส่ชุด

ป้องกันเชื้อโรคสีขาวและสวม

หน้ากากอนามัยเดินไปตามซาก

ปรักหักพังของเมือง พวกเขา

เข้าไปเก็บศพภายในอาคารอพาร์ต                                      

เมนต์ต่างๆ นำาศพที่พบมาไว้                                

ในบนรถบรรทุกท่ีเขียนตัว “Z” 

สัญลักษณ์การรุกรานของรัสเซีย

แม็กซาร์ บริษัทดาวเทียม

พาณิชย์เผยแพร่ภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมหลุมฝังศพขนาดใหญ่

ที่เพิ่งขุดเมื่อเร็วๆ นี้ที่ชานเมือง

มารีอูโปล ยูเครนประเมินว่ามี

พลเรือนเสียชีวิตในเมืองน้ีหลาย

หมื่นคนในช่วงเกือบ 2 เดือนที่

โดนถล่มโจมตีและปิดล้อมเมือง

นี้

ขบวนรถบัสอพยพชาว

เมืองมารีอูโปลชุดแรก 79 คน

ที่ ได้รับอนุญาตจากรัสเซียให้

ออกจากเมืองได้ เดินทางถึง

เมืองซาปอริซเซีย วาเลนไตนา 

แอนเดรเชนโก ชาวเมืองมารีอู

โปลที่อพยพออกจากเมืองเล่า

ทั้งน้ำาตาว่า รัสเซียถล่มเมืองนี้

ตั้งแต่วันแรกที่รุกราน พวกเขา

ต้องการทำาลายทุกสิ่งทุกอย่าง

ในเมือง 

วาดิม บอยเชนโก นายก

เทศมนตรีเมืองมารีอูโปลที่ขณะ

นี้ ไม่ได้อยู่ที่เมืองแห่งนี้แล้ว ระ                                                 

บุว่า สิ่งเดียวที่เราต้องการคือ                                               

ขอให้อพยพชาวเมืองราว 100,000 

คน ท่ียังตกค้างในเมืองมารีอูโปล 

ออกมาทั้งหมด

ด้านรัฐบาลสหรัฐอนุมัติ

ความช่วยเหลือทางทหารยูเครน

เพิ่มอีก 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งรวมถึงปืน

ใหญ่และ “โกสต์ โดรน” อาวุธ

ใหม่ที่เพิ่งเปิดเผย เป็นโดรนที่

ทำาลายตัวเองหลังจากโจมตีเป้า

หมายแล้ว.

‘คิม’ส่งส�รชื่นชม‘มุน’ก่อนพ้นตำ�แหน่ง
โซล • ทางการเกาหลีเหนือและ

เกาหลีใต้เผยเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้นำา

ท้ัง 2 ชาติส่งสารแลกเปล่ียนแสดง                                               

ไมตรีระหว่างกัน โดยคิม จองอึน 

ผู้นำาเกาหลีเหนือ ชื่นชม มุน แจ

อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่

ใกล้หมดวาระ สำาหรับความพยา                                                      

ยามปรับปรุงความสัมพันธ์ระ 

หว่าง 2 เกาหลี 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 

2565 ว่า ทางการเกาหลีเหนือ

และเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยว่า 

ผู้นำาทั้ง 2 ชาติส่งสารแสดงไม 

ตรีต่อกัน โดยสำานักข่าวเคซีเอ็น                 

เอของทางการเกาหลีเหนือราย                                               

งานก่อนว่า ประธานาธิบดีมุน                                                  

แจอิน ของเกาหลีใต้ เป็นผู้ส่ง                                                

สารถึง คิม จองอึน ผู้นำาเกา                                                 

หลีเหนือ เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา และ

คิมส่งสารตอบกลับในวันพฤหัส 

บดี

ท่าทีท่ีเปล่ียนไปของเกา 

หลีเหนือคร้ังน้ียังเป็นท่ีกังขาของ

นักวิเคราะห์ท้ังหลาย เนื่องจาก

ในปีน้ีเกาหลีเหนือยิงทดสอบ

อาวุธไปแล้วมากกว่า 12 คร้ัง 

ล่าสุดยิงทดสอบขีปนาวุธพิสัย

ใกล้ท่ีสำานักข่าวเคซีเอ็นเอ ระบุ

ว่า เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ

ในปฏิบัติการนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี 

ส่งสัญญาณว่าเกาหลีเหนืออาจ

ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคต

อันใกล้ 

เคซีเอ็นเอรายงานว่า ผู้นำา

คิมและประธานาธิบดีเกาหลีใต้

เห็นตรงกันว่า ความสัมพันธ์

ระหว่าง 2 เกาหลีจะปรับปรุงได้

ถ้าทั้ง 2 ชาติพยายามอย่างไม่รู้

จักเหน็ดเหนื่อยด้วยความหวัง 

แม้ขณะนี้อยู่ ในสถานการณ์ที่

ยากลำาบาก

สารที่คิมส่งถึงมุนระบุว่า 

การประชุมซัมมิตระหว่างเขา

กับมุนที่ผ่านมา ทำาให้ประชาชน

มีความหวังถึงอนาคต คิมกล่าว

ชื่นชมมุนในความยากลำาบาก 

และความพยายามเพื่อจุดประ 

สงค์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติจนกระทั่ง

เหลืออีกไม่กี่วันที่เขาจะพ้นจาก

ตำาแหน่ง และสารที่ผู้นำา 2 ชาติ

ส่งถึงกันแสดงถึงความไว้วางใจ

ต่อกันอย่างลึกซึ้ง 

สำานักประธานาธิบดีเกา 

หลีใต้แถลงยืนยันในวันศุกร์ว่า 

ผู้นำา 2 ชาติเกาหลีส่งจดหมาย

แสดงไมตรีต่อกัน โดยมุนกล่าว                               

ในสารท่ีส่งถึงคิมว่า แม้จะอยู่ใน

ช่วงเวลาท่ีน่าผิดหวัง แต่พวก

เขาก็ร่วมกันในก้าวย่างท่ีชัดเจน

เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของ

คาบสมุทรเกาหลี การประชุม

ซัมมิตของ 2 ชาติเกาหลีควร

เป็นรากฐานสำาหรับการรวมชาติ

เกาหลี และหวังว่าการสานเสวนา                                              

ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเม 

ริกา ท่ีหยุดชะงักไปจะกลับมาเร่ิม

ต้นใหม่ในเร็วๆ นี้. 

ผู้บริสุทธิ์ • เด็กน้อยมองจากหน้าต่างรถบัสที่อพยพประชาชนชุดแรกออกจากเมืองมารีอูโปล หลังเดินทางถึงเมืองซาปอริซเซีย เมื่อวันที่ 

21 เมษายน

เมื่อ Lawrence Wong ถูกวางตัว

เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งนายกฯ ลอดช่อง

นายกฯ หลี่ เสียนหลง แถลงข่าวเปิดตัว Lawrence Wong เป็นทายาททางการเมืองคนต่อไป...จับมือกับ Khaw Boon 

Wan อดีตรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าคณะทำางานสรรหาผู้นำารุ่น 4G



สีบัตรเลือกตั้ง

ที่มีจำ�นวนหน่วยเลือกตั้ง 6,886 หน่วย” น�ย

สำ�ร�ญระบุ

ร�ยง�นข่�วจ�กสำ�นักง�น กกต.แจ้งว่� 

บัตรเลือกตั้งผู้ว่�ฯ กทม. จะเป็นสีน้ำ�ต�ล ส่วน

บัตรเลือกตั้ง ส.ก.จะเป็นสีชมพู โดยสำ�นักง�น 

กกต.จะสรุปและเสนอต่อที่ประชุม กกต.อีก

ครั้งหนึ่ง

ด้�นคว�มเคลื่อนไหวของผู้สมัครต่�งๆ 

นั้น น�ยสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่�ฯ 

กทม. ให้สัมภ�ษณ์ถึงก�รห�เสียงช่วง 30 วัน

สุดท้�ย ว่�ว�งแผนลงพื้นที่ ไว้เต็มทุกวัน จะ

ลงพื้นที่หนักขึ้น เพื่อให้ประช�ชนเห็นคว�มมุ่ง

มั่นทั้งของตนเองและผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต 

เพื่อให้ประช�ชนมั่นใจว่�จะเข้�ม�พัฒน�ให้

กรุงเทพฯ เป็นเมืองสวัสดิก�ร

“ส่วนที่ กทม.เปิดพื้นที่ให้ตั้งเวทีปร�ศรัย

ได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก�รว�งแผน รวมทั้ง

พิจ�รณ�ม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 ค�ดว่�

สัปด�ห์หน้�จะบอกได้ว่�เป็นพื้นที่ใด และวัน

ไหน” น�ยสุชัชวีร์กล่�ว

ขณะที่น�ยชัชช�ติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัคร

ผู้ว่�ฯ กทม. กลุ่มอิสระ ลงพื้นที่ห�เสียง

เขตหนองแขมและเขตบ�งบอนในช่วงเช้�

ที่ตล�ดหน้�วัดหนองแขม กล่�วถึง 30 วัน

สุดท้�ยก่อนถึงวันเลือกตั้งว่� แบ่งแผนก�ร

ห�เสียงเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเน้นลง 

พื้นที่ กทม.รอบนอก และช่วงที่ 2 เน้นนำ�เสนอ

วิสัยทัศน์และนโยบ�ยดีเบตต�มเวทีต่�งๆ 

เพื่อให้ประช�ชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์กับก�รตัดสินใจใช้สิทธิม�กที่สุด 

“เป็นห่วงก�รสื่อส�รเรื่องบัตรเลือก

ตั้งผู้ว่�ฯ กทม.และ ส.ก.ต้องชัดเจนว่�มีบัตร

จำ�นวน 2 ใบ เลือกผู้ว่�ฯ กทม. บัตรสีน้ำ�ต�ล 

บัตรเลือก ส.ก. บัตรสีชมพู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต้องสื่อส�รประเด็นนี้อย่�งชัดเจน เนื่องจ�ก

ประช�ชนไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นเวล�น�น” 

น�ยชัชช�ติกล่�ว

ส่วนคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ 

ประธ�นพรรคไทยสร้�งไทย จัดทัพค�ร�ว�น

ไทยสร้�งไทยเคลื่อนขบวนต�มถนนเขตส�ทร 

และเขตบ�งคอแหลม พร้อมเดินเท้�เข้�

ชุมชน เพื่อรณรงค์ห�เสียงขอคะแนนพี่น้อง

ประช�ชนให้ผู้สมัคร ส.ก. และ น.ต.ศิธ� ทิว�รี 

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม.ของพรรค

ขณะที่น�ยสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัคร

ผู้ว่�ฯ กทม. ได้ยื่นฟ้อง น.ส.ลักขณ� หรือ 

คำ� ผก� ปันวิชัย เเละน�ยวิโรจน์ อ�ลี 2 พิธีกร 

ช่อง Voice TV เป็นจำ�เลยที่ 1-2 ในคว�ม

ผิดข้อห�ร่วมกันหมิ่นประม�ทโดยก�รโฆษณ� 

จ�กกรณีถูกจำ�เลยทั้ง 2 ได้กล่�วถึงโพสต์

ต่�งๆ ในอดีตของตนเองที่เป็นก�รแสดงออก

ท�งอุดมก�รณ์ท�งก�รเมืองด้วยถ้อยคำ�

ลักษณะด้อยค่�และหย�บค�ย ซึ่งศ�ลอ�ญ�

ให้รับคำ�ฟ้องไว้พิจ�รณ�เป็นคดีหม�ยเลขดำ� 

ที่ อ.967/2565 และนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 
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เจ้าของสวนนอนเฝ้าทุเรียนโดนขโมย

ตราด • วันที่ 22 เม.ย.65 น�ยประสิทธิ ผลอนันต์ ช�ว

ตำ�บลประณีต อ.เข�สมิง จ.ตร�ด เจ้�ของสวนทุเรียน เล่�ว่�

ถูกคนร้�ยขโมยตัดทุเรียนไปกว่� 4 ตัน เหตุเกิดเมื่อ 2 วันที่

ผ่�นม� ล่�สุดน�ยวีระศักดิ์ คงเบี้ยว ปลัดอำ�เภอฝ่�ยปกครอง  

พร้อมน�ยเชษฐ� ล�ภผล กำ�นัน ผู้ ใหญ่บ้�นและเจ้�หน้�ที่

เกษตร พร้อมฝ่�ยปกครอง รวม 30 คน และ พ.ต.ท.โรจน์

ศักดิ์ สะตะพันธ์ สวป.สภ.เข�สมิง ได้เดินท�งเข้�ไปตรวจ

สอบจำ�นวนขั้วทุเรียนที่ถูกขโมยไปเพื่อใช้เป็นหลักฐ�น โดยมี

น�ยประสิทธิเดินนำ�ไปตรวจสอบ ขณะที่น�งระเบียบ ภรรย�

เจ้�ของสวนทุเรียนเล่�ว่� ไม่รู้เวล�ที่แน่นอนว่�คนร้�ยม�

ขโมยเมื่อไรเพร�ะไม่เคยเกิดก�รขโมยขึ้น ซึ่งจำ�นวนที่เสีย

ห�ยไปประม�ณ 4 ตัน ร�ค�ทุเรียนในขณะนี้หน้�สวนเกิน 

120 บ�ท/กก. ซึ่งเป็นจำ�นวนที่ผู้ใหญ่บ้�นประเมิน ส่วนจะเป็น

คนในหรือนอกหมู่บ้�นนั้นไม่รู้ ด้�นน�ยประสิทธิกล่�วว่� อีก

ไม่กี่วันจะตัดข�ยแล้ว และก่อนจะตัดข�ยต้องลงทุนซื้อหลอด

ไฟจำ�นวน 16 หลอดติดตั้งไว้ในสวนเพื่อส่องสว่�งป้องกันก�ร

ขโมย โดยใช้เงินลงทุนไปกว่� 3 พันบ�ท ที่มีพื้นที่กว่� 8 ไร่ 

และม�นอนในสวนโดยนอนในรถยนต์เพื่อเฝ้� 

ขอนแก่นปรับขึ้นราคาไข่ไก่แผง 3 บาท

ขอนแก่น • วันที่ 22 เม.ย.65 บรรย�ก�ศก�รเลือกซื้อไข่ไก่ที่

ตล�ดสดบ�งลำ�ภู เขตเทศบ�ลนครขอนแก่น หลังจ�กที่สหกรณ์

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ร�ยใหญ่ 3 แห่ง คือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว 

จำ�กัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำ�กัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยง

ไก่ไข่ชลบุรี จำ�กัด รวมถึงชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่, ลำ�พูน ได้

ประก�ศปรับร�ค�ไข่ไก่หน้�ฟ�ร์มอีกฟองละ 10 สต�งค์ หรือแผง

ละ 3 บ�ท จ�ก 3.40 บ�ทต่อฟอง เป็น 3.50 บ�ทต่อฟอง โดยมี

ผลตั้งแต่วันนี้ ซึ่งจ�กก�รสำ�รวจยังคงพบว่�มีประช�ชนม�เลือก

ซื้อไข่ไก่อย่�งต่อเนื่องตลอดทั้งวัน น�ยเจษฎ� จำ�ป�นุ้ย เจ้�ของ

ร้�นพรสว�ทไข่สด กล�่วว่�ร้�นรับไข่ไก่ม�จ�กมห�ส�รค�ม ซึ่ง

ไปรับม�จ�กฟ�ร์มใหญ่อีกทอดหนึ่ง บ�งส่วนก็มีฟ�ร์มเลี้ยงไก่ไข่

เองแต่เป็นฟ�ร์มขน�ดเล็ก ระยะนี้ปลดไก่ออกหมดแล้ว เตรียม

รองรับเลี้ยงไก่รุ่นต่อไป จึงรับซื้อไข่ไก่ม�จ�กฟ�ร์มใหญ่ม�ข�ย 

และจ�กที่มีก�รปรับร�ค�ข�ยไข่ไก่เพิ่มขึ้นแผงละ 3 บ�ท แต่ท�ง

ร้�นยังคงไม่ปรับขึ้นร�ค� เพร�ะไข่ไก่ที่ข�ยในวันนี้ยังเป็นไข่ที่ซื้อ

ม�ในร�ค�เดิม แต่ไข่ไก่ที่รับม�ใหม่ในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) ร้�นจะ

ปรับขึ้นร�ค�แผงละ 3 บ�ท  ร�ค�ไข่ปรับขึ้นม�ตั้งแต่ปีใหม่และ

ยังไม่ปรับร�ค�ลง ซึ่งลูกค้�จะบ่น อีกทั้งตอนนี้ก�รค้�ข�ยยังเงียบ 

ห�กขึ้นร�ค�ก็ขึ้นไป เพร�ะประช�ชนมีกำ�ลังซื้อน้อยลง จ�กที่เคย

ซื้อยกแผงลดลงเหลือครั้งละ 10 ฟองหรือ 5 ฟองต�มกำ�ลังซื้อ.

19 ก.ค.2565 เวล� 09.00 น.

วันเดียวกัน น�ยวิโรจน์ ลักขณ�อดิศร 

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. พร้อมด้วยน�ยพีรพล 

กนกวลัย ผู้สมัคร ส.ก.เขตพญ�ไท ยื่นหนังสือ 

ทวงถ�ม กกต.เพื่อขอคว�มเป็นธรรมกรณี

ก�รยื่นอุทธรณ์คำ�วินิจฉัยตัดสิทธิผู้สมัคร ส.ก. 

ของพรรคก้�วไกล หลัง กกต.ไม่ประก�ศชื่อ

น�ยพีรพลเป็นผู้สมัคร ส.ก. โดยน�ยวิโรจน์

กล่�วว่� เรื่องนี้ว่�กระทบกับสิทธิของน�ย

พีรพลอย่�งร้�ยแรง ขอให้ กกต.ไตร่ตรอง

ทบทวน มิฉะนั้นจะเหมือนกับกรณีของน�ย

สุรพล เกียรติไชย�กร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 

เขต 8 ที่ กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 1 ปี 

(ใบส้ม) เพร�ะถ้�เกิดคว�มเสียห�ยขึ้น เร�

เองก็พร้อมที่จะใช้กลไกทั้งท�งแพ่งและอ�ญ�

ในก�รปกป้องสิทธิของน�ยพีรพล และคว�ม

เสียห�ยนั้นก็ต้องมีคนรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ซ้ำ�

รอยกรณีน�ยสุรพล 

ด้�นน�ยพีรพลกล่�วว่� ยืนยันว่�หัว

หนังสือท่องธรรมช�ติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่

ได้เป็นสื่อที่ส่งผลอะไรกับก�รเลือกตั้ง เพร�ะ

เป็น ส.ก.ม� 2 สมัยก็ไม่เคยใช้สื่อนี้ในก�รห�

เสียงเลย ดังนั้นก�รตัดสิทธิจึงไม่เป็นธรรม 

และจะขอใช้สิทธิท�งแพ่งในก�รดำ�เนินคดี

น�ยสำ�ร�ญเผยว่� กกต.กล�งได้

พิจ�รณ�และยกคำ�อุทธรณ์ของน�ยพีรพล 

เนื่องจ�กเห็นว่�พย�นหลักฐ�นที่นำ�ม�ชี้แจง

ฟังไม่ขึ้น โดย กกต.ได้พิจ�รณ�ตั้งแต่วันที่  

20 เม.ย. และ กกต.กทม.ได้แจ้งให้น�ยพีรพล 

ทร�บแล้ว ส่วนก�รยื่นเรื่องให้ กกต.ทบทวน

ก�รไม่ประก�ศให้เป็นผู้สมัครของน�ยไกรเดช 

บุนน�ค ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. หม�ยเลข 19 

และน�ยอดิเทพ จ�วล�ห์ ผู้สมัคร ส.ก.เขต

ดุสิต หม�ยเลข 10 อยู่ระหว่�งรอก�รพิจ�รณ�

ของ กกต.

  

1 พ.ค.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.กล�โหม ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์บริห�รสถ�นก�รณ์ โรคโควิด-19 หรือ 

ศบค. เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริห�รสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (โควิด-19) ครั้ง 

ที่ 7/2565 ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วช่วงต้นก�รประชุม

ว่� จ�กก�รติดต�มและประเมินสถ�นก�รณ์

ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ที่ผ่�นม�พบผู้ติด

เชื้อมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้เสียชีวิตมี

จำ�นวนเพิ่มขึ้น จึงให้ทบทวนและตรวจสอบ

ว่�ม�จ�กส�เหตุอะไร ก่อนได้รับคำ�ชี้แจงว่�

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอ�ยุ มีโรคประจำ�ตัว หรือฉีด

วัคซีนไม่ครบ จึงขอให้เร่งรัดฉีดให้ครบต�มที่

ส�ธ�รณสุขกำ�หนด ให้ทุกพื้นที่เร่งดำ�เนินก�ร 

และขอให้ติดต�มก�รแพร่ระบ�ดในระยะ 2-4 

สัปด�ห์ หลังช่วงเทศก�ลสงกร�นต์อย่�งใกล้

ชิด รวมทั้งต้องเตรียมม�ตรก�รสำ�หรับฟื้นฟู

เศรษฐกิจของไทย โดยเฉพ�ะม�ตรก�รผ่อน

คล�ยก�รเดินท�งเข้�ประเทศ และก�รสวม

หน้�ก�กอน�มัยที่แสดงให้เห็นว่�ช่วยลดก�ร

แพร่ระบ�ดของก�รติดเชื้อได้ม�ก

จ�กนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้แถลงผลก�ร

ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่� สิ่งที่ทุกคนค�ดหวัง

คือก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รในก�รเข้�ประเทศ 

ซึ่งเร�ก็ปรับแล้ว โดยเร�ได้มีก�รยกเลิกเทสต์

แอนด์ โก เปลี่ยนเป็นก�รตรวจ ATK ซึ่งทำ�ให้

สะดวกรวดเร็วขึ้นในเรื่องของก�รท่องเที่ยว 

ช่วงที่ผ่�นม�ก็ดีขึ้น หล�ยประเทศเข�ก็มีก�ร

ผ่อนคล�ย มีก�รปรับม�ตรก�รม�กพอสมควร 

วันนี้ในฐ�นะที่เร�เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพ�

ก�รท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้�ไปได้ 

ซึ่งม�ตรก�รที่เร�ปลดล็อกในวันนี้เร�พูดใน

หล�ยประเด็นด้วยกัน ทั้งท�งบก ท�งเรือ ท�ง

อ�ก�ศ ม�ตรก�รในก�รตรวจ ม�ตรก�รในก�ร

ดูแล ม�ตรก�รในก�รรองรับผู้ โดยส�ร รวมถึง

ประเด็นในก�รเปิดโรงเรียนที่ใกล้จะถึงในวันที่ 

17 พ.ค. ก็ต้องเตรียมม�ตรก�รเปิดโรงเรียนใน

รูปแบบออนไซต์ ซึ่งก็ต้องมีข้อกำ�หนด

“สิ่งสำ�คัญคือก�รขอคว�มร่วมมือด้วย

คว�มเข้�ใจเรื่องก�รฉีดวัคซีนเพิ่มเติม และ

วัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กก็กำ�ลังเร่งจัดห�และเร่ง

ดำ�เนินก�รฉีดอยู่ ซึ่งวัคซีนที่ฉีดให้กับเด็ก

โดยต้องอ�ยุ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งยังไม่มีวัคซีนที่ให้

เด็กต่ำ�กว่�อ�ยุ 5 ปี ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปกครอง

ต้องระมัดระวัง เพร�ะส่วนใหญ่เด็กจะติด

เชื้อโควิด-19 จ�กผู้ปกครอง ก็จำ�เป็นต้อง

ขอคว�มร่วมมือ เพร�ะเป็นเรื่องของคน

ส่วนใหญ่ รัฐบ�ลก็พย�ย�มทำ�อย่�งเต็มที่” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

น�ยกฯ กล่�วว่� สำ�หรับเรื่องก�ร 

ท่องเที่ยวเร�ก็จะไปดูว่�จะทำ�อย่�งไร จะเพิ่ม

ก�รท่องเที่ยวในลักษณะ Two Countries One 

Destination ในพื้นที่ปลอดภัยในแต่ละประเทศ

ได้หรือเปล่� จะส�ม�รถบินตรงม�ได้หรือไม่ 

ปลอดภัยหรือเปล่� ซึ่งขณะนี้เร�ได้ปรับพื้นที่

เหลือแค่สีส้ม สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้� ก็ต้อง

ขอขอบคุณฝ่�ยส�ธ�รณสุขและหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องที่ม�ห�รือร่วมกัน และยกปัญห�ที่

เกิดขึ้นเวล�นี้ประชุมจัดแจ้งร่วมกัน โดยคว�ม

เห็นชอบฝ่�ยส�ธ�รณสุขและแพทย์ยอมรับ

1 พ.ค.เปิด ปท.เต็มรูปแบบ

ถ�มว่� ในวันที่ 1 ก.ค. พร้อมที่จะ

ประก�ศให้ โควิดเป็นโรคประจำ�ถิ่นใช่หรือไม่ 

น�ยกฯ กล่�วว่� ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ พูดแค่ว่�

เร�จะมีม�ตรก�รในก�รปลดล็อกทั่วประเทศ

อย่�งไร สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่เข้�ม�อยู่เป็น

เวล�น�นจะต้องทำ�อย่�งไรบ้�ง หรืออยู่แค่ 

1-2 วัน จะทำ�อย่�งไร แต่เร�ก็ไปในทิศท�ง

ดังกล่�วอยู่แล้ว ก�รจะประก�ศให้เป็นโรค

ประจำ�ถิ่นอย่�งไรเดี๋ยวค่อยว่�กันอีกที ซึ่งวันนี้

เร�ก็ฟังคว�มคิดเห็นจ�กต่�งประเทศเข�ด้วย 

ซักว่� วันที่ 1 พ.ค. จะเต็มรูปแบบของ

ก�รเปิดประเทศใช่หรือไม่ น�ยกฯ กล่�วว่� 

ก็ใช่สิ วันที่ 1 พ.ค.นี้ ก็เร�ปรับม�จ�กเดิม

เดือน มิ.ย.

ต่อม� นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่� มี

ก�รร�ยง�นสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด

ในประเทศไทยประจำ�วัน พบผู้ติดเชื้อร�ย

ใหม่ 21,808 ร�ย เป็นก�รติดเชื้อในประเทศ 

21,672 ร�ย จ�กระบบเฝ้�ระวังและระบบ

บริก�ร 21,561 ร�ย ค้นห�เชิงรุก 111 ร�ย 

เรือนจำ� 45 ร�ย เป็นผู้เดินท�งม�จ�กต่�ง

ประเทศ 91 ร�ย ห�ยป่วยเพิ่ม 19,826 ร�ย 

อยู่ระหว่�งรักษ� 190,780 ร�ย อ�ก�รหนัก 

1,985 ร�ย ใส่ท่อช่วยห�ยใจ 913 ร�ย เสีย

ชีวิตเพิ่ม 128 ร�ย เป็นช�ย 79 ร�ย หญิง 

49 ร�ย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 

100 ร�ย มีโรคเรื้อรัง 26 ร�ย โดยมียอดผู้

ติดเชื้อสะสม 4,128,038 ร�ย ยอดห�ยป่วย

สะสม 3,909,738 ร�ย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 

27,520 ร�ย  

“ในส่วนก�รจะประก�ศให้ โควิด-19 

เป็นโรคประจำ�ถิ่นได้ สถ�นก�รณ์ของประเทศ

ต้องสอดคล้องกัน แต่ปัจจุบันไทยยังมี

สถ�นก�รณ์ที่หล�กหล�ย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 

โดยจังหวัดที่สถ�นก�รณ์ยังเป็นข�ขึ้นอยู่มี  

21 จังหวัด สถ�นก�รณ์ทรงตัว 44 จังหวัด และ

สถ�นก�รณ์ที่เป็นข�ลงแล้ว 12 จังหวัด และ

ห�กจะประก�ศเป็นโรคประจำ�ถิ่นได้ ตัวเลขผู้

ติดเชื้อทั่วประเทศต้องต่ำ�กว�่ 0.1% เป็นร�ย

สัปด�ห์ และ 2 สัปด�ห์ติดกัน แต่ขณะนี้ยังอยู่

ที่ 0.31% ถือว่�ยังสูงกว่� 0.1% อยู่” นพ.ทวี

ศิลป์กล่�ว             

ฆษก ศบค.กล่�วว่� ที่ประชุมยังเห็น

ชอบปรับพื้นที่สถ�นก�รณ์ โดยไม่มีพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่

ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สี

ส้ม) พร้อมกับปรับพื้นที่เฝ้�ระวังสูง (สีเหลือง) 

จ�ก 47 จังหวัด เป็น 65 จังหวัด ปรับพื้นที่

นำ�ร่องท่องเที่ยว (สีฟ้�) จ�ก 10 จังหวัด เป็น 

12 จังหวัด โดยเพิ่ม จ.ระยองและสงขล� 

ทั้งนี้ พื้นที่สีเหลืองและสีฟ้� ปรับม�ตรก�ร

ก�รบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้�นอ�ห�ร

หรือสถ�นที่ลักษณะเดียวกัน โดยจำ�กัดเวล�

บริโภคในร้�น จ�กไม่เกิน 23.00 น. ม�เป็น 

24.00 น. และยังคงจำ�กัดประเภทร้�นอ�ห�ร

ที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้ จะต้อง

เป็นร้�นที่ผ่�น SHA+ สถ�นบริก�รผับ บ�ร์ 

ค�ร�โอเกะ ยังคงให้เปิดบริก�รในรูปแบบร้�น

อ�ห�รต�มม�ตรก�รที่กำ�หนดอยู่ 

“ที่ประชุมยังเห็นชอบปรับแนวท�ง

ก�รจัดก�รในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จ�ก

เดิมให้กักตัวอยู่ที่บ้�น 7 วัน และส�ม�รถเดิน

ท�งออกนอกบ้�นโดยสังเกตอ�ก�รอีก 3 วัน 

ปรับเป็นให้กักตัว 5 วัน และสังเกตอ�ก�ร  

5 วัน” โฆษก ศบค.กล่�ว  

นพ.ทวีศิลป์กล่�วว่� สำ�หรับก�รเตรียม

คว�มพร้อมด้�นส�ธ�รณสุขสำ�หรับก�รเปิด

ภ�คเรียนเดือน พ.ค.65 ผอ.ศบค.เน้นย้ำ�ให้มี

ก�รเปิดเรียนออนไซต์แบบปลอดภัย โดยขอ

ให้สร้�งคว�มรอบรู้ ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน 

และบุคล�กร เพิ่มม�ตรก�รในก�รเข้�รับ

วัคซีน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และบุคล�กร 

เชื่อโควิดอยู่ช่วงขาลงแล้ว

นอกจ�กนี้ ที่ประชุมเห็นชอบปรับ

ม�ตรก�รก�รเดินท�งเข้�ประเทศ โดยไม่

ต้องมีก�รเทสต์แอนด์ โก แต่จะปรับวิธีก�ร

เข้�ประเทศเป็น 2 รูปแบบ คือ สำ�หรับผู้ได้

รับวัคซีนต�มเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนผ่�น

ระบบไทยแลนด์พ�สเพื่อแสดงหลักฐ�นก�ร

ฉีดวัคซีน ต้องมีวงเงินประกัน จำ�นวน 1 หมื่น

ดอลล�ร์ เมื่อเดินท�งม�ถึงไทยไม่ต้องตรวจห�

เชื้อโควิด-19 เพียงแต่แนะนำ�ให้ตรวจ ATK 

ด้วยตัวเองระหว่�งพำ�นัก ส่วนกรณีไม่ได้รับ

วัคซีนหรือได้รับไม่ครบเกณฑ์ ส�ม�รถยื่นหลัก

ฐ�นตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดิน

ท�งถึงประเทศไทย ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ม�ตรก�รดัง

กล่�วในวันที่ 1 พ.ค.65 

ด้�น นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษ� ศบค. 

กล่�วถึงสถ�นก�รณ์ โควิดว่� ตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่จ�กก�รตรวจ RT-PCR อยู่ที่ 2.1 หมื่น

ร�ย ห�กรวมกับก�รตรวจเชื้อแบบ ATK จะ

อยู่ที่ 4-5 หมื่นร�ย โดยเร�เคยค�ดก�รณ์ว่�

จะเพิ่มขึ้นม�กกว่�นี้หล�ยเท่� แต่ปร�กฏว่�

ไม่ขึ้น อีกทั้งเร�มีคนไข้อยู่ในโรงพย�บ�ลทั่ว

ประเทศเพียง 1.9 แสนร�ย แสดงว่�อ�ก�ร

ของคนไข้ ไม่ได้หนัก คนไข้ที่ต้องใช้เตียงผู้

ป่วยระดับสีเหลืองและระดับสีแดงรวมกันใช้

ไปเพียง 25% ของเตียงทั้งหมด ถือว่�น้อย

ม�ก โดยรวมจึงอย�กสรุปว่� คนไข้ติดเชื้อร�ย

ใหม่ไม่ได้ม�กขึ้น และลดลงด้วย ขณะนี้ผ่�น

ม�แล้ว 1 สัปด�ห์หลังจ�กเทศก�ลสงกร�นต์ 

จึงคิดว่�แนวโน้มอยู่ในช่วงข�ลง ดีกว่�ที่เร�

ค�ดก�รณ์ไว้  

ที่กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) นพ.โอภ�ส 

ก�รย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่�ว

ถึงจำ�นวนผู้ฉีดวัคซีนว�่ ตัวเลขคนไทยที่ยังไม่

ได้รับวัคซีนโควิดแม้เข็มเดียวมีจำ�นวน 9-10 

ล้�นคน โดยคิดจ�กฐ�นประช�กร 69 ล้�นคน 

ประกาศ

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำ�กัด 

ข อ แ จ้ ง ป ร ะ ก � ศ เ อ ก ส � ร                                   

B/L.NO. BKKCB22000897 

ลงวันที่ 29/03/2022 ที่ออกโดย 

Regional  Container  Lines 

สูญห�ย ไปเมื่อวันท่ี 12 เมษ�ยน 2565 

ผู้ใดพบเห็นเอกส�ร ติดต่อกลับที่ 

คุณศิริพร โทร 02-683-1900

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 

ผศ.ดร.ศรัณญ� เบญจกุล คณะ

ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

มหิดล เปิดเผยตัวเลขค่�ใช้จ่�ย

ในก�รซื้อบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ ไทย 

ซึ่งสำ�รวจโดยสำ�นักง�นสถิติแห่ง

ช�ติ ปี 2564 ว่� มีค่�ใช้จ่�ยเท่�กับ 

734.7 บ�ทต่อเดือน ในจำ�นวนผู้

สูบบุหรี่ที่ผลิตจ�กโรงง�น 5.24 

ล้�นคน โดยมีผู้สูบบุหรี่ 3.68 

ล้�นคนที่มีร�ยได้ต่ำ�กว่� 10,895 

บ�ทต่อเดือน และมี 2 ล้�นคนที่

มีร�ยได้เฉลี่ยต่ำ�กว่� 6,532 บ�ท

ต่อเดือน ค่�ใช้จ่�ยซื้อบุหรี่ของคน

กลุ่มนี้จึงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงม�ก

เมื่อเทียบกับร�ยรับในแต่ละเดือน 

ศ.นพ.ประกิต ว�ทีส�ธกกิจ 

ประธ�นมูลนิธิรณรงค์เพื่อก�รไม่

สูบบุหรี่ กล่�วว่� ขอให้ผู้สูบบุหรี่

เลิกสูบเพื่อสนับสนุนต�มนโยบ�ย

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

น�ยกรัฐมนตรี ที่ เรียกร้องให้

ประช�ชนประหยัดและใช้จ่�ยเท่�

ที่จำ�เป็น เนื่องจ�กบุหรี่เป็นสินค้�

ฟุ่มเฟือยที่ ไม่จำ�เป็นต่อก�รครอง

ชีพ ซ้ำ�ยังทำ�อันตร�ยต่อสุขภ�พ

ทั้งต่อตนเองและคนรอบข้�งจ�ก

ควันบุหรี่ โดยเฉพ�ะในช่วงที่มี

โรคระบ�ด คนสูบบุหรี่ห�กติดเชื้อ 

โควิด-19 อ�ก�รจะรุนแรงกว่� 

เสียชีวิตม�กกว่� และเป็นลอง 

โควิดม�กกว่�คนที่ไม่สูบบุหรี่

“ก�รเลิกสูบบุหรี่นอกจ�ก

ทำ�ให้สุขภ�พดีขึ้น คนใกล้ชิดใน

บ้�นไม่ต้องได้รับอันตร�ยจ�กควัน

บุหรี่มือสอง และเป็นแบบอย่�งที่

ดีลดโอก�สที่ลูกหล�นในบ้�นและ

ชุมชนที่จะติดบุหรี่ โดยค่�ซื้อบุหรี่ที่

ประหยัดได้เดือนละกว่� 700 บ�ท  

ยังส�ม�รถนำ�ไปใช้จ่�ยในสิ่งที่

จำ�เป็นและเป็นประโยชน์ต่อครอบ 

ครัวย�มที่เศรษฐกิจฝืดเคืองม�ก

เช่นในปัจจุบันนี้ ซึ่งก�รเลิกสูบ

บุหรี่นั้น 9 ใน 10 คนเลิกได้ด้วย

ตนเอง ที่ตั้งใจจริงจังในก�รเลิก”.

ผลโพลนักสูบไทย

พบม�กกว่�2ล.คน

ร�ยได้น้อย6.5พัน

นครราชสีมา • วันที่ 22 เม.ย.65 

ที่ สภ.พลกรัง อ.เมืองนคร 

ร�ชสีม� พล.ต.ท.สมประสงค์ 

เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย 

พล.ต.ท.ภ�ณุ บุรณศิริ ผู้ทรง

คุณวุฒิพิเศษ ตร. และเจ้�

หน้�ที่ชุดจับกุม ร่วมแถลงผล

ก�รจับกุมเครือข่�ยเว็บไซต์

พนันออนไลน์และฟอกเงิน 

หลังปิดล้อมตรวจค้นเป้�หม�ย

สำ�คัญในพื้นที่ 10 จุด โดยจับ 

กุมผู้ต้องห�ได้รวม 10 ร�ย 

พร้อมยึดของกล�งรถยนต์หรู 

2 คัน สร้อยคอทองคำ�  21 เส้น 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อส�ร 

และทรัพย์สินมีค่�อื่นๆ รวม

มูลค่�กว่� 6 ล้�นบ�ท

ผบช.ภ.3 เผยว่� ได้รับ

เรื่องร้องเรียนว่�มีเว็บไซต์ก�ร

พนันออนไลน์ 2tua99 มีก�ร

โฆษณ�แอบแฝงโดยก�รใบ้

หวย มอมเม�ประช�ชนทั่วไป

ผ่�นท�งเฟซบุ๊กชื่อเพจ แม่น

ริน บ�รมีมห�เฮง, บ้�นว�จ�

สิทธิ์ เป็นต้น แล้วชักชวน

ประช�ชนทั่วไปให้เข้�กลุ่มไลน์

เพื่อร่วมเล่นก�รพนันออนไลน์  

และเมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่

ผ่�นม� เจ้�หน้�ที่ ได้ร่วมกัน

ปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ �ย

เว็บไซต์ในพื้นที่ ตร.ภ.3 และ

พื้นที่ค�บเกี่ยวจำ�นวน 10 จุด 

ส�ม�รถจับกุมผู้ต้องห�ได้รวม 

10 ร�ย ในคว�มผิดฐ�นร่วม

กันจัดให้มีก�รเล่นก�รพนัน

ท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พนัน

เอ�ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ

อนุญ�ต และร่วมกันฟอกเงิน 

และยังอยู่ ระหว่�งสืบสวน

ติดต�มจับกุมผู้ต้องห�ที่ยังหลบ

หนีอีก 2 ร�ย  

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจยึด

ของกล�ง อ�ทิ รถยนต์ 2 คัน,  

สร้อยคอทองคำ� 21 เส้น, คอม 

พิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อส�ร  และ

ทรัพย์สินมีค่�อื่นๆ รวมมูลค่�

กว่� 6 ล้�นบ�ท สำ�หรับเครือ

ข่�ยเว็บไซต์ก�รพนันออนไลน์

กลุ่มนี้ ใน 1 ปีมีเงินหมุนเวียน

ม�กกว่� 1,000 ล้�นบ�ท 

ทั้งนี้ ตำ�รวจอยู่ระหว่�ง

สืบสวนติดต�มจับกุมผู้ต้องห�

ที่อยู่ระหว่�งก�รหลบหนี และ

จะทำ�ก�รขย�ยผลจับตัวม�

ดำ�เนินคดีเพิ่มเติมต่อไป.

ทลายเว็บพนันออนไลน์เงินหมุนพันล้าน

นครพนม • ทห�รพร�น 2109 

ยึดย�บ้�ข้�มโขง ขย�ยผลจ�กผู้

ต้องห�และผู้เสพ ล่� “ไอ้แข้” เอ

เยนต์ร�ยย่อย เชื่อมโยงกลุ่มค้�

ย�นรก 3 แก๊งใหญ่

กอ ง ร้ อ ยทห�รพร�น 

ที่  2109 (ร้อย .ทพ.2109)  

ชุ ดปฏิ บั ติ ก � ร เคลื่ อนที่ เ ร็ ว  

(ชป.คทร.) กองกำ�ลังสุรศักดิ์

มนตรี ได้สนธิกำ�ลังร่วมกับ

หน่วยเรือรักษ�คว�มสงบเรียบ 

ร้อยต�มลำ�แม่น้ำ�โขง (นรข.) 

ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที่  237  

(ตชด.237) ฝ่�ยปกครองอำ�เภอ

ท่�อุเทน และ ตำ�รวจ สภ. 

ท่�อุเทน ตรวจยึดย�เสพติดให้

โทษประเภท 1 (ย�บ้�) จำ�นวน 

2,003 เม็ด รถจักรย�นยนต์

ฮอนด้�เวฟ 110 ไอ สีดำ� ทะเบียน 

1 กฒ 6656 นครพนม จำ�นวน  

1 คัน และเรือกีบเพล�ย�วพร้อม

เครื่องยนต์ จำ�นวน 1 ลำ� เหตุ

เกิดบริเวณริมแม่น้ำ�โขง บ.เหล่�

หน�ด ม.8 ต.พนอม อ.ท่�อุเทน 

จ.นครพนม เมื่อคืนวันที่ 21 เม.ย. 

ที่ผ่�นม�

สืบเนื่องจ�กก�รสอบป�ก 

คำ�ผู้ต้องห�ในคดีย�บ้� รวมถึง

ล่า‘ไอ้แข้’เอเยนต์ยานรก3แก๊งใหญ่

ผู้เสพหล�ยร�ยให้ก�รตรงกันว่� 

น�ยวุฒิชัย สุวรรณบุผ� หรือแข้ 

อ�ยุ 42 ปี ที่อยู่ 51/2 บ.เหล่�

หน�ด ม.8 ต.พนอม เป็นผู้นำ�

ย�บ้�ม�จำ�หน่�ย น�ยแข้จึง

เป็นบุคคลเป้�หม�ยที่หน่วยง�น

คว�มมั่นคงติดต�มพฤติกรรม 

กระทั่งช่วงบ่�ยของวันที่  21 

เม.ย. น�ยแข้ได้ขี่รถจักรย�นยนต์

ม�จอดไว้ริมท่�ซึ่งอยู่กล�งชุมชน 

จ�กนั้นได้ลงเรือกีบทำ�ทีออกไป

ห�ปล�กล�งแม่น้ำ�โขง โดยชุด

ปฏิบัติก�รเฝ้�ติดต�มคว�มเคลื่อน 

ไหวพบว่�น�ยแข้ได้แล่นเรือเข้� 

ไปเทียบยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้�น 

ก่อนจะเบนหัวเรือกลับออกม�

แล้วทำ�ทีเป็นห�ปล�

กระทั่งเวล� 20.00 น. 

น�ยแข้ได้แล่นเรือเข้�จอดเทียบ

ท่�บริเวณสันเขื่อนป้องกันตลิ่ง

แล้วเดินขึ้นม� เจ้�หน้�ที่จึงได้

แสดงตัวขอตรวจค้น แต่น�ยแข้

ใช้คว�มชำ�น�ญพื้นที่วิ่งหลบหนี

ไป เมื่อตรวจสอบภ�ยในเรือพบ

ย�บ้�จำ�นวน 1 มัด แยกย่อย

ได้ 10 ถุง นับได้จำ�นวน 2,003 

เม็ด จึงยึดของกล�งทั้งหมดรวม

ทั้ง จยย.และเรือกีบนำ�ส่ง พงส.

สภ.ท่�อุเทนดำ�เนินคดีต่อไป

พื้นที่ดังกล่�วเป็นพื้นที่สี

แดง ที่ขบวนก�รค้�ย�เสพติด

ข้�มช�ติใช้ลำ�เลียงย�เสพติด

จ�กประเทศเพื่อนบ้�นเข้�ม�

ในร�ชอ�ณ�จักร โดยมีตัวก�ร

ใหญ่อยู่ 3 คน ในขณะเดียวกัน

ยังมีกลุ่มย่อยที่นำ�ย�เสพติด

เข้�ม�แบบจำ�นวนน้อย เพื่อนำ�

ม�จำ�หน่�ยให้แก่วัยรุ่นและผู้

ใช้แรงง�นบ�งกลุ่ม โดยก�ร

จับกุมหรือตรวจยึดในแต่ละ

ครั้งส่วนหนึ่งเป็นก�รให้ป�กคำ�

ของผู้เสพและผู้ร่วมขบวนก�ร

ซัดทอด นอกจ�กนี้ยังมีช�วบ้�น

ที่ช่วยแจ้งเบ�ะแส ส่วนน�ยแข้

ค�ดว่�จะส�ม�รถจับกุมตัวได้

ในเร็ววันนี้ แล้วจะขย�ยผลถึงผู้

ร่วมขบวนก�รตลอดจนน�ยทุน

ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำ�ไปสู่ก�รยึด

ทรัพย์เป็นลำ�ดับต่อไป.

ตัดเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 5 ปีที่ยังฉีดวัคซีนไม่ได้ 

3-4 ล้�นคน จะเหลือประช�กรที่จำ�เป็นต้อง

ฉีดวัคซีนประม�ณ 65 ล้�นคน ซึ่งขณะนี้ฉีด

ได้ประม�ณ 55-56 ล้�นคน ส่วนคนที่ควรต้อง

ฉีดแล้วยังไม่ฉีด เหลือประม�ณ 9-10 ล้�นคน 

ในจำ�นวนนี้แบ่งเป็น 1.คนที่ ไม่ยอมฉีดแม้ไป 

เค�ะถึงประตูบ้�น ต้องขอวิงวอนอีกครั้งว่�

อย่�ไปกลัววัคซีน ตอนนี้มีวัคซีนหล�ยชนิด 

ก�รฉีดวัคซีนมีประโยชน์กว่�ไม่ฉีด 2.ผู้ป่วยมี

โรคประจำ�ตัวอ�ก�รไม่คงที่ ซึ่งมีจำ�นวนพอ

สมควร 3.ส่วนกลุ่มติดเตียง ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 

ตอนนี้มีวัคซีน COVOVAX ซึ่งเป็นชนิดโปรตีน

ซับยูนิต โดยให้แพทย์เป็นผู้พิจ�รณ�

ถ�มว่�กลุ่มเสี่ยง 608 มีก�รฉีดวัคซีน

เพิ่มขึ้นม�กน้อยอย่�งไร นพ.โอภ�สกล่�ว

ว่� ตัวเลขผู้สูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีน 

เข็ม 3 ที่เห็นประม�ณ 39.7 เปอร์เซ็นต์ เนื่อง 

จ�กบ�งคนยังไม่ถึงเวล�ฉีด เพร�ะฉีดเร็วเกิน

ไปไม่มีประโยชน์.

แจ้งวัฒนะ • เมื่อวันที่  22 เม.ย. สำ�นักง�น 

ค ณะกรรม ก�รก�รเลือกตั้ง  (กกต.)  ออกเอกส�ร

ชี้แจงกรณีศ�ลจังหวัดฮอด พิพ�กษ�ให้สำ�นัก 

ง�น กกต.ชดใช้ค่�เสียห�ยกว่� 64 ล้�นบ�ท 

ให้น�ยสุรพล เกียรติไชย�กร ผู้สมัคร ส.ส. 

เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) จ�ก

มติให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งจ�กใส่ซอง

ถว�ยเทียนพระว่� กกต.และสำ�นักง�น กกต.

ได้ดำ�เนินก�รโดยสุจริตและรอบคอบแล้ว ต�ม

รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นก�รทำ�ต�มหน้�ที่และ

ใช้อำ�น�จสืบสวนหรือไต่สวนต�มที่จำ�เป็นหรือ

เห็นสมควร โดยเมื่อมีหลักฐ�นอันควรเชื่อได้

ว่�ก�รเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง

ธรรม กกต.จึงมีอำ�น�จสั่งระงับสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งไว้เป็นก�รชั่วคร�วได้ โดยคำ�สั่งของ 

กกต.ถือเป็นที่สุด ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ช

อ�ณ�จักรไทย ม�ตร� 225

“สำ�นักง�น กกต.จะร�ยง�นคำ�พิพ�กษ�

ของศ�ลจังหวัดต่อที่ประชุม กกต.ให้ได้รับ

ทร�บ รวมทั้งศึกษ�เปรียบเทียบคดีในลักษณะ

เดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

ดำ�เนินคดีฟ้องเรียกค่�เสียห�ยฐ�นละเมิด

กับ กกต. แล้วศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ยกฟ้อง เพื่อ

ประกอบก�รใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำ�พิพ�กษ�

ศ�ลจังหวัดฮอดต่อไป” เอกส�รข่�วระบุ

ด้�นน�ยแสวง บุญมี เลข�ธิก�ร กกต.

กล่�วว่� สำ�นักง�น กกต.ได้ตั้งคณะทำ�ง�น

เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดประเด็นอุทธรณ์คำ�

พิพ�กษ� โดยมีรองเลข�ธิก�ร 2 คน ผู้

อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย สำ�นักง�น กกต. 

และผู้บริห�รสำ�นักง�น กกต.อีกจำ�นวนหนึ่ง 

ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนด

ประเด็นอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภ�ยในวันที่ 

10 พ.ค.นี้ เพื่อเสนออัยก�รเพื่ออุทธรณ์คำ�

พิพ�กษ�ของศ�ลจังหวัดฮอดต่อไป ซึ่งมี

กรอบเวล�อุทธรณ์ภ�ยในวันที่ 20 พ.ค. 

กกต.เล็งอุทธรณ์ใบส้ม10พ.ค.น้ี



ในหลวง

จบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม

ถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรง

หลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 

ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่อง

นมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

 พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระ

เกศฯ ถวายของท่ีระลึก เสด็จฯ ออกจากพระ

อุโบสถ โดยประทับรถไฟฟ้าพระท่ีน่ังไปยัง

ตำาหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหา

เถระ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวาง

พวงมาลัยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริย 

วงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส 

ลำาดับท่ี 13 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) เจ้า

อาวาส ลำาดับท่ี 14 และสมเด็จพระพุฒาจารย์ 

(เก่ียว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลำาดับท่ี 15 ทรงคม 

 จากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   

ประทับรถไฟฟ้าพระท่ีน่ังไปยังบริเวณด้าน

ล่างของพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และ

เสด็จข้ึนพระบรมบรรพตทางบันได จำานวน 

344 ข้ัน คร้ันเสด็จข้ึนลานองค์พระเจดีย์บรม

บรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ด้านบนสุด พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าห่มองค์พระ

เจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) จากนาย

อิทธิพล แล้วประนมพระหัตถ์ทรงว่า นะโม ตัส

สะฯ จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำาถวายผ้าห่ม

องค์เจดีย์บรมบรรพต จบแล้วพระราชทาน

ผ้าห่มให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปคล้อง

ท่ีองค์พระเจดีย์บรมบรรพต พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าท่ีองค์

พระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ขณะน้ี 

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานล่ัน

ฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวาง

พวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

ถวายราชสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ทรง

กราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง

น้อยถวายราชสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระเจดีย์บรม

บรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ด้านบนสุดทางบันได

เล็ก  เสด็จฯ ไปถึงห้องโถงพระบรมบรรพต 

(ภูเขาทอง) ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรง

ลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลาเสด็จ ลงจาก

ห้องโถงพระบรมบรรพต ทรงพระดำาเนินไป

ยังห้องประทับรับรอง ตำาหนักสมเด็จพระ

สังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) ประทับพระ

ราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย เมื่อสมควร

แก่เวลา เสด็จฯ กลับพระท่ีน่ังอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต

สำาหรับงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุง

รัตนโกสินทร์ วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ  และ

เอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการ

สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันท่ี 21 เม.ย.

2325 ต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2557 เพื่อน้อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์

ทุกพระองค์ ท่ีทรงทำานุบำารุงบ้านเมืองให้มี

ความผาสุกและความเจริญในทุกด้าน สืบมา

จนถึงปัจจุบันครบ 240 ปีแห่งการสถาปนา

กรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาค

ภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมท้ังยังช่วย

สนับสนุนสินค้าของชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ 

เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานรากและฟ้ืนฟูการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม โดยปีน้ีจัดข้ึนในวันท่ี 20-24 เม.ย.

2565 ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพ้ืนท่ีรอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมใน 9 

พ้ืนท่ีหลักและ 20 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม.

พปชร.

จึงไม่ได้มีการเตรียมผู้สมัครเอาไว้ก่อน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการประเมินหรือไม่

ว่าการไม่ส่งผู้สมัครครั้งนี้ใน จ.ราชบุรี จะมี

ผลต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

อาจทำาให้เสียพื้นที่ตรงนี้ ไป นายสันติยืนยัน

ว่า ไม่เสีย เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของ

ตระกูลไกรคุปต์มาตั้งแต่นายทวี ไกรคุปต์ 

เป็น ส.ส.ในพื้นที่นั้นมา 7-8 สมัย ส่วน น.ส.ปา

รีณาเป็นมา 4 สมัย ตระกูลไกรคุปต์ได้พัฒนา

พื้นที่มาค่อนข้างมาก และการเลือกตั้งครั้ง

หน้ามีเวลา 9-11 เดือน ต้องเตรียมตัวลงพื้น

ที่สนามใหญ่ ต้องใช้เวลาช่วงนี้ ไปทำาความ

เข้าใจกับประชาชน โดย น.ส.ปารีณาก็เข้าใจ

มีรายงานข่าวแจ้งว่า การตัดสินใจไม่

ส่งเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พล.อ.ประวิตรได้แจ้ง

ตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วว่าจะ

ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากอายุรัฐบาล

และสภาเหลือไม่กี่เดือน  อีกทั้งยังมีข้อจำากัด

เรื่องบุคคลที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็น

สมาชิกพรรค  90  วัน และแม้ในช่วงเย็นวัน

ที่  21  เม.ย. นายทวี บิดาของ น.ส.ปารีณา 

จะพยายามเข้าพบ  พล.อ.ประวิตรที่มูลนิธิป่า

รอยต่อฯ เพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง

หนึ่งก็ตาม  แต่ไม่เป็นผล

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่าการเลือก

ตั้ง ส.ส.เขต 3 จ.ราชบุรี เมื่อปี 62 นายชัยทิพย์ 

กมลพันธ์ทิพย์ หรือ ส.จ.เส็ง ผู้สมัครของ ปชป.

มาที่ 2 เมื่อพรรคที่ได้ที่ 1 ยังไม่มีทีท่าว่าจะส่ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะ

สามารถส่งได้ ก็รอจนนาทีสุดท้ายถึงได้มีการ

ดำาเนินการ และเรามีตัวผู้สมัครที่มีศักยภาพ

ด้วย เป็นอดีต ส.จ. และเคยเป็นผู้สมัครได้

รับคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ในการเลือกตั้งที่

ผ่านมา ทุกอย่างยังเดินหน้าตามหลักการเดิม

“มีโอกาสมาก และผู้สมัครเราอยู่ใน

พื้นที่มาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่

การเลือกตั้งคราวที่แล้ว ซึ่งไม่คิดว่าจะมี

ปัญหาอะไร เพราะภายในเราติดตามจนนาที

สุดท้าย คิดว่าเราต้องทำาหน้าที่ของเรา หาก

ไม่มีใครสมัครเลยจะกลายเป็นปัญหาใหม่อีก

ปัญหาหนึ่ง” นายจุรินทร์กล่าว

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช และรองเลขาธิการพรรค ปชป. 

กล่าวว่า ปชป.มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้ว  ว่า

หากมีการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งต่อไปแล้ว ทาง

พรรคจะส่งนายชัยทิพย์เป็นตัวแทนพรรค 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 3 ของ จ.ราชบุรี คือ 

อ.จอมบึงและ อ.โพธาราม  ได้พิจารณาเลือก

เป็น ส.ส.ต่อไป เนื่องจากในการเลือกตั้งเมื่อ

ปี 62 นายชัยทิพย์ ได้คะแนนจากประชาชน

เกือบ 30,000 คะแนน และหลังจากนั้นได้

ลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาอย่าง

สม่ำาเสมอ

นายชัยชนะระบุว่า นายชัยทิพย์เองมี

ความตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของ

ตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ

พื้นที่อื่นๆ รวมทั้งยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์

และแนวทางการทำางานของพรรค จึงขอ

โอกาสให้ชาวราชบุรี เขต 3 ได้พิจารณา

ตัดสินใจเลือกนายชัยทิพย์ จากประสบการณ์

การทำางานส่วนตัวที่ผ่านมา มีผลงานทั้งใน

อดีตและปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งยัง

มีนโยบายที่ ได้มีการคิดเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ

ประชาชนเป็นหลักในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

อีกด้วย               

รองเลขาธิการพรรค ปชป.ระบุว่า ถึง

แม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง ซึ่งเหลือเวลาไม่ถึงปีจะมีการเลือกตั้ง

ทั่วไป โดยมีการคาดหมายว่าจะเป็นช่วง 5 

เดือนแรกของปี 66 หรือ 

ม.ค.-พ.ค. แต่ถึงกระนั้น

ความจำาเป็นที่มี ส.ส.ในพื้นที่

ที่จะต้องทำาหน้าที่เป็นปาก

เสียงแทนชาวบ้าน จะต้อง

ไม่มีการเว้นว่างเกินควร 

ซึ่งในการเลือกตั้งหลายๆ 

ครั้งที่ผ่านมา ปชป.ได้รับ

การต้อนรับจากประชาชน

ชาวจังหวัดราชบุรีอย่างดี

ยิ่ง โดยมีสมาชิกพรรคได้รับ

เลือกเป็น ส.ส. ตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันถึง 11 คน หลาย

คนที่มีบทบาทภายในพรรค

และการเมืองระดับชาติ

“ผมมีความมั่นใจว่า 

ส.จ.เส็ง ผู้สมัครหมายเลข 2 

ของพรรค จะสามารถชนะ

ใจและนำาชัยชนะมาสู่พรรค

ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 

โดยจะเป็น ส.ส.ราชบุรีคนที่ 

12 ที่มาจาก ปชป.อีกด้วย” นายชัยชนะกล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะ

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า เรา

ไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เพราะ

เหลือเวลาอยู่ไม่กี่เดือน และ ภท.ยึดหลักนี้

มาตลอดว่า ถ้าผู้แทนที่เสียไปเป็นของพรรค

ร่วมรัฐบาล ไม่ได้เป็นของพรรค ภท.จะไม่ส่ง 

แต่ถ้าเป็นของพรรคจะส่ง ยึดแบบนี้มาตลอด 

โดยพื้นที่ราชบุรี เป็นพื้นที่ของ น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พปชร. ต้องให้ พป

ชร.เขาชิงแชมป์คืน

เมื่อถามว่า จะมีคนเข้ามาอยู่กับ ภท.อีก

เยอะหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เราหวังว่าจะ

มี ถ้าคนเชื่อม่ันว่านโยบายดี และม่ันใจในการ

ทำางานจะมีเข้ามา แต่ไม่รู้ว่าใครจะมา เราเปิด

กว้างหมด 

เม่ือถามอีกว่า ในการเลือกต้ังท่ัวไป 

ภท.ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตหรือไม่ 

หัวหน้าพรรค ภท.กล่าวว่า การเลือกต้ังใหญ่

ต้องดูกฎหมายลูก จะบัญญัติอย่างไร จะใช้บัตร

เลือกต้ังสองใบ 2 เบอร์ หรือบัตรสองใบเบอร์

เดียว หรือจะใช้อย่างไร 

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตรกล่าวถึง

การเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศในช่วง

สงกรานต์เพื่อตรวจสุขภาพว่า ไม่มีอะไร 

แจ่มใสขึ้น แข็งแรง ทำางานต่อไป

เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าการเดินทาง

ไปที่ประเทศอังกฤษจริงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

ปฏิเสธเสียงหนักแน่นว่า ไม่ได้ไปๆ เมื่อถาม

ย้ำาว่ามีกระแสข่าวว่าไปพบกับนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตรอุทาน

ว่า “โถ่! บอกแล้ว และไม่ได้เจอนายทักษิณมา

ตั้งแต่ปี 48 ผ่านมากี่ปีแล้ว แล้วผมจะไปพบ

เรื่องอะไร ไม่มีเรื่องอะไรต้องไปพบ”

จากน้ัน พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์

อีกคร้ังถึงกรณีนายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร. ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้

แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์จนทำาให้

เกิดความเข้าใจผิดว่า พล.อ.ประวิตรไปพบกับ

นายทักษิณว่า ต้องไปถามนายนิโรธดูเอง 

ซักว่า สงสัยหรือไม่ว่าคนมักจะจับผิด

ว่าจะไปพบนายทักษิณ พล.อ.ประวิตร ย้อน

ว่า ใครเป็นคนบอก มีแต่สื่อออกข่าวว่าตน

ไปอังกฤษ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ไปสวิตเซอร์

แลนด์ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ปฏิเสธว่า 

“ผิดทั้งนั้น ผมไม่ได้ไป ไปที่ไหน”

เมื่อถามว่า ได้พูดเล่นกับนายนิโรธจริง

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า “ไม่ได้พูด ผมยัง

ไม่ได้เจอนายนิโรธเลย” จนทำาให้ผู้สื่อข่าวถึง

ขั้นร้อง “อ้าว” เพราะพูดขัดแย้งกับสิ่งที่นาย

นิโรธระบุก่อนหน้านี้อย่างมาก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ

รองหัวหน้าพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ภาย

หลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กรณีมีการ

พูดคุยกับนายอนุทิน, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย และนายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน และผอ.พรรค พปชร. ที่

ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีว่า ตนได้รายงาน

ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบกรณีที่มีข่าวเกี่ยว

กับ พล.อ.ประวิตรพบกับนายทักษิณ ยืนยัน 

พล.อ.ประวิตรไม่ได้ไปเจอนายทักษิณ และ

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ รวมถึงคนใน

รัฐบาลไม่มีใครไปคุยกับนายทักษิณ และ 

พล.อ.ประวิตรไม่ได้เดินทางไปประเทศ

อังกฤษแน่นอน แต่ได้เดินทางไปไหนตนไม่

ทราบ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว

รองหัวหน้าพรรค พปชร.ยังเปิดเผยว่า 

นอกจากน้ี ยังได้มีการพูดคุยหารือถึงวาระการ

ประชุมสภาว่าจะมีอะไรบ้าง และจะต้องเตรียม                                                                   

อะไร ตอนน้ียังไม่มีอะไร เชื่อว่าเปิดสภาจะผ่าน

ไปได้ โดยระหว่างพูดคุยนายอนุทินได้น่ังอยู่

ด้วย ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร ตอนน้ีดูว่าฝ่าย

ค้านจะยื่นญัตติไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ เพราะ

ดูเหมือนว่าจะเลื่อน และนำาเรื่องอื่นข้ึนมา

พิจารณา ทำาให้เรายังมีเวลา ส่วนจะยื่นเมื่อ

ไหร่เราพร้อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะยื่นเร็วหรือช้า 

และจากท่ีเช็กข่าวกันแล้ว คิดว่าจะยื่นหลังการ

พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

จากน้ันจะเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 66 แต่จะยื่นอันไหนก่อนหรือหลัง เรา

ไม่ได้กังวล ข้ึนอยู่กับฝ่ายค้าน เพราะเชื่อม่ันว่า

เราโหวตผ่านทุกอย่างอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า จะเป็นการปิดประตูตาย

ที่จะไม่คุยกับนายทักษิณ ทั้งขณะนี้และใน

อนาคตเลยหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า พูด

ตอนนี้คือเรื่องตอนนี้ จะเป็นเรื่องอนาคต

อย่างไร ปัจจุบันไม่มี และในอดีตที่ผ่านมาที่

มีข่าวก็ไม่มีจริง

เมื่อวันศุกร์ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา 

หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) เปิด

เผยว่า อนาคตของ ชทพ.จะไปทางไหน จะ

เป็นอย่างไร ท่ามกลางกระแสการเมืองที่

วุ่นวายอยู่ในขณะนี้ มีความขัดแย้งสูง และมี

พรรคการเมืองเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ค่อนข้างมาก 

กติกาการเลือกตั้งก็เปลี่ยนไป แล้ว ชทพ.จะ

เดินไปทางไหนอย่างไร ในวันอาทิตย์ที่ 24 

เม.ย.นี้ ชทพ.จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำา

ปี 65 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวน

ชั่น ถนนวิภาวดี กทม. และในวันนั้นตนจะ

ถือโอกาสตอบคำาถามนี้กับทุกคน และยังจะ

พูดถึงอนาคตของ ชทพ.ให้ได้ทราบกันด้วย

เพื่อให้หมดข้อกังขา 

เมื่อถามว่า ล่าสุดบรรดาพรรคการเมือง

มีการดึง การดูด ชักชวน คนน้ันคนน้ีเข้า

พรรคกัน ในส่วนของ ชทพ.มีกระแสข่าวเช่น

กันว่าจะมีอดีตสมาชิกหวนคืนกลับมาอยู่ด้วย 

เช่น ตระกูลคุณปล้ืมจากชลบุรี น.ส.กัญจนา

ตอบเพียงส้ันๆ ว่า ขอให้ฟังในวันอาทิตย์ท่ี 

24 เม.ย.น้ี.

ปริญญ์

จนมาวันที่ 13 เม.ย. จึงแนะนำาให้ไปแจ้ง

ความ ถ้ามีการแทรกแซงจริงๆ ก็กังวล ถึง

แม้ตอนนี้ยังไม่มีการแก้คำาให้การ  แต่ถ้าไป

ถึงชั้นอัยการมีการขอให้สอบเพิ่มเติม สื่อไม่

สนใจแล้วอาจจะมีการให้การไปในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ได้ ผู้

เสียหาย 15 ราย

ที่มีการแจ้งความดำาเนินคดีและเป็น

พยาน ยังไม่ได้กลิ่นอะไรไม่ดี หลังจากนี้คิด

ว่าทางฝั่งผู้ต้องหาตั้งหลักได้แล้ว คงจะหา

กลยุทธ์สร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง 

ส่วนหญิงผู้ เสียหายที่อยู่ประเทศ

อังกฤษ ได้มีการพูดคุยและประสานคนที่

สามารถเดินเรื่องให้ผู้เสียหายที่ประเทศ

อังกฤษแล้ว ถ้าหลักฐานยังอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อผ้าที่ใส่ในวันถูกข่มขืนที่มีสารคัดหลั่ง 

กล้องซีซีทีวี ถ้าหลักฐาน 2 อย่างอยู่ก็พร้อม

ให้ศาลดำาเนินคดีต่อ เพราะตอนนี้สภาพจิตใจ

เขาโอเคแล้ว โดยเหตุดังกล่าวเกิดมาแล้ว

ประมาณ 10 ปี ขณะผู้เสียหายเรียนปริญญา

โท ส่วนคนก่อเหตุทำางานที่ธนาคารแห่งหนึ่ง 

ไปให้คำาสัญญาสามารถคุยกับผู้บริหารมา

ทำางานที่ธนาคารได้ หลอกล่อไปอพาร์ตเมนต์

ก่อนข่มขืนกระทำาชำาเรา ผู้เสียหายก็ได้ดำาเนิน

คดี แต่สภาพจิตใจตอนนั้นย่ำาแย่ ตัดผมตัว

เอง ย้ายที่อยู่ ที่เสียใจที่สุดมีหญิงไทยคนหนึ่ง

เกี่ยวข้องกับสถานทูตมาบอกว่าอย่าดำาเนิน

คดีด้วย ซึ่งขณะนี้ผู้เสียหายต้องการดำาเนิน

คดีกับผู้ต้องหาที่ประเทศอังกฤษ ถ้านับผู้เสีย

หายก็เป็นรายที่ 16 ส่วนอายุความได้คุยกับผู้

เสียหายที่ดร็อปไว้ เขาบอกว่าบางเคสดร็อป

ไว้ถึง 30 ปี ผู้เสียหายมั่นใจว่าดำาเนินการได้ 

และเขายังฝากมาย้ำาว่า คดีของเขายังไม่แพ้

คดีตามที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการให้ข่าว เพราะ

ยังไม่มีการตัดสิน และพร้อมดำาเนินการต่อ

ด้าน พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้

บัญชาการตำารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) เปิด

เผยถึงความคืบหน้าของคดีว่า ขณะน้ีมีผู้เสีย

หายในคดีท้ังหมด 15 ราย แบ่งเป็นคดีข่มขืน 

3 ราย, อนาจาร 7 ราย, ข่มขืนและอนาจาร 1 

ราย, อนาจารและพรากผู้เยาว์ 1 ราย, ขาดอายุ

ความ 1 ราย, คดีต่างประเทศ 1 ราย และกำาลัง

พิจารณาว่าคดีขาดอายุความหรือไม่ 1 ราย ซ่ึง

คดีท่ี สน.ลุมพินี มี 9 ราย

โดยมีคดีของผู้เสียหายท่ีมีคลิปเสียงการ

สนทนากับผู้ต้องหา ซ่ึงตอนแรกผู้เสียหาย

ประสงค์ให้การเป็นพยานเท่าน้ัน เพราะได้รับ

การชดใช้มาส่วนหน่ึงแล้ว แต่ตำารวจพิจารณา

แล้วเป็นคดีท่ียอมความไม่ได้ จึงกำาลังรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อรับเป็นคดี

รอง ผบช.น.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีนายษิ

ทราอ้างว่ามีนายตำารวจยศ “พล.ต.ต.” เข้ามา

แทรกแซงคดีน้ัน วันท่ี 21 เม.ย. พ.ต.อ.นิมิตร 

นูโพนทอง ผกก.สน.ลุมพินี ได้คุยกับมารดาผู้

เสียหายในคดีแรก ยังยืนยันท่ีจะดำาเนินคดีกับผู้

ต้องหา ซ่ึงตำารวจนายน้ีเป็นข้าราชการบำานาญ

เกษียณราชการ ท่ีฝ่ายผู้เสียหายมีความเคารพ

นับถือและรู้จักมานาน จึงได้สอบถามเรื่องข้อ

กฎหมาย แต่ยืนยันว่าอดีตตำารวจนายน้ีไม่เคย

มายุ่งเก่ียวกับคดีหรือแม้แต่ติดต่อพนักงาน

สอบสวนเข้ามา   โดยฝ่ายผู้เสียหายยังคงเชื่อ

ม่ันในการทำางานของตำารวจ ยังไม่มากลับคำา

ให้การหรือถอนการแจ้งความ เพียงแต่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว เชื่อว่าทนายต้ัมอาจเข้าใจผิด

“ยืนยันว่านับต้ังแต่รับคดีวันแรกก็ไม่มี

ใครเข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกดดัน

การทำางานของตำารวจ ซ่ึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้ง

ยอดสุข  ผบ.ตร.กำาชับให้ทำางานด้วยความ

บริสุทธ์ิยุติธรรม รวดเร็วและรอบคอบ โดย

คดีแรกท่ีรับไว้จะปิดสำานวนได้ในเวลาไม่นาน 

เพียงแต่รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และ

การพิมพ์ลายน้ิวมือผู้ต้องหา ในสัปดาห์หน้า

จะมีความคืบหน้าในการขอศาลออกหมายจับ

ผู้ต้องหาเพ่ิมเติม”

พล.ต.ต.ไตรรงค์กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี

ของนายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรือลูกนัท ท่ี

ส่งเสียงโวยวายและชูน้ิวต่อว่าเจ้าหน้าท่ีขณะ

เข้าตรวจค้นคอนโดฯ ผู้ต้องหาย่านสุขุมวิท

ซอย 3 น้ัน ฝ่ายกฎหมายตำารวจนครบาล 5 

พิจารณาแล้วว่ามีความผิด 2 ข้อหาฐานหม่ิน

ประมาทเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าท่ี และ
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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บุรีรัมย์ผู้ป่วยสีแดงยังพุ่ง

บุรีรัมย์ • เมื่อวันศุกร์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้รายงานข้อมูล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 

ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.65 ว่า วันนี้เพียงวันเดียว

พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำานวน 496 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 

ราย ที่ อ.กระสัง 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 100 ปี และ อ.พุทไธสง 1 ราย 

เป็นเพศหญิง อายุ 80 ปี โดยพบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 494 ราย และติด

เชื้อจากนอกพื้นที่ 2 ราย ซึ่งติดเชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยงทั้งหมด รวมยอดผู้

ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด-19 ระลอกมกราคม 37,776 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 

62 ราย หายป่วยสะสม 32,605 ราย และยังรักษาอยู่ 5,109 ราย กระจาย

ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

(PUI) ทั้งหมด 5,751 ราย เป็นรายใหม่ 121 ราย และรายเก่า 5,630 ราย 

การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม/แดง/ส้ม 3,848 ราย ขณะ

เดียวกันสถานการณ์เตียงผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์ เตียงทั้งหมด 5,578 

เตียง ครองเตียง 2,384 เตียง เหลือเตียงว่าง 3,194 เตียง

โคราชเซ่นโควิด 7 ศพรวด

นครราชสีมา • ที่ห้องประชุมสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครราชสีมา 

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิชาญ คิดเห็น 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ พญ.อาร์ เชื้อเดช รองนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัด ประชุมคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผ่านช่องทางระบบ zoom ไป

ยัง 32 อำาเภอ พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยยืนยัน

รายใหม่ตามคาดการณ์พีกสูง TR-PCR +428 ราย ATK +2,766 ราย รวม 

+3,194 ราย วันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตรวด 7 ราย ทั้งนี้เฉพาะสัปดาห์เดียวหลัง

สงกรานต์ 16(4) -17(2) -18(5) -19(5) -20(5) -21(6) -22(7) เมษายน 2565 

รวม 7 วัน ผู้ป่วยเสียชีวิตมากถึง 34 ราย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 

147 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำานวน 115,548 ราย รักษาหายกลับบ้านสะสม 

83,329 ราย ยังรักษาอยู่จำานวน 32,072 ราย

ยะลาจ่อชง Vaccinated Travel Lene 

ยะลา • นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ภายหลัง

ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการและคณะทำางานเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องการเปิดพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวฟื้นฟูเมืองยะลา ภายใต้มาตรการ 

แนวทางปฏิบัติ และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

ในส่วนของการเสนอเปิดพื้นที่นำาร่องด้านการท่องเที่ยว อ.เบตง ในรูปแบบ 

VTL (Vaccinated Travel Lene) มองว่าสะดวกในการเดินทางสำาหรับนักท่อง

เที่ยวผ่านทางด่านพรมแดนเบตง ในระบบ Test & Go มากกว่า ซึ่งรูปแบบ 

VTL ไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass ต้องได้รับวัคซีนครบโดส

ตามที่กำาหนด ต้องมีหลักฐานการชำาระค่าตรวจ ATK Professional ไม่ต้อง

มีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่จำากัดผู้เดินทางเข้า และอนุญาตให้นำาพาหนะเข้า

ประเทศไทยได้ ทั้งนี้ เฉพาะให้ท่องเที่ยวแค่ในพื้นที่นำาร่อง อ.เบตง จ.ยะลา 

เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ จ.ยะลาได้ยื่นเสนอต่อ ศบค.รอการพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 

พร้อมดำาเนินการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป.

ขาว

หม่ินประมาทด้วยการโฆษณา ผ่านการ

พิมพ์ข้อความทางเฟซบุ๊ก จึงได้ส่งเรื่อง

ให้ ผกก.สน.ลุมพินี แจ้งความร้องทุกข์ 

ซ่ึงจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบ

ข้อกล่าวหาเร็วๆ น้ี

นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ทนาย 

ความชื่อดัง ไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก 

“ทนายคลายทุกข์” โดยกล่าวตอนหน่ึง

ถึงคดีอดีตรองหัวหน้าพรรคว่า คดีน้ีผิด

ถูกยังไม่รู้ รู้แต่ว่าเขาถูกกล่าวหา โดย

แหล่งข่าวของตนท่ีใกล้ชิดกับผู้ต้องหา

แจ้งมาว่า ความจริงไม่ได้ปรากฏตาม

ข่าว และตอนน้ีไม่มีพยานหลักฐานใด

ท่ีบอกว่ามีการข่มขืนกระทำาชำาเรา

“เร็วๆ น้ีอาจจะมีผู้หวังดีส่งหลัก

ฐานมาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าคดีน้ีอาจ

ไม่ใช่คดีล่วงละเมิดทางเพศ อาจจะเป็น

คดีสมยอมก็ได้ หรืออาจจะเป็นคดีท่ีไม่มี

การข่มขืนก็ได้ ซ่ึงเร็วๆ น้ีก็จะส่งมา ผม

จะส่งต่อให้สำานักข่าวต่างๆ นำาไปเผย

แพร่ เพราะฉะน้ันเหรียญมี 2 ด้าน อย่า

เพ่ิงตัดสินคนอื่น”

ส่วนกรณีร้องเรียนว่ามี “พล.ต.ต.” 

ไปแทรกแซง ทางตำารวจได้ช้ีแจงแล้ว

ว่าไม่มีการแทรกแซงคดีแน่นอน ตรงน้ี

ต้องมีการพิสูจน์กัน ซ่ึงตนไม่ทราบข้อ

เท็จจริง

นายวิทยา แก้วภราดัย อดีตรอง                                        

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชา 

ธิปัตย์หลายสมัย เผยว่า ได้ยื่นลาออก

จากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

ต่อเจ้าหน้าท่ีพรรคเรียบร้อยแล้วเมื่อ

ช่วงเช้าท่ีผ่านมา ยังไม่ได้เรียนให้นาย

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับ

ทราบด้วยตัวเอง แต่ได้ฝากนายไตรรงค์ 

สุวรรณคีรี กรรมการสภาท่ีปรึกษา

พรรคประชาธิปัตย์ ไปแจ้งต่อนายชวน

ให้รับทราบแล้วเมื่อ 2 วันท่ีผ่านมา 

เขากล่าวว่า สาเหตุท่ีตัดสินใจ

ลาออกคร้ังน้ีน้ัน ตนอยู่พรรคการเมือง

มาหลายพรรค แต่อยู่กับพรรค

ประชาธิปัตย์นานท่ีสุดในชีวิตการเมือง 

ท่ีผ่านมาเกิดเหตุการณ์หลายอย่างข้ึน

พรรค โดยเฉพาะกรณีนายปริญญ์ ท่ี

สร้างความเสียหายให้กับพรรค ตน

อยากให้กรรมการบริหารพรรคแสดง

ความรับผิดชอบ และแสดงสปิริต

กับเรื่องท่ีเกิดข้ึนให้มากกว่าน้ี เพราะ

เรื่องมาตรฐานจริยธรรมต้องสูงกว่า

กฎหมาย พรรคไม่ผิด แต่มีคนผิด ดังน้ัน

ต้องมีคนรับผิดชอบ เนื่องจากกรรมการ

บริหารพรรคชุดน้ีเป็นคนชักจูงนาย                

ปริญญ์เข้ามาอยู่ในพรรค ถือเป็นความ

รับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชน 

จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ถ้าไม่มี

การเปล่ียนแปลงก็จะไม่เหลือพรรค 

“อย่าให้พรรคช้ำาจนไม่เหลือชื่อ

ประชาธิปัตย์ ถ้าไม่เปล่ียนก็จะไม่เหลือ

พรรค คำาว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแบบ

น้ี เพราะเราถูกสอนมาว่าต้องรู้จักรับ

ผิดชอบต่อสังคม และความรู้สึกของ

ประชาชน ไม่ใช่เกาะเก่ียวเหนียวติดอยู่

กับตำาแหน่ง ผมถูกฝึกมาอย่างน้ัน พรรค

เป็นของทุกคน พรรคก็เป็นของผม แต่

ผมต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ เมื่อไม่มี

ใครรับผิดชอบ ผมต้องเลือกปกป้อง

พรรค” นายวิทยากล่าว

เมื่อถามว่า หมายความว่าผู้

บริหารพรรคควรแสดงสปิริตลาออก

ทั้งคณะ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ใช่หรือไม่ นายวิทยากล่าวว่า ควรคิด

แบบนั้น เพราะพรรคถูกทำาร้าย พรรค

ประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่

มีมายาวนาน ตนอยากเห็นพรรค

อยู่ต่อไปได้ แต่เมื่อคนในพรรคทำา

ผิด ผู้บริหารพรรคก็ต้องรับผิดชอบ

ด้วย เพราะสมัยที่ตนเองเป็น รมว.

สาธารณสุขก็เคยถูกพาดพิง ก็แสดง

ความรับผิดชอบ ตนเป็น ส.ส.มากว่า 

30 ปี อยู่มาหลายพรรค และคิดว่าจะ

อยู่พรรคประชาธิปัตย์นานที่สุด ใคร

ก็อิจฉา แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ขึ้น ประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคจะ

คิดอย่างไร จึงเป็นสาเหตุทำาให้ตัดสิน

ใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ครั้งนี้.


